
 
 

รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 

วัน พฤหัสบดี ที่  22  กันยายน  2565  เวลา 11.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา  ชั้น  3 

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายมนตรี  พั้วล ี ประธานสภาตำบลเมืองเกา มนตรี  พ้ัวล ี
2 นายชัยยุทธ  เตยแกว รองประธานสภาตำบลเมืองเกา ชัยยุทธ  เตยแกว 
3 นายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประดิษฐ  อุนสิม 
4 นายธนบรรณ  อาจตน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ธนบรรณ  อาจตน 
5 นายประสงค  พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประสงค  พฤกษาเจริญ 
6 นายณฐัวัตร  จำปานุย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ณัฐวัตร  จำปานุย 
7 นายคำภู  มีกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 คำภู  มีกุญชร 
8 นางเพ็ญศรี  ประวัตินภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 เพ็ญศรี  ประวัตินภา 
9 นางวนิดา  วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 วนิดา  วรยศ 

10 นางสุธัญญา  กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 สุธัญญา  กองเพชร 
11 นายณัฐภัทร  หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ณัฐภัทร  หงษสายพิน 
12 นายปรีชา  สุขเศวตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ปรีชา  สุขเศวตร 

 
ผูไมมาประชมุ 
       - 
  
ผูเขารวมประชุม 
 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายโกเมศ  ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา โกเมศ  ทีฆธนานนท 
2 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นพดล ตรีโอษฐ 
3 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา  รัมภามาศ ทีฆธนานนท 
4 พล.ต.ต.สันติ  ไทยเสถียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา สันติ  ไทยเสถียร 
5 นายเชิดศักดิ์  สุวรรณประสิทธิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา เชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ 
6 วาที่ ร.ต.วีระวัฒน  ปาระแกว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา วีระวัฒน  ปาระแกว 
7 นางสาวกรวรรณ  รัตนปญญา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา กรวรรณ  รัตนปญญา 
8 นางสุภาภร  สิทธ ิ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล สุภาภร  สิทธ ิ
9 นายศุภกิตติ์  ทูลเกียรติวัฒนา ผูอำนวยการกองชาง ศภุกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา 

10 นางสาวอภินันท  ชนะศึก ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ อภินันท  ชนะศึก 
11 นายพิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร ผูอำนวยการกองการศึกษา พิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร 

/12 นางนภัสกร  … 
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12 นางนภัสกร  ไชยวงษา หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ นภัสกร  ไชยวงษา 
13 นางสาวนฤมล  จำเริญไกร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ นฤมล  จำเริญไกร 
14 นางกรกนก  นนทคำจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรกนก  นนทคำจันทร 
15 นายวุฒิพงษ  แสนคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ วุฒิพงษ  แสนคำ 
16 นายสมศักดิ์  อินทรสันต หัวหนาฝายควบคุมอาคารฯ สมศักดิ์  อินทรสันต 
17 นายทวีศักดิ์ บุญยพันธ หัวหนาฝายการโยธา ทวีศักดิ์ บุญยพันธ 
18 นายวัชรินทร  พิทักษรัศมี นิติกรชำนาญการ วัชรินทร  พิทักษรัศมี 
19 นางสาวดาราวรรณ  บุญเกษ หัวหนาฝายอำนวยการ ดาราวรรณ บุญเกษ 
20 นางสาวสิรินาถ  เตโช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สิรินาถ  เตโช 
21  นางนันทิดา  ประดับคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นันทิดา  ประดับคำ 
22 นายประดิษฐ  ชนไฮ ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ประดิษฐ  ชนไฮ 
23 นายไพฑูรย  บุศราคำ ผูใหญบาน หมูที่ 1 ไพฑูรย  บุศราคำ 
24 นายสุมิตร  คำออ ผูใหญบาน หมูที่ 2 สุมิตร  คำออ 
25 นายธานี  ศรีบุญเรือง ผูใหญบาน หมูที่ 3 ธานี  ศรีบุญเรือง 
26 นายชลินทร  สัสดีคำวัง กำนันตำบลเมืองเกา หมูที่ 5 ชลินทร  สัสดีคำวัง 
27 นางชุติกาญจน  บุญเลิศ ผูใหญบาน หมูท่ี 6 ชุติกาญจน  บุญเลิศ 
28 นายสวัสดิกร  รักออน ผูใหญบาน หมูที่ 7 สวัสดิกร  รักออน 
29 นางบุญหนา  สุยอย ผูใหญบาน หมูที่ 9 บุญหนา  สุยอย 
30 น.ส.ภัทรวรรณ สุวรรณประสิทธิ ์ ผูใหญบาน หมูที่ 11 ภัทรวรรณ สุวรรณประสิทธิ์ 

31 นายสุพจน  อุทธา ผูใหญบาน หมูท่ี 12 สุพจน  อุทธา 
32 นางขวัญชนก  มาศโอสถ ผูใหญบาน หมูที่ 13 ขวัญชนก  มาศโอสถ 
33 นายสมเกียรติ  โรจนแสงชัย ผูใหญบาน หมูที่ 14 สมเกียรติ  โรจนแสงชัย 
34 นายสุมิตร  แสนสีหา ผูใหญบาน หมูท่ี 16 สุมิตร  แสนสีหา 
35 นางพิกุล  อัคฮาตุ ผูใหญบาน หมูท่ี 17 พิกุล  อัคฮาตุ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดี ที่  22 กันยายน  2565  เวลา 11.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา  ชั้น  3 

--------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
            
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แลว สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั ้งที่ 

1/2565  เมื่อวันที่  29 สิงหาคม  2565 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 
 2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
 3.2  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 
 2566 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติฯ) 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง อื่น ๆ (ถามี)    

---------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับขณะนี้ก็ครบองคประชุมแลวกราบเรียนทานประธานสภาจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัยและนำคณะเขาสูการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2565 ครับผม 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

เชิญนั่งครับกราบเรียนคณะผูบริหารสมาชิกสภากำนันผูใหญบานทานปลัดแลวก็พี่นอง
ขาราชการทุกทานนะครับวันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกานะครับสมัย
สามัญสมัยที่ 4 ครั ้งที ่ 1/2565 ตามหนังสือที่ขก 71201 (สภา) / ว31 เรื ่องเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เรียนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกาทุกทานครับ สิ ่งที ่สงมาดวย1.สำเนา รายงานการประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ชุด           2. 
ระเบียบวาระการประชุมจำนวน 1 ฉบับ 3. สรุปรายงานแปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 1 ช ุด 4. สำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 1 วันที ่ 3 กันยายน 2565 จำนวน 1 ชุด 5. สำเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวันที่ 6,7,8 กันยายน 2565 จำนวน 1 ชุด 
6. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั ้งที ่ 2 วันที ่ 10 กันยายน 
2565 จำนวน 1 ชุด 
     ตามที ่เทศบาลตำบลเมืองเกาไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที ่ 3 ครั ้งที่  
1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณหองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบใหแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 
เปนระยะเวลา 3 วันในระหวางวันที่ 6,7,8 กันยายน 2565 ปรากฏวามีผูยื่นแปรญัตติ
จำนวน 6 รายนะครับดังนั้นเพื่อใหการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเปนไปดวย
ความเรียบรอยจึงขอเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาทุกทานเพื่อเขารวมประชุม
สภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาราง เทศ
บัญญัติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น ณ  หอง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาชั้น 3 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยจึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบและเขารวมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดลงชื่อนายมนตรี พั้วลี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ตอไปเปนระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 
เวลา 11:00 น ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาชั้น 3 

/ระเบียบวาระที่ 1 …     



~ 4 ~ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ในสวนของระเบียบวาระที ่ 1  ที ่ประธานแจงใหที ่ประชุมทราบก็คือในสถานการณ
ปจจุบันคือตอนนี้น้ำกำลังมาเยอะมากแลวก็ในสวนของแมน้ำชีกำลังจะลนตลิ่งและก็ใน
สวนของผูนำชุมชนหรือทานสมาชิกสภาเทศบาลขอความอนุเคราะหขอความรวมมือใน
การเฝาระวัง เพื่อที่จะฉับไวในการแกปญหาที่น้ำเออทวมนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั ้งที ่แลวสมัยสามัญสมัยที ่ 3 ครั ้งที่ 
1/2565 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2565 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับเชิญทานเลขาครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ขอบคุณครับทานประธานครับตามที่ทางสภาไดมีหนังสือเรียนเชิญทานสมาชิกใหเขารวม
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 นั้นทางสภา
ไดแนบสำเนาระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทรที่ 29 
สิงหาคม 2565 ขอใหทานสมาชิกตรวจทานดูนะครับวามีสมาชิกทานใดจะแกไขอะไร
ไหมเรียนเชิญครับ  
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผมมีสมาชิกทานใดที่จะแกไขในสวนของรายงานการประชุมไหมครับถาไมมีนะครับ
จะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัยที ่ 3 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25565 ครับทานใดมีมติรับรองขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

มติที่ประชุม     รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผมตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบดานเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ 2566 
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)  
3.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ 2566 
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหตาเปนเทศบัญญัติฯ) แลวก็มีญัตติของทางคณะผูบริหารที่ยื่นมา 
นะครับตามหนังสือที่ขก 71201/591 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 นะครับเรื่องขอ
เสนอญัตติเพื ่อบรรจุระเบียบการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา กราบเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสิ่งที่สงมาดวยญัตติที่ 13-15/2565 จำนวน 1 ชุด
ดวยเทศบาลตำบลเมืองเกามีความประสงคจะเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกาเพื่อบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุม เทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัย
ที่ 4 ประจำปพ.ศ 2565 เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตำบลเมืองเกาเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดีตอทางราชการและเพ่ือใหเกิดประโยชน 

/สูงสดุแก... 



~ 5 ~ 
 

สูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นจึงเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเพื่อ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาตำบลเมืองเกาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปพ.ศ. 
2565 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยจึงเรียนมาเพื่อโปรด พิจารณา ดำเนินการ
ตอไปลงนามโดยทานนายกเทศมนตรีทานโกเมศ ทีฆธนานนท ญัตติก็เรื่องญัตติกอนหนา
นี้ขออนุมัติการเงินกรณีที่ยังไมกอหนี้ผูกพันประจำปงบประมาณพ.ศ. 25565 มีจำนวน
ทั้งหมด 21 รายการแลวก็มีแบบเสนอขอแปรญัตติที่ 14/2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณ แลวก็ขออนุมัติกรณีที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน เรียนประธานสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกานะครับ ก็มีอยู 1 เรื่องนะครับขอความเดิมขอความใหมนะครับขาพเจาขอ
เสนอญัตติเรื ่องขอเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตยโซลาเซลลสำหรับ
แจงเตือนบริเวณแยกหรือจุดกลับรถในพื้นที่เทศบาลตั้งไว 480,000 บาท ตอสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 โครงการติดตั ้งไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตยสำหรับแจงเตือนบริเวณแยกหรือจุดกลับรถในพื้นที่เทศบาล
ตำบลเมืองเกาตั้งไว 480,000 บาทเนื่องจากไมสามารถดำเนินการจัดซื ้อจัดจางได
เพราะตั้งงบประมาณ การตั้งงบประมาณไดสืบราคาจากทองตลาดในปงบประมาณพ.ศ. 
2565 ปจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นทำใหราคาในทองตลาดสูงกวาราคางบประมาณที่ตั้งไว
แลวก็มีชี้แจงในขอความเดิมขอความใหมเรียบรอยนะครับ แลวก็ญัตติที่ 15 ขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมและขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หลักการและเหตุผลดวยเทศบาลตำบลเมืองเกามีความประสงคจัดซื้อจัดจาง
โตะทำงานพรอมเกาอี้เพื ่อใหผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตรและหัวหนาฝายกอง
สงเสริมการเกษตรไดมีโตะเกาอี้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2565 ไมไดตั ้งงบประมาณเพื ่อการนี้จ ึงไมสามารถ
ดำเนินการไดจึงขอเสนอตอสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาโดยมีหลักการและเหตุผลตามที่
ทานชี้แจงมานะครับ ตามที่ทานไดชี้แจงมาก็มีอยู 2ญัตติ ก็คือญัตติที่ 14 ที่ 15 เชิญ
ทานณฐัภัทร  หงษสายพิน ครับ 
 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน 
สท. เขต 2 
 

ครับเรียนทานประธานสภาทานคณะผูบริหารทานขาราชการทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
แลวก็ผูเขารวมประชุมทุกทานครับผมนายณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2 ครับขออนุญาตเรียนทานประธานสภาตามญัตติของคณะผูบริหารที่ทานไดแปรที่ทาน
ประธานไดชี้แจงมาเมื่อสักครูนี ้นะครับผมก็คิดวามันอยูในหวง การพิจารณาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2566 ซึ่งก็เปนเรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ครับผมจึงขอให
ทานประธานสภาใชดุลยพินิจวาจะนำญัตติดังกลาวไปพิจารณาในคราวตอไปจะดีไหมครับ
ขอบพระคุณครับ 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทานณัฐภัทร หงษสายพิน นะครับตามที่ทานณัฐภัทร หงสสายพิน ไดเสนอ
วาญัตติของทานคณะผูบริหารในสวน ที่ผมไดชี้แจงไปเม่ือสักครูนี้จะนำไปประชุมในคราว
ตอไปอีกไมก่ีวันนะครับถาอยางนั้นผมขอผูรับรองทานณฐัภัทร หนอยครับ 

/นายปรีชา  … 
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นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ผูรับรองครบครับ 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผมตอไปจะไดขอมติทานสมาชิกครับวาตามที่ทานณัฐภัทร  หงษสายพิน ไดเสนอ
บอกวาในญัตติที่คณะผูบริหารไดเสนอเขามาใหมจะนำไปประชุมในคราวถัดไปผมอาจจะ
ระบุในวันที่ 29 นะครับทานนายกระบุเปนวันที่ 29 นะครับเพราะวาอยางนอยก็อยูใน
หวงเวลาปงบประมาณแลวก็ยังอยูสมัยประชุมพอดีครับทานใดเห็นดวยขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผมตอไปในสวนของระเบียบวาระที่ 3 นะครับเราจะเหลืออยู 2 หัวขอนะคะ 3.1 
และ 3.2 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ 2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) แลวก็สวนขอ 
3.2 พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ 2566 (วาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ ใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับวาระที่ 3 นะครับเรื่องเพื ่อพิจารณา 3.1 ครับพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)ดังนั้นขอเรียนเชิญ
ทานคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงครับ 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
สท.เขต 2 

กราบเรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานผม
นายมนตรี   พ ั ้วล ี  สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลเม ืองเก าเขต 2 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 นะครับ   ใน
การแถลงผมขออนุญาตทานประธานนะครับผมจะเชิญทานเลขานุการคณะกรรมการแต
ญัตติเปนผูชี้แจงแถลงตอสภานะครับในสวนของการแปรญัตติครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับ เชิญทานเลขานะครับ เชิญครับผม 
 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

กราบขอขอบพระคุณนะครับทานประธานสภาเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภา   ผู
ทรงเกียรติทุกทานคณะผูบริหารขาราชการทุกกองกำนันผูใหญบานนะครับกระผม   นาย
ประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต 1 ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติก็จะขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับเรื่องรายละเอียดในการแปรญัตติ
กราบเรียนทานประธานสภานะครับเนื่องจากวาเอกสารมีจำนวนมาก แลวก็มีหลายหัวขอ
ไมวาจะเปนทางฝ งของคณะผูบริหารเองหรือสมาชิกสภาผูที ่ไดยื ่นแปรญัตติมาก็ขอ
อนุญาตทานประธานขอความกรุณาวาขออนุญาตนั่งอานเอกสารนะครับก็ขอใหทาน
ประธานสภาใชดุลยพินิจในการพิจารณานะครับกราบขอบพระคุณครบั 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

 ครับไดครับ เชิญครับ 
 
 

/นายประสงค... 



~ 7 ~ 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตนะครับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมสรุปรวมกันนะครับจึงมีมติ
สรุปรายละเอียดดังตอไปนี้นะครับ อันดับแรกนะครับสรุปรายการแปรญัตติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งเปนญัตติของคณะผูบริหารไดยื่นเขามานะ
ครับ 
 

 
 

ลำดับที่ รางเดิม แปรลด รางใหม หมายเหตุ 

1 ครภุัณฑกอสราง รถ
บดถนน เครื่อง
ดีเซลนั่งขับ ขนาด 
2 ลูกกลิ้ง จำนวน 
600,000 บาท 

600,000 บาท ครุภัณฑกอสราง รถบด
ถนน เครื่องดีเซลนั่งขับ 
ขนาด 2 ลูกกลิ้ง ปรับ
ลดเปน 0 บาท 

นายมนตรี พั้วลี-      

ขอมติคณะกรรมการ วา
มีมติเห็นชอบกับคำแปร
ญัตตินี้หรือไม 
มติคณะกรรมการ 
-มีมติเห็นชอบ ดวย
คะแนนสามเสียง 

2 คุรุภัณฑการเกษตร 
รถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 
ลอ ขนาด 85 
แรงมา 

หนา203 จำนวน 
1,205,000 บาท 

แปรเพ่ิม 

600,000 บาท 

ขอแปรญัตติ 
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค คุรุภัณฑ
รถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 
ขนาด 85 แรงมา 
ใบมีดดันดินหนาและ
ติดตั้งเครื่องตัดหญา
ไหลทาง จำนวน 1 คัน 
เปนเงิน 1,805,000 
บาท 

นายมนตรี พั้วลี - ขอมติ
คณะกรรมการฯ วาใหนำ
ญัตติของคณะผูบริหาร
เขาสูสภา เพ่ือใหทาง
สภาไดพิจารณาตอไป
หรือไม 
มติคณะกรรมการ  
-ใหนำญัตติของคณะ
ผูบริหารเขาสูสภา 
เพ่ือใหทางสภาได
พิจารณาตอไป 
ดวยคะแนนสามเสียง 

 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

ตอไปจะเปน การแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566 เปน
ญัตติของทานธนบรรณ อาจตน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต 1 นะครับ 
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ลำดับ
ที ่

รางเดิม แปรลด รางใหม หมายเหตุ 

1 
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพอ
ประสิทธิ์ บานกุด
กวาง หมูที่4 หนา
213 จำนวน 
396,000 บาท 

0 บาท ขอตั้งจายเปนรายการใหม เปน
โครงการวางทอระบายน้ำ เสน
ผานศูนยกลาง 0.80 ถนนพนัง
ก้ันน้ำหมู 4  ตอจากของเดิม 
(บานพอศูนย) หนา213 
จำนวน 396,000 บาท 

นายมนตรี พั้วลี 

- ขอมติคณะกรรมการ 
วามีมติเห็นชอบกับคำ
แปรญัตตินี้หรือไม 

มติคณะกรรมการ 

- มีมติเห็นชอบ ดวย
คะแนนสามเสียง 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก พนังลำหวย
กุดกวาง แยกบาน
พอศูนยถึงถนนเดิม 
บานกุดกวาง หมูที่ 
4 หนา213 
จำนวน 401,000 
บาท 

0 บาท ขอตั้งจายเปนรายการใหม เปน
กอสรางถนน คสล. ขางสนาม
กีฬาหมู 16 ตอจากของเดิม 
กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา  480 ตารางเมตร 
จำนวน 401,000 บาท 

นายมนตรี พั้วลี 

- ขอมติคณะกรรมการ 
วามีมติเห็นชอบกับคำ
แปรญัตตินี้หรือไม 

มติคณะกรรมการ 

- มีมติเห็นชอบ ดวย
คะแนนสามเสียง 

3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก พนังลำหวย
กุดกวาง (ตอจาก
เดิม) บานกุดกวาง
หมูที่ 4 หนา213 
จำนวน 500,000 
บาท 

0 บาท 
 
ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เปน
จุดเริ่มตน จากถนนมิตรภาพ ถึง
แยก ถนนปยะสมบูรณ จำนวน 
500,000 บาท 

  

นายมนตรี พั้วลี 

-ขอมติคณะกรรมการ วา
มีมติเห็นชอบกับคำแปร
ญัตตินี้หรือไม 

มติคณะกรรมการ 

- มีมติเห็นชอบ ดวย
คะแนนสามเสียง 

/4.โครงการปรับปรุง... 
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4 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (โดย
วิธOีverlay) ถนน
ทางเขาหมูบาน
พิมานธานี บานฉัตร
ทอง หมูที่ 11 หนา
219 จำนวน 
1,200,000 บาท 

470,000 
บาท 

 
ตั้งจายเปนรายการใหม เปน
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
ขนาด กวาง 0.40 ลึก 0.40
ความยาว  - เมตร    
เปนจำนวนเงิน  - บาท        
ขอแปรลดจำนวนเงินจาก 
1,200,000 บาท เหลือ 
730,000 บาท ขอแปรลด
ความยาวใหเหลือ 250 เมตร 
ปริมาณไมนอยกวา 1,723 
ตารางเมตร 

นายมนตรี พั้วลี 

-ขอมติคณะกรรมการ  
ใหนำญัตติของ  
นายธนบรรณ อาจตน 
เขาสูสภาเพ่ือใหทางสภา
ไดพิจารณาตอไปหรือไม 

มติคณะกรรมการ 

- มีมติใหนำญัตติของ 
นาย ธนบรรณ อาจตน 
เขาสูสภาเพ่ือใหทางสภา
ไดพิจารณาตอไป ดวย
คะแนนสามเสียง 

  

 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

 ทานธนบรรณ มีอะไรครับเชิญครับ 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผมนายธนบรรณอาจตน สท.เขต 1 คณะกรรมการ
แปรญัตติไดทำตกหลนไปญัตติ 1 ครับเปนโครงการหนา 223 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีโอเวอรเลยจำนวนเงิน 500,000บาทถนนลานโพธิ์ซึ่งเดิมนั้น
เริ่มตนจากหนาวัดปาไปทางแกงน้ำตอนซึ่งในขั้นแปรญัตตินั้นผมยื่นแปรก็เปนถนนเสน
เดียวกันแตวาให เริ่มตนจากทายบานหมูที่ 16 ไปทางวัดปาครับตัวนี้ตกครับขอเรียนทาน
ประธานเทานี้ครับขอบคุณครบับรรจุเขาไปดวยครับเนื่องจากตกหลน 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ตัวนี้มันเมื่อก้ีตัวที่ผานมาที่จากหนาวัดปาเราไปใชไหมครับแตกอนมันอยู 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

ในรางเดิมที่เรารับรางไปแลวจากวัดปาเริ่มตนไปทางแกงน้ำตอนทานสท.ณัฐวัตร จำปานุย 
ทานสท.ปรีชา ทานเลขา ทานไดขอโยกมาจากทายบานไปทางวัดปาเพื่อใหมันตอเนื่องกับ
จุดเดิมแตที่ประชุมขั้นแปรมีไวเรียบรอยปรากฏวานาจะเปนการพิมพตกครับทานประธาน
หรือจะเปนอยางอ่ืนผมไมทราบครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับผมเดี๋ยวประธานแปรญัตติ 
 

/นายธนบรรณ... 
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นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เพราะวาเอกสารยื่นก็ยังมีอยูในมืออยูวันนั้นที่เราประชุมก็มีหัวขอนี้อยู ฝากเรียนทาน
ประธานไปถึงทานประธานแปรญัตติดวยครับขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับ เชิญครับ 
 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานคณะกรรมการแปรฯ 

ขออนุญาตครับผมนายมนตรีพั้วลี ประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะครับทานธนบรรณ
ผมขอดูเอกสารแปบนึงนะครับถาผมจำไมผิดโครงการนี้นาจะเปนของทานณัฐวตัร   จำปา
นุย ไดขอถอนการแปรใชไหมครับ ออไมใชใชไหมครับทานเลขากรรมการแปรญัตติลงตัว
นี้เพ่ิมเขาไปเลยนะครับลงรายละเอียดเขาไปครับ 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

ขอบคุณครับทาน 
 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานคณะกรรมการแปรฯ 

ครับผม เชิญ 
 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท. เขต 1 

ครับ กราบขอบพระคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับขอบคุณทานประธานสภา
ดวยนะครับขออนุญาตตอนะครับตอไปจะเปนผูยื่น ญัตติของทานณัฐภัทร  หงษสายพิน
นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต 2 สรุปรายการแปรญัตติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2566 มีดังตอไปนี้ 
 

 
 

ลำดับ
ที ่

รางเดิม แปรลด รางใหม เหตุผล 

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 131 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

90,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 131 ปรับลด
เปน 10,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ในการพัฒนาดานที่เปน
ประโยชนกับประชาชน) 
เหตุผลผูบริหาร 
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติราชการ) 
มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/2. คาตอบแทน... 
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2 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 131 จาก
งบประมาณ 50,000 
บาท 

40,000 
บาท 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 131 
ปรับลดเปน 10,000 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน 
-(ควรปฏิบัติงานในเวลา
ราชการใหเต็ม
ความสามารถ)  
เหตุผลผูบริหาร 
-(เพ่ือเบิกเปนคาตอบแทน
ในการปฏิบัติการนอกเวลา) 
มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 132 จาก
งบประมาณ 
1,000,000 บาท 

900,000 
บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 132 
ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน 
-(ตั้งงบประมาณไมสูงไมมี
รายละเอียดที่ชัดเจน
ประกอบการพิจารณาแต
ละรายการ) 
เหตุผลผูบริหาร 
-(งบประมาณไมเพียงพอใน
การเบิกจาย) 
มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

4 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 
133 จากงบประมาณ 
100,000  บาท 

50,000 
บาท 

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 
หนา 133 ปลับลด
เปน 50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน 
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 
เหตุผลผูบริหาร 
-(เพ่ือเปนคาเดินทางของ
พนักงานไปเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตร) 
มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 
 
  

/5. คาลงทะเบียน... 
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5 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 133 
จากงบประมาณ 
120,000 บาท 

70,000 
บาท 

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 133 
ปรับลดเปน    
50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรมตามหลักสูตร
ของพนักงาน) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

6 คาโครงการศึกษาดูงาน
และพัฒนาบุคลากรทาง
การศกึษาหนา 134 
จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาโครงการศึกษาดู
งานและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
หนา 134 ปรับลด
เปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
กับประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนคาดำเนินการใน
โครงการ การศึกษาดูงาน) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

7 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 134 
จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 134 
ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ไมชี้แจงรายละเอียดการ
ใชงบประมาณ) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือจัดซื้อวัสดุซอมแซม
อาคารสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)                  

 มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/8. คาตอบแทน... 
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8 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 140 จาก
งบประมาณ 80,000 
บาท 

70,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 140 บาทเปน 
10,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
กับโครงการที่เปนประโยชน
กับประชาชน)  

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานราชการ) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ 
หนา 141 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ หนา 141 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

10 โครงการสงเสริมการ
เรียนรู
ภาษาจีน  (Chinese 
camp) หนา 141 จาก
งบประมาณ 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู

ภาษาจีน  (Chinese 
camp) หนา 141 

ปรับลด เปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-( เปนลักษณะโครงการ
ฝกอบรมที่ไมมีรายละเอียด
ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/11. โครงการ... 
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11 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
หนา 142 จาก
งบประมาณ 385,000 
บาท 

285,000 
บาท 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
หนา 142 ปรับลด
เปน 100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(อธิบายรายละเอียดไม
ถูกตอง)  

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

12 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 
(English camp) หนา 
142 จากงบประมาณ 
50,000 บาท 

50,000 
บาท 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

(English camp) หนา 
142 ปรับลดเปน 0 

บาท 

เหตุผลผูย่ืน                  
-(เปนลักษณะโครงการ
ฝกอบรมที่ไมมีรายละเอียด
ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ              
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

13 คาวัสดุการศึกษา หนา 
144 จากงบประมาณ 
150,000 บาท 

100,000 

บาท 

คาวัสดุการศึกษา หนา 
144 จาก ปรับลดเปน 

50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-( ควรใชวัสดุอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอนใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/14. คาตอบแทน... 
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14 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 148 จาก
งบประมาณ 320,000 
บาท 

270,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 148 ปรับลด
เปน 50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ควรนำงบประมาณไปใช
กับโครงการที่เปนประโยชน
ตอประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหกับพนักงานผูปฏิบัติงาน
ราชการ) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

15 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 
150 จากงบประมาณ 
100,000  บาท 

50,000 
บาท 

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 
หนา 150 ปรับลด
เปน 50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(งบประมาณไมเพียงพอตอ
การเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

16 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 151 
จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 151 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท 

  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาลงทะเบียน
ใหกับพนักงานในการเขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตร) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/17. คาวัสดุ... 
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17 คาวัสดุงานบานงานครัว 
หนา 152 จาก
งบประมาณ 400,000 
บาท 

300,000 
บาท 

คาวัสดุงานบานงาน
ครัว หนา 152 ปรับ
ลดเปน 100,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(รอตรวจรายละเอียด) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนคาจัดหาถังขยะ
มูลฝอย) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

18 คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง หนา 153 จาก
งบประมาณ 500,000 
บาท 

400,000 
บาท 

คาวัสดุยานพาหนะ
และขนสง หนา 153 

ปรับลดเปน 
100,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(คาวัสดุบำรุงรักษา
ยานพาหนะในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

19 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย หนา 153 
จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หนา 
153 ปรับลดเปน 
100,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-( ควรใชวัสดุตามความ
จำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือการจัดซื้อวัสดุ
เวชภัณฑและเคมีภัณฑ
ใหกับเจาหนาที่) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/20. คาเครื่องแตงกาย... 
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20 คาเครื่องแตงกาย  หนา 
154 จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาเครื่องแตง
กาย  หนา 154 ปรับ
ลดเปน 100,000 

บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
เหมาะสม) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

21 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 157 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

90,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 157 ปรับลด
เปน 10,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน ) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือตั้งรับไวรอ 
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

22 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 
158  จาก งบประมาณ 
120,000 บาท 

110,000 
บาท 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ หนา ปรับลด
เปน 10,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                      
-(ควรทำงานใหเต็มเวลา
เต็มความสามารถ)  

เหตุผลผูบริหาร                    
-(เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในวันจันทร-ศุกร ไมแลว
เสร็จตามระยะเวลา) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/23 รายจาย... 
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23 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 158 จาก
งบประมาณ 
3,768,000 บาท 

2,768,000 
บบาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 158    
ปรับลดเปน 
1,000,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                  
-(รอตรวจรายละเอียด) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(งบประมาณไมเพียงพอตอ
การเบิกจายตลอดป) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

24 โครงการฝกอบรมให
ความรูการเฝาระวังและ
ควบคุมโรค หนา 159 
จากงบประมาณ 
50,000 บาท 

40,000 
บาท 

โครงการฝกอบรมให
ความรูการเฝาระวัง
และควบคุมโรค หนา 
159 ปรับลดเปน 
10,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปนและเหมาะสม)
เหตุผลผูบริหาร                
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ
ฝกอบรม)                     

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

25 โครงการรณรงคปลอด
บุหรี่ในท่ีสาธารณะ หนา 
159 จากงบประมาณ 
50,000 

40,000 
บาท 

โครงการรณรงคปลอด
บุหรี่ในท่ีสาธารณะ 
หนา 159 ปรับลด
เปน 10,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                       
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปนและเหมาะสม) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการรณรงค) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/26 โครงการ... 
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26 โครงการสุขาภิบาล
อาหารสำหรับ
ผูประกอบการดาน
อาหาร หนา 160 จาก
งบประมาณ 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

โครงการสุขาภิบาล
อาหารสำหรับ
ผูประกอบการดาน
อาหาร หนา 160 
ปรับลดเปน 0 บาท 

  

เหตุผลผูย่ืน                      
-( นำโครงการฝกอบรมที่มี
ลักษณะเดียวกันมารวมกัน) 

เหตุผลผูบริหาร                   
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                   
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

27 โครงการอบรมใหความรู
การปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดสและ
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ หนา 160 
จากงบประมาณ 
50,000 บาท 

30,000 
บาท 

โครงการอบรมให
ความรูการปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส
และโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ หนา 
160ปรับลดเปน 
20,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                         
-( ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

28 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 168 จาก
งบประมาณ 20,000 
บาท 

15,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 168 ปรับลด
เปน 5,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(งบประมาณไมเพียงพอใน
การเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/29 คาตอบแทน... 
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29 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 169 จากประมาณ 
20,000 บาท 

15,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 169 ปรับลด
เปน 5,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ
แกผูปฏิบัติงาน) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

30 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

หนา 173 จาก
งบประมาณ 10,000 

บาท 

9,000 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 173 ปรับลด
เปน 1,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                     
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(งบประมาณไมเพียงพอใน
การเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ                    
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

31 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 175 จาก
งบประมาณ 65,000 
บาท 

55,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 175 ปรับลด
เปน 10,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(งบประมาณไมเพียงพอใน
การเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/32 รายจาย... 
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32 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 175  จาก
งบประมาณ  

7,000,000 บาท 

4,000,000 
บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 
175  ปรับลดเปน  

3,000,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                  
-(รอตรวจสอรายละเอียด)  

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เพ่ือเปนคาดำเนินการ
กำจัดขยะ) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

33 โครงการฝกอบรมพัฒนา
คณะกรรมการกองทุน
ขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตำบลเมืองเกา หนา 
175  จากงบประมาณ  

30,000 บาท 

20,000 
บาท 

โครงการฝกอบรม
พัฒนาคณะกรรมการ
กองทุนขยะเพ่ือ
สวัสดิการชุมชนตำบล
เมืองเกา หนา 175 
ปรับลดเปน 10,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ              
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

34 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานขน
ขยะติดเชื้ออยางถูกวิธี 
หนา 176  จาก
งบประมาณ  100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานขนขยะติด
เชื้ออยางถูกวิธี หนา 
176 ปรับลด
เปน  50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด)  

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการศึกษาดู
งาน)มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

  

/35 โครงการ... 
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35 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหาขยะตกคาง 
หนา 176 จาก
งบประมาณ  50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการรณรงคและ
แกไขปญหาขยะ
ตกคาง หนา 176 
จาก
งบประมาณ  50,000 
บาท ปรับลดเปน  0 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ควรนำโครงการท่ีลักษณะ
เหมือนกันมารวมกัน
ดำเนินการ) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการรณรงค) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

36 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 182 จาก
งบประมาณ 30,000 
บาท 

27,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 182 ปรับลด
เปน 3,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหกับพนักงานผูปฏิบัติ
ราชการ) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

37 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 183 จาก
งบประมาณ 30,000 
บาท 

27,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 183 ปรับลด
เปน 3,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 
เหตุผลผูบริหาร                      
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหกับพนักงานผูปฏิบัติ
ราชการ) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/38 โครงการ... 
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38 โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด เมืองเกา
เกมส  หนา 184 จาก
งบประมาณ 250,000 
บาท 

250,000 
บาท 

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด เมือง
เกาเกมส  หนา 184 
ปรับลดเปน 0 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                  
-(โครงการลักษณะเดียวกัน
ควรนำมารวมกัน) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                    
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

39 โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอำเภอเมือง หนา 
184 จากงบประมาณ 
60,000 บาท 

30,000 
บาท 

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอำเภอเมือง 
หนา 184 ปรับลด
เปน 30,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

40 โครงการฟุตบอลเมือง
เกาลีกคัพ หนา 185 
จากงบประมาณ 
420,000 บาท 

220,000 
บาท 

โครงการฟุตบอลเมือง
เกาลีกคัพ หนา 185 
ปรับลดเปน 

200,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/41 โครงการ... 
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41 โครงการสงเสริมฝก
ทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชนระดับตำบลเมือง
เกา หนา 185 จาก
งบประมาณ 150,000
บาท 

100,000 
บาท 

โครงการสงเสริมฝก
ทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชนระดับตำบล
เมืองเกา หนา 185 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

42 คาวัสดุกีฬา หนา 185 
จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาวัสดุกีฬา หนา 185 
ปรับลดเปน 

100,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ควรจัดหาตามความ
จำเปนและประหยัด)  

เหตุผลผูบริหาร                   
-(งบประมาณไมเพียงพอใน
การจัดซื้ออุปกรณกีฬา) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

  

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สทซ เขต 1 

มีทั้งหมด 42 ลำดับนะครับ ของทานณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกา เขต 2 ลำดับตอไปก็คือสรุปรายการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2566  ผูยื่นญัตติคือทาน สท.วนิดา  วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง
เกาเขต 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

/ลำดับที่ 1... 
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ลำดับ
ที ่

รางเดิม แปรลด รางใหม เหตุผล 

1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ประเภทคาตอบแทน ผู
ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น  หนา 89 จาก
งบประมาณ 
1,000,000 บาท 

  

700,000 
บาท 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ประเภทคาตอบแทน ผู
ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น  หนา 89 
ปรับลด
เปน  300,000 บาท 

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                      
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ในการพัฒนาท่ีเปน
ประโยชนตอประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                  
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการเบิกจายตลอดป) 

มติคณะกรรมการ                   
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

2 หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 90 จาก

งบประมาณ 900,000 
บาท 

600,000 
บาท 

หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
หนา 90 ปรับลดเปน 
300,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                    
-(ตั้งงบประมาณไวสูงไมมี
รายละเอียดที่ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(เปนคาใชสอยตางๆของ
เทศบาล) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

3 รายจายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ หนา 
90 จาก งบประมาณ 

200,000 บาท 

100,000 
บาท 

รายจายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 
หนา 90 ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                   
-( ตั้งงบประมาณไวสูงควร
ใชตามความจำเปน) 
เหตุผลผูบริหาร                     
-(เพ่ือใชจายในการรับรอง
งานและพิธีการตางๆใน
เทศบาล) 
มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/4. คาใชจาย... 
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4 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 92 
จากงบประมาณ 
100,000  บาท 

  

50,000 
บาท   

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการทั้ง
ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 
หนา 92 ปรับลดเปน 
50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เพ่ือเปนคาเดินทางของ
เจาพนักงานไปเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตร) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

5 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 93 จาก
งบประมาณ 100,000 

บาท 

50,000 
บาท  

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 93 
ปรับลด
เปน   50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                    
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เพ่ือเปนคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรมตามหลักสูตร
ของเจาพนักงาน) 

มติคณะกรรมการ                   
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

6 โครงการพัฒนาองคกร 
(OD) ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง หนา 93 
จาก งบประมาณ 
300,000 บาท  

  

200,000 
บาท  

โครงการพัฒนาองคกร 
(OD) ของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จาง หนา 93 ปรับลด
เปน  100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                        
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เปนคาใชจายวัสดุ
อุปกรณตางๆในการจัดตั้ง
โครงการ และไปศึกษาดู
งานนอกสถานที่) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/7. คาบำรุง... 
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7 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 93 จาก
งบประมาณ 300,000 
บาท 

200,000 
บาท 

คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 93 
ปรับลด
เปน  100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร            
-(ควรใชงบประมาณอยาง 
ประหยัดตามความ 
จำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร                       
-(เปนคาใชจายซอมแซม
วัสดุครุภัณฑตางๆ) 

มติคณะกรรมการ                   
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

8 คาวัสดุสำนักงาน หนา 
94 จากงบประมาณ 
260,000 บาท 

110,000 
บาท  

คาวัสดุสำนักงาน หนา 
94 ปรับลด
เปน  150,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                     
-(ควรใชวัสดุสำนักงานดวย
ความประหยัด)  

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

9 คาวัสดุงานบานงานครัว 
หนา 94  จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

คาวัสดุงานบานงาน
ครัว หนา 94  ปรับลด
เปน  50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                
-(ควรใชวัสดุงานบานงาน
ครัวดวยความประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                  
-(เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณใชในงานบานงาน
ครัว) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/10. คาวัสดุ... 
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10 คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง หนา 95 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท   

  

50,000 
บาท 

คาวัสดุยานพาหนะ
และขนสง หนา 95 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท 

  

เหตุผลผูย่ืนแปร               
-( ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                  
-(เพ่ือจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษา
ยานพาหนะ) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

11 คาวัสดุคอมพิวเตอร หนา 
95  จากงบประมาณ 
150,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาวัสดุคอมพิวเตอร 
หนา 95 ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                  
-(ควรใชวัสดุอยางคุมคา
และประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                  
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ในการเบิกจายตลอดป) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

12 คาโตะผูบริหาร หนา 
100  จากงบประมาณ 
48,000 บาท 

48,000 
บาท 

 
คาโตะผูบริหาร หนา 
100  จาก
งบประมาณ 48,000 
บาท ปรับลดเปน   
0 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                   
-(เนื่องจากมีโตะทำงาน
เดิมที่ใชงานได)  

เหตุผลผูบริหาร                   
-(คณะผูบริหารไมมีโตะ
ทำงาน) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/13 ภาพกลอง... 
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13 ภาพกลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล (DSLR) 
พรอมเลนสและแฟลช 
หนา 101 จาก
งบประมาณ  70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

ภาพกลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล (DSLR) 
พรอมเลนสและแฟลช 
หนา 101 ปรับลด
เปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
-(เนื่องจากมีกลองที่ใชงาน
ไดอยูแลว) 

เหตุผลผูบริหาร                   
-(สภาพการใชงานไมคอย
เสถียร รูปภาพไมคมชัด) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

14 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 105 จาก
งบประมาณ 90,000 
บาท 

  

80,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 105 ปรับลด
เปน 10,000 บาท  

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ในการพัฒนาดานที่เปน
ประโยชนตอประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

15 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 108 จาก
งบประมาณ 600,000 
บาท 

  

500,000 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 108 ปรับลด
เปน 100,000 บาท  

  

เหตุผลผูย่ืนแปร               
-(ควรนำงบประมาณไปใช
พัฒนาในดานที่เปน
ประโยชนตอประชาชน)  

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานราชการ) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/16 คาตอบแทน... 
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16 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 
109  จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

  

50,000 
บาท 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 109 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท 

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
-(ควรปฏิบัติงานในเวลา
ราชการใหเต็มความ 
สามารถ) 
เหตุผลผูบริหาร                  
-(ไมสามารถปฏิบัติงานใน
วันจันทรถึงศุกรใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดได) 
มติคณะกรรมการ                     
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

  

17 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 109 จาก
งบประมาณ 150,000 
บาท 

50,000 
บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 109 
ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                      
-(ตั้งงบประมาณไวสูงโดย
ไมชี้แจงรายละเอียดที่
ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร                       
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

18 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 
110 จากงบประมาณ 
100,000  บาท ปลับ
ลดเปน 50,000 บาท  

  

50,000 
บาท 

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 
หนา 110 จาก
งบประมาณ 
100,000  บาท ปลับ
ลดเปน 50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                  
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 
เหตุผลผูบริหาร                      
-(เพ่ือใหบุคลากรไดเขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตร) 
มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/19 คาลงทะเบียน... 
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19 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 110 
จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 110 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                   
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความเหมาะสม) 

เหตุผลผูบริหาร                    
- (เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ลงทะเบียนของบุคลากรใน
การเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร) 

มติคณะกรรมการ                   
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

20 คาวัสดุสำนักงาน หนา 
111 จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

  

  

100,000 
บาท 

คาวัสดุสำนักงาน หนา 
111  ปรับลดเปน 
100,000 บาท 

  

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                      
-(ควรใชวัสดุอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                           
-(เพ่ือจัดซื้อวัสดุใชงานใน
สำนักงาน) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

21 คาวัสดุคอมพิวเตอร หนา 
113 จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาวัสดุคอมพิวเตอร 
หนา 113 ปรับลด
เปน  50,000 บาท 

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                        
-(ควรใชวัสดุอยาง
ประหยัด)  

เหตุผลผูบริหาร                            
-(เพ่ือจัดซื้ออุปกรณวัสดุ
ทั่วไป) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/22 คาตอบแทน... 
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22 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 118 จาก
งบประมาณ 25,000 
บาท 

20,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 118 ปรับลด
เปน 5,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                       
- (ควรนำงบประมาณไปใช
ในการพัฒนาดานที่เปน
ประโยชนกับประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการเบิกจายโบนัส) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

23 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 120 จาก
งบประมาณ 
2,250,000 บาท 

  

2,000,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 120 ปรับลด
เปน 250,000 บาท 

  

     ใหคงไวรางเดิม 

มติคณะกรรมการ                 
-ยืนตามรางเดิม ดวย
คะแนนสามเสียง 

24 คาโครงการฝกซอมแผน
ปองกันและฝกซอม
อพยพหนีไฟเทศบาล
ตำบลเมืองเกา หนา 
122 จากงบประมาณ 
50,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาโครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
ฝกซอมอพยพหนีไฟ
เทศบาลตำบลเมืองเกา 
หนา 122 ปรับลด
เปน 0 บาท 

     ใหคงไวรางเดิม 

มติคณะกรรมการ               
-ยืนตามรางเดิม ดวย
คะแนนสามเสียง 

25 คาโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำเทศบาล
ตำบลเมืองเกา หนา 
123 จากงบประมาณ 
100,000 บาท 

50,000 
บาท 

คาโครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบลเมืองเกา 
หนา 123  

ปรับลด 
เปน  50,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
- (ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปนและประหยัด) 
เหตุผลผูบริหาร                   
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ)          
มติคณะกรรมการ-แกไข
ตามคำแปรญัตติ ดวย
คะแนนสามเสียง 

/26 คาวัสดุ

... 
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26 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
หนา 125 จาก
งบประมาณ 150,000 
บาท 

100,000 
บาท 

คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
หนา 125 ปลับลด
เปน 50,000 บาท  

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด มีการจัดซื้อทุกป) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(เพราะตองจัดซื้อชุด
เจาหนาที่ดับเพลิง)   

 มติคณะกรรมการ              
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

27 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 
หนา 125 จาก
งบประมาณ 150,000 
บาท 

  

100,000 
บาท 

คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 
หนา 125 ปรับลด
เปน 50,000 บาท  

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
- (ควรใชตามความจำเปน
ที่มีเหตุเกิดขึ้น) 

เหตุผลผูบริหาร                   
-(วัสดุของเดิมมีอาการ
ชำรุดใชงานไดไมสมบูรณ) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

28 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 178 จาก
งบประมาณ 50,000 

45,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ปรับลดเปน 5,000 
บาท   

เหตุผลผูย่ืนแปร               
- (ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 
เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานราชการ) 
มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/29 โครงการทบทวน… 
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29 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
จัดเวทีประชาคม หนา 
179  จากงบประมาณ  

200,000 บาท 

100,000 
บาท 

โครงการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
จัดเวทีประชาคม หนา 
179  ปรับลดเปน 

 100,000 บาท   

  

เหตุผลผูย่ืนแปร                 
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                      
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                     
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

30 โครงการฝกอบรมพัฒนา
กลุมสตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว หนา 
179  จาก
งบประมาณ  200,000 
บาท 

100,000 
บาท 

โครงการฝกอบรม
พัฒนากลุมสตรีและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 
หนา 179 ปรับลด
เปน  100,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืนแปร                    
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                       
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

31 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนำชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป สราง
ชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง 
หนา 180  จาก
งบประมาณ 200,000 
บาท 

100,000 
บาท 

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพผูนำ
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป สรางชุมชน
ทองถิ่นเขมแข็ง หนา 
180 ปรับลด
เปน  100,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืนแปร                       
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/32 โครงการสงเสริม… 
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32 โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดแกประชาชน
ตำบลเมืองเกาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หนา 
180  จาก
งบประมาณ  100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการสงเสริมอาชีพ
สรางรายไดแก
ประชาชนตำบลเมือง
เกาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หนา 180 ปรับลด
เปน  50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืนแปร                        
- (ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                     
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ                       
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

  

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท. เขต 1 

ผูยื่นญัตติ ทานสท.วนิดา  วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ครับ ตอไปจะ
เปนการสรุปการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 นะครับ  ผู
ยื่นญัตติ คือทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ขออนุญาตแกไข
ครับ ผูยื่นญัตติ ทานสท.ณัฐวัตร จำปานุย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา    เขต 1 
ขอประทานโทษครับ 

 
 

ลำดับ
ที ่

รางเดิม แปรลด รางใหม หมายเหตุ 

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 194 จาก
งบประมาณ 600,000 
บาท 

580,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 194 ปรับลดเปน 
20,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(งบประมาณไมเพียงพอ
ในการเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/2 คาตอบแทน... 
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2 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 195 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 195 
ปรับลดเปน 50,000 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-( ควรปฏิบัติงานใหเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ)  

เหตุผลผูบริหาร                   
-(เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในวันจันทร-ศุกร ไมแลว
เสร็จ กรณีเกิดเหตุภัยภิบัติ 
งบประมาณไมพอเบิกจาย) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 195  จาก
งบประมาณ  

1,400,000 บาท 

900,000 
บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 195 
ปรับลด
เปน  500,000 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ตั้งงบประมาณสูงโดยไมมี
รายละเอียดชี้แจงที่ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร                   
-(เนื่องจากงบประมาณไม
พอเบิกจายตลอดป) 

 มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

4 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 
196 จากงบประมาณ 
150,000 บาท  

100,000 
บาท 

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 
196 ปรับลดเปน 
50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือใหเจาหนาที่เดิน
ทางเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/5 คาลงทะเบียน... 



~ 37 ~ 
 

5 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 196 
จากงบประมาณ 
150,000  บาท 

100,000 
บาท 

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม หนา 196 
ปรับลดเปน 

50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณตาม
ความจำเปน) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือเปนคาลงทะเบียนให
เจาหนาที่ในเขารับการ
อบรมตามหลักสูตรท่ี
กำหนด)                      
 มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

6 คาวัสดุสำนักงาน หนา 
197 จากงบประมาณ 
185,000  บาท 

105,000 
บาท 

คาวัสดุสำนักงาน หนา 
197 ปรับลดเปน 
80,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือจัดซื้ออุปกรณท่ีใชใน
สำนักงานทั่วไป) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

7 คาวัสดุกอสราง หนา 
198 จากงบประมาณ 
600,000  บาท 

400,000 
บาท 

คาวัสดุกอสราง หนา 
198 ปรับลด เปน 
200,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือจัดซื้ออุปกรณในการ
ซอมแซม) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/8 คาวัสดุจราจร... 
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8 คาวัสดุจราจร หนา 201 
จากงบประมาณ 
200,000  บาท 

100,000 
บาท 

คาวัสดุจราจร หนา 
201  ปรับลดเปน 
100,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชตามความจำเปน
และประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือจัดซื้อปายสัญญาณ
จราจรเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

9 คารถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาด 85 แรงมา หนา 
203 จากงบประมาณ 
1,205,000 

1,205,00
0 บาท 

คารถฟารมแทรกเตอร 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาด 85 แรงมา หนา 
203 ปรับลดเปน 0 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-( เนื่องจากเทศบาลมีรถ
ฟารมแทรกเตอรแลว
จำนวนหลายคัน) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือที่จะนำออกไปชวย
เกษตรกร) 

มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

10 คารถบดถนน เครื่อง
ดีเซลนั่งขับ ขนาด 2 
ลูกกลิ้ง  หนา 203 จาก
งบประมาณ 
600,000  บาท 

600,000 
บาท 

คารถบดถนน เครื่อง
ดีเซลนั่งขับ ขนาด 2 
ลูกกลิ้ง  หนา 203 
ปรับลดเปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ไมมีเหตุผลในการจัดซื้อ 
เปนเพียงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงาน)  

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือแกไขปญหาเวลา
ออกไปซอมถนน) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/11 คาชุดเครื่องมือ... 
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11 คาชุดเครื่องมือสวาน
กระแทกไรสายและ
เครื่องเจียรไรสายกำลัง
ไฟไมนอย
กวา  18  โวลต จำนวน 
4 ชุด หนา 204 จาก 
งบประมาณ 
64,000  บาท 

32,000 
บาท 

คาชุดเครื่องมือสวาน
กระแทกไรสายและ
เครื่องเจียรไรสายกำลัง
ไฟไมนอย
กวา  18  โวลต หนา 
204 ปรับลด 2 ชุด 
เปนเงิน 32,000บาท 

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ใหเหมาะสมกับการใช
งาน) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ซอมแซมของกอง
ชาง)                      
 มติคณะกรรมการ    
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

12 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
สำหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงผลภาพ
ขนาดไมต่ำกวา 19 นิ้ว) 
หนา 205 จำนวน 4 
เครื่องงบประมาณจาก 
88,000  บาท 

44,000 
บาท 

เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรสำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงผลภาพขนาด
ไมต่ำกวา 19 นิ้ว) 
หนา 205 ปรับลดเปน 
2 เครื่อง เปนเงิน 
44,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                 
-(จัดซื้อเกินความจำเปนไม
บอกเหตุผลวาทดแทน
เครื่องใด)  

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือใชทดแทนเครื่อง
เดิม)                    
 มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

13 คาเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ำภาคสนาม
แบบหลายหัวตรวจ หนา 
206 จากงบประมาณ 
100,000  บาท 

100,000 
บาท 

คาเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ำภาคสนาม
แบบหลายหัวตรวจ 
หนา 206 ปรับลดเปน 
0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                       
-( ไมบอกเหตุผลความ
จำเปนในการใชงาน) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือใชในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ)     
 มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/14 คาตอบแทน... 
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14 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 209 จาก
งบประมาณ 300,000 
บาท 

280,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 209 ปรับลดเปน 
20,000 บาท    

เหตุผลผูย่ืน                       
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 

เหตุผลผูบริหาร                    
-(งบประมาณไมพอ
เบิกจาย)                 
 มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

15 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 210 
จากงบประมาณ 
2,000,000 บาท 

1,000,00
0 บาท 

คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 210 
ปรับลดเปน 
1,000,000 บาท    

เหตุผลผูย่ืน                    
-( ตั้งงบประมาณไวสูงไมมี
รายละเอียดการใช
งบประมาณ) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือซอมแซม
เครื่องจักรกลในงานกอง
ชาง) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

16 คาปรับปรุงระบบหอ
กระจายขาวชุมชนบาน
เอ้ืออาทร บานดอนบม 
หมูที่ 7 หนา 210 จาก
งบประมาณ 50,000 
บาท 

20,000 
บาท 

คาปรับปรุงระบบหอ
กระจายขาวชุมชนบาน
เอ้ืออาทร บานดอนบม 
หมูที่ 7 หนา 210 
ปรับลดเปน 30,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                  
-( ไมมีรายละเอียดการ
ปรับปรุง) 

เหตุผลผูบริหาร                  
-(เพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือ
มาทำหอกระจายขาว) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/17 โครงการ... 
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17 โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายรอบ
หนองโสกแกทิศตะวันตก 
บานดอนบม หมูที่ 7 
หนา 216 จาก
งบประมาณ 403,000 
บาท 

403,000 
บาท 

โครงการกอสรางขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายรอบ
หนองโสกแกทิศ
ตะวันตก บานดอนบม 
หมูที่ 7 หนา 216 
ปรับลด เปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ถนนเดิมยังใชงานไดดี 
ควรนำงบประมาณไป
ดำเนินการ ในพ้ืนที่ที่มี
ความจำเปน
มากกวา)            
 เหตุผลผูบริหาร 

-(เพ่ือการสัญจรไปมา) 

    มติคณะกรรมการ 
-แกไขตามคำแปรญัตติ ดวย
คะแนนสามเสียง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พนัง
ก้ันลำหวยกุดกวาง แยก
บานพอศูนยถึงถนนเดิน 
บานกุดกวาง หมูที่ 4 
หนา 213 จาก
งบประมาณ 401,000 
บาท 

401,000 
บาท 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พนังก้ันลำหวยกุดกวาง 
แยกบานพอศูนยถึง
ถนนเดิน บานกุดกวาง 
หมูที ่4 หนา 213 
ปรับลดเปน 0 บาท 

ถอนญัตติ 

  

มติคณะกรรมการ           
-ยืนตามรางเดิม ดวย
คะแนนสามเสียง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (โดย
วิธี Overlay )  ถนน
ทางเขาหมูบานพิมาน
ธานี บานฉัตรทอง หมูที่ 
11 หนา 219 จาก
งบประมาณ 
1,200,000 บาท 

1,200,00
0 บาท 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธ ีOverlay) ถนน
ทางเขาหมูบานพิมาน
ธานี บานฉัตรทอง หมู
ที่ 11 หนา 219 ปรับ
ลดเปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                
-(สภาพถนนเดิมยังใชงาน
ไดดีควรนำงบประมาณไป
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่มี
ความจำเปนมากกวา)  
เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือการสัญจรไปมา) 

 มติคณะกรรมการ        
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/20 โครงการปรับปรุง… 
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20 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (โดย
วิธี Overlay ) ถนน
ทางเขาหมูบานริมบึงธานี 
บานตูมนอย หมูที่ 9 
หนา 218 จาก
งบประมาณ 710,000 
บาท 

710,000 
บาท 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธี Overlay)  

ถนนทางเขาหมูบานริม
บึงธานี บานตูมนอย 
หมูที่ 9 หนา 218 
ปรับลดเปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                 
-(สภาพถนนเดิมยังใชงาน
ไดดีควรนำงบประมาณไป
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่มี
ความจำเปนมากกวา)   

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือการสัญจรไปมาที่
สะดวก) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

21 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (โดย
วิธี Overlay ) ถนน
ประชาสามัคคี บาน
ดอนบม หมูที่ 6 หนา 
215 จาก 481,000 
บาท 

481,000 
บาท 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธี Overlay ) 
ถนนประชาสามัคค ี
บานดอนบม หมูที่ 6 
หนา 215 ปรับลดเปน 
0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                     
-(สภาพถนนเดิมยังใชงาน
ไดดีควรนำงบประมาณไป
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่มี
ความจำเปนมากกวา)  

เหตุผลผูบริหาร                   
-(เพ่ือการสัญจรไปมาที่
สะดวก) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

22 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (โดย
วิธี Overlay ) ถนนสาย
ภูริผดุง-แยกปยะสมบูรณ 
บานกุดกวาง หมูที่ 4 
หนา 212 จาก
งบประมาณ 500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โดยวิธี Overlay ) 
ถนนสายภูริผดุง-แยกป
ยะสมบูรณ บานกุด
กวาง หมูที่ 4 หนา 
212 ปรับลดเปน 0 
บาท 

ถอนญัตติ 

  

มติคณะกรรมการ               
-ยืนตามรางเดิม ดวย

คะแนนสามเสียง 

/23 โครงการไฟฟา... 
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23 โครงการไฟฟาสาธารณะ
พรอมติดตั้ง ถนนสาย
เลียบคลองชลประทาน-
ถนนสายพนังกั้นน้ำ บาน
ดอนบม เสน ขก.ถ. 49-
003 บานดอนบม หมูที่ 
7 หนา 225 จาก
งบประมาณ 
1,437,000 บาท 

1,437,00
0 บาท 

โครงการไฟฟา
สาธารณะพรอมติดตั้ง 
ถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน-ถนนสาย
พนังก้ันน้ำ บาน
ดอนบม เสน ขก.ถ. 
49-003 บานดอนบม 
หมูที่ 7 หนา 225 
ปรับลดเปน 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                    
-(ไฟฟาสาธารณะเดิมยังใช
งานไดดีควรนำ
งบประมาณไปดำเนินการ
ในพ้ืนที่ที่มีความจำเปน
มากกวา)  

เหตุผลผูบริหาร                  
-(เพ่ือเพ่ิมแสงสวางในการ
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคนื) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.1 

อันนี้คือสรุปญัตติของผูยื่นนะครับ ก็คือทานณัฐวัตร  จำปานุย ครับ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกา เขต 1 เทศบาลตำบลเมืองเกา ตอไปจะเปนสรุปรายการแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ผูยื่น ทานปรีชา  สุขเศวตร สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1  

 

ลำดับ
ที ่

รางเดิม แปรลด รางใหม หมายเหตุ 

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 228 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

90,000 
บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนา 228 ปรับลดเปน 
10,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรนำงบประมาณไปใช
ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน) 
เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ
ใหเจาหนาที่) 
มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/2 คาตอบแทน... 
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2 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 228 จาก
งบประมาณ 40,000 
บาท 

30,000 
บาท 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หนา 228 
ปรับลดเปน 10,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรปฏิบัติงานใหเต็ม
เวลาและความสามารถ) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เนื่องจากเกิดเหตุภัยภิบัติ
หรือทำงานวันจันทรถึง
ศุกรไมแลวเสร็จ) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 229  จาก
งบประมาณ  100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 229 
ปรับลดเปน  50,000 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ตั้งงบประมาณไวสูงโดย
ไมชี้แจงรายละเอียด) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ซอมแซมโรงสูบน้ำไฟฟา) 

มติคณะกรรมการ            
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

4 โครงการจัดทำหมันสุนัข-
แมวจรจัด ในพ้ืนท่ีตำบล
เมืองเกา หนา 
230  จากงบประมาณ  

200,000 บาท 

150,000 
บาท 

โครงการจัดทำหมัน
สุนัข-แมวจรจัด ใน
พ้ืนที่ตำบลเมืองเกา 
หนา 230 ปรับลด
เปน  50,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ไมมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานของโครงการ) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือระงับการแพรพันธุ
ของสุนัขและแมวจรจัด) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/5 โครงการปองกันโรค... 
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5 โครงการปองกันโรค
โคลัมปสกีนและโรค
ระบาดท่ีอุบัติใหม หนา 
230  จาก
งบประมาณ  50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการปองกันโรค
โคลัมปสกีนและโรค
ระบาดท่ีอุบัติใหม หนา 
230 ปรับลดเปน  0 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน                  
-( โครงการลักษณะ
เดียวกันควรนำไปรวมกัน) 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือปองกันโรคระบาดใน
สัตว) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

6 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานดานการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หนา 230 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานดานการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หนา 230 

ปรับลดเปน  50,000 
บาท 

เหตุผลผูย่ืน                
-( ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(เพ่ือนำเกษตรกรไปศึกษา
ดูงาน) 

มติคณะกรรมการ                 
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

7 โครงการฝกอบรม
สงเสริมสวนสมุนไพร 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หนา 
231 จาก
งบประมาณ  50,000 
บาท 

30,000 
บาท 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมสวนสมุนไพร 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หนา 
231 ปรับลด
เปน  20,000 บาท    

เหตุผลผูย่ืน                  
-คุณใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(อบรมเกษตรกรในเรื่อง
ของสมุนไพร) 

มติคณะกรรมการ                  
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/8 โครงการสงเสริม... 
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8 โครงการสงเสริมทำ
ประมงน้ำนอย หนา 
231 จาก
งบประมาณ  100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

โครงการสงเสริมทำ
ประมงน้ำนอย หนา 
231 ปรับลดเปน  
 0 บาท 

เหตุผลผูย่ืน                        
-(เปนโครงการที่ไมมี
รายละเอียดในการจัดทำ
โครงการ 

เหตุผลผูบริหาร              
-(เพ่ือสงเสริมเกษตรกรใน
การทำประมงน้ำนอย) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

9 โครงการสงเสริมอาชีพ
การเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หนา 232 จาก
งบประมาณ 500,000 
บาท 

400,000 
บาท 

โครงการสงเสริมอาชีพ
การเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หนา 232 
ปรับลด
เปน  100,000 บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือทำกิจกรรมตาม
ความตองการของชุมชน) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

10 คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 233 
จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

100,000 
บาท 

คาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม หนา 233 
ปรับลด
เปน  100,000 
บาท   

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชงบประมาณอยาง
จำเปนและประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                
-(เพ่ือซอมแซมโรงสูบน้ำ
ไฟฟาและซอมแซม
ยานพาหนะกองเกษตรฯ) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/11 คาวัสดุไฟฟา... 
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11 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
หนา 233 จาก
งบประมาณ 40,000 
บาท 

30,000 
บาท 

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
หนา 233 ปรับลด
เปน  10,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ควรใชวัสดุอยาง
ประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือซอมแซมอุปกรณ
ตางๆในกองเกษตรฯ) 

มติคณะกรรมการ                
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

12 คาวัสดุงานบานงานครัว 
หนา 234 จาก
งบประมาณ 20,000 
บาท 

10,000 
บาท 

คาวัสดุงานบานงาน
ครัว หนา 234 ปรับ
ลดเปน 10,000 
บาท   

เหตุผลผูย่ืน                  
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร                 
-(เพ่ือซื้อวัสดุใชสอย) 

มติคณะกรรมการ               
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

13 คาวัสดุกอสราง หนา 
234 จากงบประมาณ 
40,000 บาท 

30,000 
บาท 

คาวัสดุกอสราง หนา 
234 ปรับลดเปน 
10,000 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                   
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เพ่ือซอมแซมโรงสูบน้ำ
ไฟฟา) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

14 คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง หนา 235 จาก
งบประมาณ 100,000 
บาท 

50,000 
บาท 

คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง หนา 235 ปรับ
ลดเปน 50,000 
บาท   

เหตุผลผูย่ืน                
-(ควรใชวัสดุอยางประหยัด
เหมาะสมและจำเปน) 

 

/เหตุผลผูบริหาร…               
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เหตุผลผูบริหาร               
-(เพ่ือซอมแซมยานพาหนะ
ในกองเกษตรฯ)  

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

15 คาวัสดุเกษตร หนา 
235 จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

200,000 
บาท 

คาวัสดุเกษตร หนา 
235 ปรับลดเปน 0 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ตั้งงบประมาณไวสูงไมมี
รายละเอียดชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เพ่ือจัดซื้อเมล็ดพันธุเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกร) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

16   

คาวัสดุดับเพลิง หนา 
236 จากงบประมาณ 
100,000 

  

  

100,000 
บาท 

คาวัสดุดับเพลิง หนา 
236 บาท ปรับลดเปน 
0 บาท   

  

ใหคงไวเปนรางเดิม 

  

มติคณะกรรมการ            
- ยืนตามรางเดิม        
ดวยคะแนนสามเสียง 

17 คาไฟฟา  หนา 236 
จากงบประมาณ 
200,000 บาท 

190,000 
บาท 

คาไฟฟา  หนา 236 
ปรับลดเปน  10,000 
บาท  

เหตุผลผูย่ืน                   
-( ไมมีรายละเอียดการจาย) 
เหตุผลผูบริหาร                
-(อุดหนุนโรงสูบน้ำบาน
สะอาด)    
มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

/18 โครงการ... 
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18 โครงการ ”วันดิน
โลก”  หนา 240 จาก
งบประมาณ 30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

โครงการ ”วันดิน
โลก”  หนา 240 บาท 
ปรับลดเปน 0 บาท   

เหตุผลผูย่ืน                
-(ลักษณะโครงการไม
ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร            
-(เปนโครงการอนุรักษดิน
เพ่ือปองกันดินเสื่อมโทรม) 

มติคณะกรรมการ          
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

19 โครงการเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน หนา 
241 จากงบประมาณ 
50,000 บาท 

50,000 
บาท 

โครงการเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน หนา 
241 ปรับลดเปน 0 

บาท   

เหตุผลผูย่ืน                
-(ลักษณะโครงการไม
ชัดเจน) 
เหตุผลผูบริหาร            
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 
มติคณะกรรมการ           
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

20 โครงการวันตนไม
แหงชาติ หนา 241 จาก
งบประมาณ 50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

โครงการวันตนไม
แหงชาติ หนา 241 
ปรับลดเปน 0 บาท   

  

เหตุผลผูย่ืน                 
-(ลักษณะโครงการไม
ชัดเจน) 

เหตุผลผูบริหาร             
-(เปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ) 

มติคณะกรรมการ             
-แกไขตามคำแปรญัตติ 
ดวยคะแนนสามเสียง 

 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท. เขต 1 

สรุปก็คืออันนี้เปนคำผูยื่นแปรญัตติ ทานสท.ปรีชา สุขเศวตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกา เขต 1 ครับ จบคำยื่นแปรญัตติ ครับ ขอบคุณทานประธานสภา ครับ 

/นายชัยยุทธ  ... 
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นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

สมาชิกทานใดครับ มีความคิดเห็นอยางไรหรือวาจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ เชิญทาน
มนตรีครับ เชิญๆ 

นายมนตรี  พั้วล ี
สท.เขต 2 

กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารทานสมาชิกสภา และทานขาราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับเมื่อสักครูนี้ทางเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได
แถลงในสวนของในหัวขอที่มีการแปรลดหรืออะไรตางๆ นาๆวาเหตุผลและความจำเปน
หรือในการแปรเพราะอะไรนะครับพอดีผมไดเอกสารมานะครับรายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือและรายจายการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต 
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 เหตุผลในการยื่นแปรญัตติมันสอดคลองกับตัวที่ผมจะ
ชี้แจงไปตอไปนะครับสวนในงานบริหารงานทั่วไปของสำนักปลัดนะครับจะเปนพวก
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจากทางที่สภาอนุมัติงบไป9,552,120 
บาท และมีการโอนออกไปดวยซ้ำไป ก็ประมาณ1,180,000 บาท แลวก็ในสวนของงาน
บริหารงานทั่วไปคาตอบพนักงานจางนะครับจากงบประมาณที่อนุมัติ 3,418,680 บาท 
และก็มีการโอนออกไป 380,000 บาท งานบริหารงานทั่วไปเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงาน
จางนะครับ จากงบประมาณท่ีอนุมัตินะครับ 182,460 บาท นะครับ แลวก็มีการโอนไป
ดวย 50,000 บาท ในรายละเอียดตางๆเดี๋ยวผมจะชี้แจงเปนเรื่องๆ มันจะสอดคลองกับ
ที่แปรญัตติ สักครูนะครับ แลวก็ในสวนของกองคลังนะครับงานบริหารงานคลังนะครับ 
ประเภทเงินขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่นนะครับ จากงบประมาณที่อนุมัติ 
5,839,830  บาท และโอนออกไป 1,380,000 บาท แลวก็ในสวนของบริหาร     งาน
คลัง นะครับ 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ทานมนตรี เดี๋ยวครับ ทานธนบรรณ มีอะไร ครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตครับทานประธาน เรียนทานประธานสภา ที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน 
สท. เขต 1 สงสัยตามที่ทาน มนตรี พั้วลี ทานประธานกรรการแปร ไดกำลังอภิปรายนั้น
มันเปนสวนไหน เพราะวาผมสงสัย นะครับ ผมเรียนถามวาการที่ผู ยื่นแปรญัตติ เมื่อได
เสนอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรแลว การแปรญัตติครั้งนั้นก็คือคณะกรรการแปร
ญัตติตองประชุมกอนที่ยื่นเขาสภา ผูยื่นจะตองในการอภิปรายแปรญัตติ ซึ่งทานมนตรีได
เปนประธานแลวในครั้งนั้นนะครับ และขณะนี้ก็อยูในขั้นประชุมสภาใหญก็ขั้นแปรญัตติ
ขั ้นที ่ 2 ซึ ่งถาจะเปนการลงรายละเอียดนั้นจะตองเปนผูย ื ่นเทานั ้นครับ ในสวนนั้น
เพ่ือที่จะเห็นตาง ขออีกนิดนึงครับทานประธาน 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ผมเขาใจแลวใหทานมนตรตีอ แลวจะไดรู 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ถาไปอยางนั้นแลว จะตองเปนบทสรุปของกรรมการแปร  

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับๆ  เชิญครับทานมนตร ี

/นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
สท.เขต 2 

ขออนุญาตครับตอนะครับ ขออนุญาตทานสท.ธนบรรณ นะครับ เพราะวาในสวนของผม
ที่ผมจะชี้แจงตอไปก็คือเปนเหตุผลในการที่มีการแปรญัตติเพราะในบางโครงการที่ทาง
สภาอนุมัติใหในป 65 ก็ยังไมมีการดำเนินโครงการในสวนของกองการศึกษาเยอะมาก 
ผมจะชี้แจงใหเปนรายขอแลวก็ในสวนของการโอนหรือในสวนของ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานมีผูคาน 

 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

เดี๋ยวครับ ชี้แจงอีกนิดเดียว 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานคณะกรรมการแปรฯ 

ในสวนของในงานจางเหมางบจางพนักงานนะครับในสวนของกองชางจากที่สภาใหก็มีการ
โอนออกไป สาธารณสุขเหมือนกันครับและก็ในโครงการตางๆที่ผมตรวจสอบดูมันมีเยอะ
มากนะครับในงานปองกันเนี้ยครับที่ทางสภาให  แลวก็โอนออกเยอะแยะไปหมดเลย     
นี ่คือเหตุผลในการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 66 ในคราวนี้     
นะครับ ผมจะใหดูในสวนของกองการศึกษา รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่  
ไมเขาลักษณะรายจายอื่น งบประมาณ10,000 ปจจุบันก็ยังไมทำ แลวก็มันโครงการ    
ที่มันเก่ียวกับพวกอบรมเก่ียวพวกภาษจีน ภาษาอังกฤษ ที่ทานผอ.ศึกษา ไดเสนอมา ก็ยัง
ไมมีการดำเนินโครงการหลายๆอยางผมดูแลวผมตั้งขอสังเกตุ นี่คือเปนเหตุผลที่ผมไดทำ
การแปรญัตติในปนี้ นะครับในสวนของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 66        นะ
ครับ  ในสวนของกองสาธารณสุขก็เหมือนกันนะครับ คาตอบแทนพนักงานจาง      ใน
หมวดของงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนรายจายประเภทเงินเดือนฝาย
ประจำ จากที ่ทางสภางบอนุมัตินะครับ 3,247920 บาทก็มีการโอนออกไปนะครับ 
620,000 บาท ถาทานธนบรรณไมเขาใจยังไงจะดูผมใหดูครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

เชิญทานธนบรรณจะไดจบ ไมตองยกไปยกมา นะครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพผมนายธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 กอนอื่นครับขอ
อนุญาต เรียนทานประธานสภาครับ ใครขออยากจะใหทานประสงค พฤษาเจริญ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ไดอานกฎระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภา
ดวยเรื่องขั้นแปรญัตติใหสมาชิกและผูเขารวมประชุมได รับทราบครับ ทานประธานสภา
ครับ กอนอื่นครับ ขอเลยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับตอนนี้มันอยูในวาระที่นี้ผมอยากใหวาผูใดอยากสนใจตัวนี้อีกอยากจะอภิปรายตัวนั้น 
ไวกอนเดี๋ยวจะอภิปรายก็วามันขั้นตอนเดี๋ยวมันก็ไปตามขั้นตอนมันขอใหคนอภิปรายวา
สมาชิกของเรามี ใครจะอภิปรายอีกนะครับ อาวทาน เชิญๆ 

/นายธนบรรณ  ... 
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นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผมนายธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ใจเย็นๆครับทาน 
ประธาน 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ไมไดรีบครับคอยๆคิดใชเวลา 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมที่กำลังจะอภิปรายนั้นผมใชสิทธิ์ความเปนสมาชิกและก็ไมอยากตีรวนไมมีความคิด
ครับ ทานขณะนี้กำ ลังพูดในเรื่องของผลประโยชนใหประชาชน สามหมื่นกวาคน       ผม
กำลังจะพูดในสิ่งที่ทุกคนจะตองรับทราบกอนเพราะวาเรากำ ลังประชุมขั้นแปรญัตติถา
ทานประธานไมใหทานประสงคในฐานะที่เปนเลขาแปรญัตติไดอานขอบังคับวาดวยการ
ประชุมสภาเรื่องการแปรญัตติใหสมาชิกไดรับทราบพรอมกับขาราชการแลวเราจะเอาตัว
ไหนเปนตัวยึดท่ีกำ ลังจะอภิปรายในขณะนี้ผมยังไมไดถามทานตอนะครับผมจะเรียนทาน
ประธานสภาตอวาอยากจะเรียนทานประธานสภาถึงเลขาสภาทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร
ไดอานขอระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภาขั้นแปรญัตติในที่ประชุมใหคณะบริหาร
ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมไดรับทราบเพ่ือจะเปนแนวทางเดียวกันเพราะวาเราตอง
เดินดวยกฎระเบียบซึ่งเมื่อสักครูนี้ผมยอนไปอีกเมื่อสักครูนี ้ตามที่ทานมนตรีไดพูดนั้น
จริงๆแลวยังไมนาที่จะถึงขั้นตรงนั้นครับคอยๆไปครับขอเรียนครับทานผมอยากจะไป
ตามสเต็ปที่มันเปนไปได 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

เอาตามเมื่อกี้ทานมนตรี พ้ัวลี พูดไดอธิบายใหฟงมันก็มีเหตุผลของทานและผมก็อยากให 
จบไปทีละคนไมอยากจะวาเดี๋ยวคนนั้นทวงคนนี้ทวงเดี๋ยวมันจะชักชาไปเพราะฉะนั้นผมก็
จะเดินตอนะครับสมาชิกของเราทานใดที่จะอภิปรายอีกไมงั้นผมก็จะไปเดินไปตามวาระ
ไปเรื่อยๆนะครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตทานเมื่อสักครูนี ้ผมขอทานประธานนะครับ ใหทานประสงคครับเปนผูขอ
อนุญาตนั่งเรียนนะครับตอเนื่องนิดนึง 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ไมเปนไร 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ทานยังไมไดอนุญาตใหทานประสงคตอบ อานกฎระเบียบขอบังคับนะครับทานหรือทาน
จะอานเองก็ไดครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

เชิญพี่ประดิษฐครับเชิญครับ 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ และทานผูเขารวมประชุมทุก
ทานครบั กระผมนายประดิษฐ อุนสิม นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตครับ
ทานประธานครับ ทานประธานหลงทางไหมครับ 
 

/นายชัยยุทธ  ... 
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นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ยังๆ ครับ 
 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

ไมครับเมื่อกี้ทานบอกวาใหทานมนตรีอภิปรายวาเหตุผลของทานมนตรีหลังจากที่ทาน
เลขาไดอานคำ แปรญัตติแลวก็ทานตองใหสมาชิกอภิปรายไมใชวาใหมาแกตัวอยางงี ้
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับขออนุญาตผมพูดกอน คือทานธนบรรณขอ ผมก็ใหพูดแตพอทานมนตรี  
กำลังจะพูดอยูคือจะไดรูไปดวยๆกันวาทานมีความคิดอยางไรใหจบไปทีละทานความคิด
ผมนะไมอยากใหลุกขึ้นไปลุกขึ้นมามันจะโตแยงกันเฉยๆคืออยากใหจบไปแลวมาวิเคราะห
กันมาดูกัน 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตครบัไมไดทะเลาะครับทานประธาน 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ไมไดทะเลาะวิเคราะหมาวิเคราะหกันไมไดวาทะเลาะมีแตพ่ีแตนองเราไมทะเลาะกันครบั 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

เพราะวาทานมนตรีเปนประธานแปรญัตติตองใหสมาชิกอภิปรายกอน ทานคอยมาพูด 
ทีหลัง 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

Ok ครับไดครับพอแลวพอแลวเดี๋ยวผมเชิญทานมนตรีครบั 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

แลวก็ตามที่ทานธนบรรณเสนอมาที่เลขาอานขอกฎหมาย 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ผมเขาใจแลวครับเขาใจแลว ผมเชิญทานมนตรีที่เปนประธานไดอานเลย ครับเชิญครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
สท. เขต 2 

ครับขออนุญาตครับ ขออนุญาตทานผูอภิปรายสักครูนะครับ ในสวนของที่ผมจะชี้แจงวา
เหตุและผลในการท่ีผมแปรญัตติในฐานะประธานกรรมการแปรญัตตินี้คืออะไรนะครับเมื่อ
ก้ีก็จะชี้แจงใหวา 1,2,3 ที่ผมแปรออกเพราะอะไรนะครับ ที่มีมติในของขอสรุปกรรมการ
นี้คือเหตุผลที่ผมจะชี้แจงใหทานฟงนะครับเดี๋ยวทานก็บอกวาผมแปรญัตติออกไปทำไมไม
มีเหตุไมมีผลผมจะพยายามชี้แจงใหทานเขาใจวาผมทำในสวนของคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติออกไปแบบนี้เพราะดวยเหตุผลอะไรครับ ขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับ ตอครับสมาชิกทานใดจะมีอะไรอีกไหมครับ เดี๋ยวๆทานธนบรรณเม่ือก้ีผมบอกให
ทานประธานแปรญัตติแลวทานบอกแลวเหตุผลมันนะครับ เชิญๆ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผมนายธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 หลังจากที่ทาน
มนตรีไดอภิปรายและที่ทานอนุญาตและผมก็ลุกขึ้นที่จริงไมไดประทวงเพียงแตเรียนทาน
ประธานใหเลขาคณะกรรมการแปรญัตติไดอานกฎระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุม
สภาดวยเรื่องการแปรญัตติครบัเพราะเรากำลังพิจารณาเรื่องแปรญัตติอยูครับแลวทั้งหมด
ทั้งมวลที่ไดแถลงไปที่เลขาไดอานไปเมื่อสักครูก็เรื่องการแปรลวนๆแตหลายคนอาจจะไม
เขาใจจึงอยากจะนำเรียนทานประธานสภาใหทานเลขาในฐานะที่เปนเลขาจะตองรู

/เขาใจจึงอยาก... 



~ 54 ~ 
 

กฎระเบียบอยางนอยครบัไดตอบไดอานกอนครับเราจะได เดินหนาไปพรอมกันทานจะให
คนอื่นอภิปรายนั้นผมยังขอยืนยันครับวาจะตองใหทานประสงคไดอานระเบียบขอบังคับ
วาดวยการประชุมสภาเรื่องการแปรกอนครับ 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ถางั้นก็เชิญทานประสงคนะครับ 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท. เขต 1 
 
 

กราบเรียนทานประธานสภาครับกระผมนายประสงค พฤกษาเจริญ วันนี้ในตำ แหนงของ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติครับก็ขออนุญาตชี้แจงกับทานธนบรรณอาจตนนะครับ
วาขออนุญาตอานระเบียบในขอ 56 นะครับญัตติหรือคำ แปรใดท่ีถึงวาระในการ
พิจารณาในที่ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุม
สภาทองถ่ินใหถือวาไดถอนญัตตินั้นนะครับ นี่คือระเบียบในขอที ่56 นะครบัขออนุญาต
ชี้แจงครับ ตอเนื่องนะครับถาผูบริหารทองถ่ินหรือผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรค1
ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหาร
ทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ไดครับนี่คือตาม
ระเบียบขอบังคับนะครับกราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอบคุณครบั 
 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
ประธานสภา 

ครับตอนะครับหรือสมาชิกทานใดมีอะไรเพิ่มเติมขอเรียนเชิญนะครับเชิญคุณวนิดาครับ
ผม 

นางวนิดา วรยศ 
สท.เขต 2 

เรียนประธานสภาคณะบริหารทานสมาชิกผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
ดิฉันนางวนิดา วรยศ สมาชิกเขต 2 ดิฉันขอยื่นญัตติในหนา 120 คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งไว 2,250,000 บาทแปรลด 
คงเหลือ 250,000 บาท เนื่องจากดิฉันอานในรายละเอียดตามเทศบัญญัติแลวไมมีคำ 
วาคาตอบแทนอปพร. จึงคดิวาต้ังไวสูงเกินไปหากดิฉันทราบวาเปนคาตอบแทนของอปพร 
.ดิฉันจะไมแปรลดเลยอาจจะแปรเพิ่มใหอีกดวย เพื่อพี่นองของอปพร.ของเราดิฉันจึงขอ
ถอนคำ แปรญัตตินี้คงไวรางเดิมคะขอที ่2 ในหนา 122 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการฝกซอม 
 

นายปรีชา  สุขเศซตร 
เลขานุการสภา 

นายปรีชา ประธานครับ มีคนประทวงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับทานธนบรรณครับใหทานวนิดาไดอภิปรายเสร็จครับเพราะวาไมนานครับ
แปบนึงรอแปบนึงครบัเชิญทานวนิดาตอครับ 
 

 

 

/นางวนิดา  … 



~ 55 ~ 
 

นางวนิดา  วรยศ 
สท. เขต 2 

แผนรักษาความสงบภายในโครงการฝกซอมแผนหนีไฟและฝกซอมอพยพหนีไฟตั้ง
ไว50,000 บาทขอแปรลด 50,000 บาท ดิฉันขอถอนญัตติคงไวรางเดิมเพราะดิฉัน
เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ที่จะเปนประโยชนตอพนักงานเทศบาลในการดูแล
ความปลอดภัยของทานจากเหตุอัคคีภัยที่อาจทำ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อดวยความเปน
หวงนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณครับทานวนิดาครับเชิญทานธนบรรณครบั 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพผมธนบรรณ อาจตน สท. เขต 1 ที่ผมยกมือจริงๆผมไมได
ประทวงครบัทานแตผมสงสัยการประชุมนี้เราจะเดินไปทางไหนขณะที่คณะกรรมการแปร
ญัตติหรือทานเลขาประสงคไดอานรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรและการ
สรุปของคณะกรรมการแลวนี้ หลังจากจบแลวสมควรอยางยิ่งที่ทานประธานในที่ประชุม
ตองหารือในที ่ประชุมวาเราจะเริ ่มตน เพราะวามีผู ยื ่นญัตติหลายทานครับก็นาจะ
ประมาณ 6 ทานและเราจะเอาอันไหนกอนสวนที่ทานวนิดาไดอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้
ถามวาใชไหม ก็ใชอยูครับแตวานาจะถอนในญัตติที่ที่ถึงเวลาที่ทานเปนผูเสนอแปรและ
ขณะกำลังพิจารณานะครับ และการขอถอนของทานวนิดานั้นขณะนี้ไดบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมแลวการถอนจะตองมีผูรับรองและจะตองใหสมาชิกสภารับรองทานอาน
รายงานกฎระเบียบขอบังคบักอนเพราะวาถาบรรจุกอนจะถอนตองใชมติครับไมใชยืนแลว
บอกวาขอถอน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานธนบรรณครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

อันนี้ผมก็เลยเรียนทานตอเนื่องครับวาทานจะเริ่มอันไหนกอนเริ่มทานสท.วนิดายื่นญัตติ
เราจะไดเปดหาไดถูกอยางนี้ทานมายืนยิ่งงงเลยจะเอาใครกอน พอทานวนิดาพูดปบผมก็
คนหาวาทานวนิดา อยูหนาไหนอยางนี้ครับทานไมไดวานะครับทานแตวาใจเย็นๆคอยขึ้น
ทาน หารือกอนจะเอาทานไหน เพราะวาเมื่อกี้ทานอานรายงานแลวก็ทานคณะบริหาร
กอนเสร็จแลวมาเปนของผมนะครับ ผมก็เลยพยายาม จะไปตามสเต็ปที ่ท านเลขา
คณะกรรมการแปรไดอานรายงานไปเมื่อสักครูครับ ขอบคุณครบัทานหารือครับทาน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผมในสวนของทานวนิดานะครับทานไดถอนตั้งแตในสวนของที่ประชุมแปรญัตติไป
แลวนะครับตามที ่ผมกำหนดวันที ่ประชุมแปรญัตติ 6 7 8 3 วันนะครับถอนก็ไดถอน
ออกไปตั้งแตตอนนูนแลวครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ขออนุญาตนิดนึงครับก็ตอนนั้นนะครับผมถึงวาพอถึงเวลาอภิปรายของญัตติของทาน
วนิดา แลวทานจะไดตองอานวาอันนี้ตอนประชุมคณะแปรญัตติดิฉันไดถอนแลวคะ ผมจะ
ใหทุกคนไดเขาใจครับพอทานลุกขึ้นมาครับขอถอนนี่แหละครับก็เลยกลายเปนที่สงสัย 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

โอเคก็ถือวาทานวนิดาก็พูดขามข้ันตอนไปนิดนึงนะครับมีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมไหมครับมีไหมครับ เชิญทานปรีชา สุขเศวตรครับ 
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นายปรีชา  สุขเศซตร 
เลขานุการสภา 

ขออนุญาตใชสิทธิ์สมาชิก ครับเรียนทานประธานสภาที่เคารพผมปรีชา สุขเศวตร สมาชิก
สภาเขต 1 ทานประธานสภาที่เคารพครับทานคณะผูบริหารครับอยางผมขอยื่นแปรญัตติ
ของกองเกษตรไปผมจะอภิปรายเฉพาะกองเกษตร หนา 230 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
ปฏิบัติการเกษตร และฝกอบรมดูงานกองการเกษตร หนา 230 และหนา 231 โครงการ
ฝกอบรมสงเสริมสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ทีละอันนะครับ
หนา 231 เหมือนกันครับโครงการสงเสริมการทำประมงน้ำ นอย หนา 231 เหมือนกัน
นะครับหนา 232 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทานประธานท่ีเคารพครับ 4 รายการท่ีทานเขียนมาที่ทานแจงในนี้เปนโครงการมาเนี่ยผม
วา 4 โครงการนี้นาจะรวมกันเปนโครงการเดียวกันไดซึ่งเราสามารถทำใหใหญก็ไดซึ่งเรา
จางวิทยากรที่เกงมาอบรมที่นี่โดยไมตองไปศึกษาดูงานที่อื่นอยางอบรมสมุนไพรเนี่ยครับ 
วิทยากรที่เกงๆมีเยอะแยะครับ ไมตองไปเสียเงินคาโรงแรมคาโดยสารที่อื่นและที่นี่กอง
เกษตรพนักงานราชการมีก่ีทานครับ ทานเขียนมาเปน สิบๆโครงการทำหมดไหมครับทาน
ทำไดไหมภายในปเดียว เนี่ยผมก็วาไมไดตามที่ทานทำมาทุกๆปเนี่ยนาจะเปนสักโครงการ 
สองโครงการทำใหมันใหญๆทำใหประชาชนไดผลประโยชนประชาชนเมืองเกา 2 เขตให
ไดผลประโยชนเยอะมากกวานี้ นี ่คือสิ่งแรกนะครับ ขอที่ 2 ครับทานเขียนในรางเทศ
บัญญัติมาคาวัสดุดับเพลิงหนา 236 คาวัสดุดับเพลิงทานราชการทุกทานครับ ทานแปล
ความหมายครับวัสดุดับเพลิงคืออะไรครับแตพอมาชี้แจงจากกองเกษตรวัสดุดับเพลิงคือ
ทอตัว หนอนทอตัวหนอนที่จะตอจากแพแพโรงสูบน้ำ บานกุดกวางสะอาดขึ้นมาเพื่อให
ชาวบานที่เกษตรกรใชสูบน้ำ ทำนา   ทำไรนั่นแหละครับผมถึงเขาใจวามันเปนตัวหนอนที่
จะตอทอขึ้นมาแตทานแจงวาคาวัสดุดับเพลิง ผมก็เขาใจวามันอยูกับรถดับเพลิงหรือเปลา
ถาผมรูวาตัวนี้เปนตัวหนอนตัวนี้ผมจะไมแตะตองหรือไปแปรออกเลยแตผมก็แจงภายในที่
ประชุมของคณะกรรมการแปร  นะครับวาผมขอถอนในตัวนี้เพราะมันเปนผลประโยชน
แกชาวไรชาวนาที่นองเกษตรกรของคนเมืองเกาและคนกุดกวาง สะอาด ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

นายมนตร ีครับขอบคุณทานเลขาปรีชา สุขเศวตรครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตนครบั 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพผมนายธนบรรณ อาจตนสท.เขต 1 ก็ยังไมไดเดินหนาครับ
ผมจะใครขออนุญาตทานเรียนอานระเบียบการประชุมสภาขอที่ 50 51 ครับขออนุญาต
ในการพิจารณา รางขอบัญญัติวาระ 2 เนี ่ยคือวาระแปลเนี ่ยครับใหปรึกษาหารือ
เรียงลำดับขอนะครับเฉพาะขอที่มีการแปรหรือที่คณะกรรมการแปรแกไขเทานั้นก็คือให
พิจารณาไปทีละขอ คำ วาทีละขอนั้นตอนนี้มันมีอยูหลายทานที่ยื่นครับ   1 คณะบริหาร 
2 กระผม 3 นายณัฐภัทร 4 นายณัฐวัตร ครับ 5.ปรีชา และ 6.ทานวนิดา ผมสมควรที่
จะเรียนเสนอทานประธานครับ เอาในหมวดไหนกอนขอโทษเอาของใครกอน เพราะวาขอ
ที่หารือเราจะไดเริ่มตนไดสวนเมื่อสักครูนี้ที่ทานถอนทั้ง 2 ทาน ตรงนั้นนะครับผมยอน
เลยครับวาขณะที่เลขาคณะกรรมการแปรกำลังอานเนี่ยพอถึงในขอ   ที่ถึงตรงนั้นแลวที่
ทานถอนทานสามารถยืนยกมือเหนือศีรษะแลวก็เรียนทานประธานสภาในที่ประชุมวาอัน
นี้ผมถอนแลวครับทุกคนที่อานเนี่ยจะไดเขาใจไปตามกันวาเปดหาขอนี้ ขอนั้นแลวจะได
ตรงนั้นไดขณะที่ทานปรีชาขอโทษนะครับทานวนิดากำ ลังพูดผมก็ตองไป  เปดหาไมรูอยู

/ตรงนั้นได... 
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หนาไหนเพราะเอกสารเต็มโตะขั้นตอนนาจะเปนอยางนั้น ซึ่งผมไมไดติวาผิดหรือถูกนะ
ครับผมเรียนทานครับแนะนำวาเราจะเอาอันไหนกอนและการลงมตินั ้นเราจะลงมติ
อยางไรเพราะมีอยูหลายขอเราจะลงทีละญัตติหรือทีละคนใหมทีละขั้นไหมสมมุติคณะ
บริหารนั้นแลวถกแลวเสร็จแลวหาเหตุผลแลวก็ขอลงมติไปอยางของผมเนี่ยผมเสนอตรงนี้
แลวเห็นมติก็ลงมติแลวก็ตอไปของทานแลวในท่ีประชุมก็รวมของทานณัฐภัทร    ณัฐวัตร 
ที่หลายๆขอลงมติทีเดียวผมก็อยูที่ประชุมนะครับ ตอนนี้เรายังไมไดเดินหนาครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทานธนบรรณครับในสวนของที่จะลงมติในวาระที่ 2 เนี่ยครับผมก็จะไดแจง
ไปอีกตอไปถามีการอภิปรายแลวเสร็จทั้งหมดนะครับ วาการขอมติเนี่ยผมจะขอเปนราย
ขอนะครับขอเปนรายขออยูแลว แตทีนี้มันอยูในชวงอภิปรายซักถามกอนที่จะไดไปถึง
กระบวนการลงมตินะครับก็ในสวนของทานสมาชิกที่ยื่นแปรทานก็ไดชี้แจงไปแลวทานธน
บรรณจะชี้แจงในสวนของที่ยื่นแปรญัตติยังไงก็เชิญครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ขออนุญาตครับทานประธานครับผมธนบรรณ อาจตน สท. เขต 1 ผมก็ยังไปไมไดอยู
เพราะวาเรายังไมไดระบุวาเราจะเอาขอไหนกอน เดี๋ยวคณะบริหารก็ตองมาพูดสวนคณะ
บริหารทานไมไดเริ่มเลข 1 เลยเอาที่จะขอของแตละญัตติของแตละคนครับนาจะสะดวก
กวาเปนแบบเปนแผนครับทุกคนจะไดรูวาตอนนี้กำลังอยูของทานใด 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตพ่ี ขออนุญาตครับทานคือผมจะขอมติยื่นญัตต ิอยูแลวครับเปนรายญัตติแตละ 
ญัตติเปนรายขออยูแลวครับในสวนของที่จะขอมตินะครับในวาระที ่2 ขั้นแปรญัตติเนี่ย
ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ครับทานประธาน ตอเนื่องเลยนะครับ กอนที่ทานจะขอมตินี้จะตองถกกอนนะครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ผมก็ใหถกไงครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ตอนนี้ยังไมไดถกขอไหนเลย เพราะทานยังไมไดบอกวาเราจะเริ่มตนของใครกอนนะทาน 
ผมถามทานขออนุญาตถามทานคุณพอคำภู มีกุญชร ครับ ทานสท.เราจะเริ่มตรงไหนกอน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เดี๋ยวๆทาน 
 

 
 
 

/นายธนบรรณ  ... 
นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ผมเรียนถามทานเรียมทำทุกทานในที่ประชุมถาทานบอกวาของคณะบริหารยื่นเรื่องแปร
ลดเพิ่มไปซื้อรถเราจะไดถามคณะบริหารมีอะไรไหม ทานประธานจะไดถามทานคณะ
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บริหารก็จะไดมีเหตุผลและสวนสมาชิกผูเขารวมครับจะไดมีขอสงสัยที่จะซักถามทั้งฝายผู
ยื่นแปรลด ฝายผูที่สงวนไว ครับมันจะไดเปนขอๆนะครับสวนที่จะลงมติอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ครับทานขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ตอนนี้ผมถือโอกาสใหมีการอภิปรายนะครับก็ถือโอกาสใหมีการอภิปรายคือทานใดที่จะมี
ความประสงคในการจะอภิปรายในชวงนี้นะก็เชิญครับอยางนี้ครับผมไมไดปดกั้นวาคนนี้
ไมตองพูดคนนี ้ไมตองพูดผมใหทุกทานมีสิทธิ ์อภิปรายทั ้งหมดครับ กอนที ่จะไปสู
กระบวนการที่ผมจะขอมติในสวนวาระที่2 ข้ันแปรญัตตินะครับผมไมเคยเอยคำ วาผมจะ
ปดก้ันใครสักคนในการพูดในการอภิปรายนะครับพี่เขาใจ ครับเชิญทานประสงคครับ 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

นายประสงค เรียนทานประธานสภา สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับกระผมนายประสงค 
พฤกษาเจริญ ครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต 1 ครับก็สักครูทานธนบรรณก็
ไดขึ้นมานะครับแลวก็สอบถามวาตกลงเนี่ยสเต็ปที่ทานจะพิจารณายังไงนะครับเกี่ยวกับ
เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรญัตตินะครับผมก็เลย วาถาเกิดวาทานอยากไดตาม
สเต็ปนะครับ อันนี้ก็ฝากใหทานประธานสภานะครับและก็ทานประธานสภาและทางคณะ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ใชดุลยพินิจครับในการจัดเรียงนะครับในการ
จัดเรียงวาทานจะเอาขอของทานใดขึ้นมากอนนะครับจัดไววาจะเปนของผูบริหารหรือวา
สมาชิกสภาและหลายทานที่เปนผูยื่นแปรญัตตินะครับก็ขอใหเปนอำ นาจและก็ใหอยูใน
ดุลยพินิจของทานประธานสภาครับขอเสนอแนะเทานี้ครับกราบขอบพระคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบพระคุณทานประสงคครับในสวนของการอภิปรายเนี่ยคือทานใดที่มีความประสงคผม
ใชคำ วาความประสงคนะครับจะอธิบายผมยินดีนะครับ ยกมือแลวเชิญครับอภิปรายได
เลยผมไมไดปดกั้น คืออภิปรายใหเสร็จเลยจะพูดยังไงครับถาพี่ไปเสร็จแลวไมมีทานใดที่
จะอภิปรายเสร็จตอไปแลวนะผมจะไดทำการขอมตินะครับแต ณ ตอนนี้ผมยังไมพูดถึง
เรื่องการขอมติ ผมพูดถึงวาการจะถกทานมีอะไรยังไงที่จะอภิปรายผมเชิญครับ เชิญทาน
ธนบรรณครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

เรียนทานประธานสภาครับผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ครับผมเปนผูยื่นแปรญัตติมี
ทั้งหมดดวยกัน 5 หัวขอนะครับ ทานประธานแลวก็ญัตตินั้นเปนเก่ียวกับแปรลดครับเพื่อ
ไปตั ้งจ ายเปนรายการใหมอาจจะเปนบางหัวข อของการแปรนะครับแลวก็ม ีการ
เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงในการแปรลดของผมนั้นคณะบริหารไดใหความเห็นชอบก็เลยทำ 
ใหการพิจารณาในสภาของเรานั้นสภาของคณะกรรมการแปรนะครับเปนไปอยางถูกตอง 
ครับของผมญัตติแรกครับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพอประสิทธิ์บาน
กุดกวางหมูที่ 4 หนาที่ 213 นะครับจำนวนเงิน 396,000 บาทครับ ขอตั้งจายเปน
รายการใหม เปนโครงการวางทอระบายน้ำ เสนผาศูนยกลาง 0.8 0 และก็ถนนพนังก้ัน
น้ำ หมูที่ 4 ครับอยูขางบานทิศตะวันตกบานพอศูนยนะครับซึ่งอยูใกลๆกันกับบริเวณนั้น
ครับแตวาโยกโครงการออกหนา 213 ครับ จำนวน 396,000 บาทครับในสวนตรงนี้ได
ถกในคณะกรรมการแปรไปเก่ียวเนื่องกับของทานสมาชิกทั้ง 4 ทานของบานกุดกวางครับ
ขอโทษที่เอยนามครับทานปรีชา สุขเศวตร ทานณฐัวัตร จำปานุย กับทานประดิษฐ     อุน

/ถกในคณะกรรมการ... 
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สิม โครงการนี้รบกวนโยกยายเพราะวาหนาบานตรงนั้นยังไมเหมาะที่จะทำเปนโครงการ
ซ้ำซอนและโครงการที่จะทำ นี้มันเปนการตอเนื่องวาก็เรียนไปแลวทั้งที่ผมเลยนามทั้ง 3 
ทานใหความเห็นชอบนะครับวานาจะเปนอยางนั้นผมจะนำ เรียนทานประธาน แลวก็มี
ทานใดจะทักทวง ทวงติงไหมครับ ผมจะไดอานขอตอไปเรียนถามทานประธานสภาในที่
ประชุมกอนครับหรือวาจะใหผมอานไปทั้งหมดกอนทั้ง 5 ขอ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานอานของทานใหหมดเลยครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ไดครับญัตติท่ี 2 ครับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพนังลำหวยกุดกวางแยก
บานพอศูนยถึงถนนเดิมของบานกุดกวางหมูที่ 4 หนา 213 ครับจำนวนเงิน 401,000 
บาทขออนุญาตตั้งจายเปนรายการใหมนะครับเปนกอสรางถนนคอนกรีตขางสนามกีฬา
หมูที่ 16 ตอจากเดิมครับกวาง 4 เมตร ยาว120 เมตรหนาที่ขอโทษครับหนา 15 cm 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตรจำนวนเงิน 401,000 บาท เทาเดิมครับ อันนี้
นำเรียนทั้งทานสมาชิกในหมูบานทั้งที่ผมเอยนามมาแลวนะครับ แลวก็โครงการที ่3 ครับ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลำ หวยกุดกวางตอจากเดิมบานกุดกวางหมูที่ 4 หนาที่ 213 
จำนวนเงิน 500,000บาท ครับ ขอเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงครับจุดเริ ่มตนจากถนน
มิตรภาพของถนนปยะสมบูรณนะครบัจำนวนเงิน500,000 บาท นั่นก็คือจริงๆถาเราจะ
เปลี่ยนคำ ชี้แจงใหมเลยก็ไดครับ เพราะวาถนนตรงนี้เปนถนนปยะสมบูรณแลวก็ไประบุ
จุดผิดเวลาประชุมไปแลวผานไปแลวก็กลัวที่จะคณะบริหารจะไปทำไมได ครับก็เลยขอ
เปลี่ยนใหมเลยครับเปลี่ยนเปนกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี overlay จำนวน
เง ิน 500,000บาทเร ิ ่มต นจากถนนมิตรภาพไปถึงส ี ่แยกปยะสมบูรณจำนวนเงิน 
500,000 บาท นะครับตอนนี้ก็ไดรับความเห็นชอบจากทานสมาชิกทั้ง 3 ทานที่ผมขอ
หารือ ครับก็จะมีโครงการที่ 4 ครับโครงการถนนปรับปรุงโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธี overlay ครับทางเขาหมู บานพิมานธานีฉัตรทองหมู ที่ 11 หนาที่ 219 ครับ    
จำนวนเงิน 1,200,00 บาท ผมขอปรับลด 470,000 บาท เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
โครงการรางระบายน้ำ วางทอระบายน้ำ 40 เซนติเมตรความยาวกับจำนวนเงินนั้น 
470,000 บาท สวนความยาวนั้นครับเนื่องจากวาเราแปรนั้นกองชางจะตองออกไปสำ 
รวจแตก็ตองมีในพื้นที่นะครับ ที่ความยาวจะตองลดเหลือ 250 เมตร มีพื้นที่นะครับ 
1,723 ตารางเมตรของ overlay เหลือนั ้นเอาไปทำ รางระบายน้ำ เหตุผลตรงนั้น
เนื่องจากวาพิมานธานี ณ ปจจุบันนี ้แตกอนนี้พื้นที่สูงพออสังหาริมทรัพยเริ่มพัฒนาพื้นที่
ก็เลยเปนที่ลุม น้ำ ครับเวลาจะไหลออกมาถนนเจนจบทิศนั้นจะตองวกเขาบอบำบัดแลวก็
วกออกมาถึงจะไปเจนจบทิศไดชาวบานครับของพิมานธานีนั้นขอใหทำเมนตรงนั้นไมตอง
วกเอาเขาบอบำ บัดน้ำ เสียถึงจะไหลเฉพาะชองชวงที ่ฝนตกถาน้ำปกติก็ตองไหลเขา
บอบำ บัดเนื่องวาจะตองยกระดับสูงกวาทอเมนเดิมที่วางอยูแลวครับเพื่อแกปญหาน้ำ
ทวมนะครับและอีกอันที ่5 นั้นครับเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงจุดเริ่มตนของการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางลานโพธิ์เริ่มตนจากวัดปาแกงน้ำ ตอนไปแกงน้ำ ตอนอันนี้ทาน
ประธานคณะกรรมการแปรไมไดบรรจุเขาไปพอไมไดบรรจุเขาไปแลวก็กลายเปนเรื่องตก
ไมสามารถพิจารณาไดพอพิจารณาไมไดแลวคงจะตองยืนตามรางเดิมไปกอนถาจะบรรจุ/ประธาน ... 
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เขาไปตอนนี้เวลาไมใหเมื่อตามรางเดิมแลวการประชุมครั้งหนาเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
กอนที่ใหคณะบริหารไดลงมือประกาศประกวดราคาจะปลอดภัยกวา เรียนปรึกษาทาน 
นะครับ ทานสมาชิกถาจะลงมติเอาเขาตอนนี้ผมมองวาเวลาไมใหเงื่อนเวลาเงื่อนไขเวลา
แตจะตกไหม ไมตกครั้งหนาประชุมถึงยายเขาครบัเหตุผลทุกอยางที่ผมยื่นมานี้เพียงเทานี้
มีทานใดจะเรียนถามซักถามเพิ่มเติมก็ไดครบัขอบคุณครับทานประธาน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทานธนบรรณครับมีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับเชิญ
ทานณฐัวัตร จำ ปานุย ครับ 
 

นายณัฐวัตร  จำปานุย 
สท.เขต 1 

นายณัฐวัตร ครับเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและพ่ีนองขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับผมเห็นดวยในขอที ่2 และขอที ่3 ของทานขออนุญาตเอยนาม     นะ
ครับสท.ธนบรรณ อาจตน พวกผมไดปรึกษากันในสท.เจาของเขตพื้นที่รับผิดชอบของเขต 
1 นะครับก็เห็นตรงกันกับในหัวขอที่ 18 และ 22 ของผม ผมจึงขอถอนญัตติ 2 ขอ
เพราะวาผมเห็นวามันเปนประโยชนแกพ่ีนองประชาชนสวนใหญครับ ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทานณัฐวัตร จำ ปานุยครับ มีทานสมาชิกทานใดที่จะอธิบายเพิ่มเติมไหม
ครับ เชิญครับ มีไหมครับ เชิญทานประดิษฐ อุนสินครับ 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิกระผมนายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1 ครับก็หลังจากที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงคำแปรญัตติ
ออกมาจนจบนะครับ สวนกระผมก็มีความนึกคิดนะครับนึกคิดแลวก็กังวลครับกังวลวา
บางครั้งที่ทานยื่นแปรญัตติตัดงบนะครับ มันจะกระทบกับพ่ีนองประชาชนตำบลเมืองเกา
นะครับ อยางสมมุติวากองชาง ยกตัวอยางเปนคาบำรุงรักษา คาตางๆ ที่ทานตัดออก
มานะครับ มันจะไมพอกับการใชจายเพราะวา ยกตัวอยางวารถขยะ พวกเรามีกี่คันครับ
พื้นที่ตำ บลเมืองเกามันกวางนะครับ บานจัดสรรก็เยอะ ผมกลัววาไมพอใชนะครับไม
พอใชกับเปนคาบำรุงรักษาหรือคาซอมแซมรถกระทั่งคาจางคนงานปฏิบัติงานชั่วคราว 
นะครับ ผมไดสอบถามทางปลัดครับวา ตอนนี้อัตราจางชั่วคราวถาทานตัดไปนี้ไมเกิน 4 
เดือนครับ คนงาน อีก 4 เดือน ก็จะหยุดทำงานแลวทีนี้เก็บขยะทันไหมครับจะทันไหมผูท่ี
ตัดงบประมาณครับจะทันไหมถารถเก็บไมทันมีใครเดือดรอนครับ สมาชิกเดือดรอนครับ
ทุกคนเดือดรอนเปนสมาชิกครับคนที่ถามวาทำไมไมเก็บขยะนะครับผมกังวลมากครับใน
สวนขยะแตละวันนี่บางทีเขากลางคืนไปเก็บขยะ เดือดรอนครับเพราะวาที่แตละที่ของ
ขยะมันเยอะ บานจัดสรรมันเยอะแลวก็หมูบานตางๆก็เยอะผมก็กังวลมากกังวลกลัว
งบประมาณเราไมพอที่ตัดออกไปนะครับ แลวก็อยางงบการเกษตร 

 
 

/นายปรีชา  ... 
นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานครับ มีสมาชิกยกมือประทวงครับ 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เดี๋ยวใหทานประดิษฐ อีกนิดนึงครับ 
 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

เกษตรครับโครงการบางโครงการก็ดีนะครับอยางโครงการทำเกษตรดวยน้ำ นอยครับ
ทานผูบริหารอาจจะมีแนวคิดที่วาอยากจะเลี้ยงปลาในกระชังน้ำ นอยหรือวาอยากตาม
บอตามอะไร ไมควรที่ตัดงบประมาณนะครับ เพราะวาถาน้ำ นอยครับเรื่องทำไมทำนา
หรืออะไรนี้แตก็ตองออกไปนะครับตองออกไปเพราะวาเปนหวงพ่ีนองทุกวันนี้นะครับปาก
ทองเขาก็หากินลำบากนะครับหากินลำบากยิ่งสภาวะน้ำมันทุกวันนี้ลิตรเทาไหรครับลิตร
เทาไหรครับคาใชจายเทาไร กลัวครับกลัวคนทำ มาหากินสวนมากแถวกุดกวางครับ
ดอนบม สะอาด ก็ทำเกษตรกรเยอะครับ เยอะผมวาไมตองตัดหรอกครับผลประโยชนจะ
เกิดขึ้นกับพี่นอง ประชาชนครับและก็พวกเราจะเปนตัวแทนเขามานะครับตัวแทนเขามา
แทนที่จะสนับสนุนเขาใหอยูดีกินดีปากทองอิ่มหนำ สำราญลูกเตาไปโรงเรียนแตละวันใช
ตังคเทาไหรเขาตองดิ้นรนอีกนะครับผมพูดอภิปรายผมไมไดตำ หนิผูที่ตัดงบประมาณนะ
ครับ ตำ หนิที่วาทำ ไมเราเนี้ยไมกลัวงบประมาณที่จะไมเพียงพอกับที่เหตุการณจะเกิดข้ึน
ขางหนา นะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทาน ประดิษฐ ครับ เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ 
 
 

นายณัทธภัทร หงสสายพิน 
สท. เขต 2 

ครับ เรียนทานประธานสภา คณะผู บริหารทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ แลวก็ผูเขารวม
ประชุมทุกทานนะครับ กอนอื่นนะครับตองขอขอบพระคุณความเปนหวงเปนใยจากทาน
ประดิษฐ อุนสิม นะครับขอเอยนาม ที่เปนหวงงบประมาณในการจัดเก็บขยะ อันนี้ใน
หนังสือ รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ และรายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจำป 
งบประมาณ 2565 ตั ้งแตตุลาคม 2564 ถึงสิงหาคม 2565 เรื ่องคาตอบแทนของ
พนักงานที่ทานประดิษฐกังวลวาจะไมมีเงินจางนะครับ ในรายงานเลมนี้ก็มีการโอนออก
นะครับ จากที่งบประมาณที่อนุมัติ 3,247,920 บาทก็ไดมีการโอนออก 620,000 ซึ่ง
เปนงบประมาณที่ นาจะไดหลายคนครับ ก็ชี้แจงเบื้องตนเทานี้ครับรายละเอียด เดี๋ยวให
ชี้แจงตอไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศซตร 
เลขานุการสภา 

นายปรีชา ทานประธานครับ มีทานสมาชิกประทวงครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานณัฐภัทร หงษสายพิณ เชิญทานธนบรรณ ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

นายธนบรรณ เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผมสอบเขต 1 ครับธนบรรณ อาจตน 
ผมก็เปดหาไมทัน ครับวาทานกำลังอภิปราย ขอไหนของญัตต ิเรียนถามทานประธานถึง
คณะผูบริหารท่ีนั่งอยูนี ่ครบัทานสมาชิกชวยเปดหนอยครบัญัตติ ขอนี้อยูหนาไหน ผมจะ
ไดตามทันครับทาน เอาเทานี้กอนครับทานผมจะไดคอยๆไปขอบคุณครบั 

/นายมนตรี  … 
นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานนายก ครับ 
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นายโกเมศ  ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

เรียนทานประธานที่เคารพครับทานสมาชิกผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับเมื่อสักครูมี
ทานสท.ไดอภิปรายเกี่ยวกับ งบประมาณในการจัดเก็บขยะ วามีการตัดงบ โอนออก      
ก็อยากขอใหผูท่ีรับผิดชอบ คือผูอำนวยการกองสาธารณสุขไดกรุณาชี้แจงดวยครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณทานนายกครับ เชิญทานผอ.กองสาธารณสุขครับ 
 
 

นส.อภินันท ชนะศึก 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

คะเรียนทานประธานท่ีเคารพทานสมาชิก สภาผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทาน ทาน     คณะ
ผูบริหารและทานผูเขารวมประชุม ในสวนของที่ทางขออนุญาตเอยนาม ทานสท. ณฐัภัทร 
หงษสายพิน ไดพูดถึงยอดเงินท่ี มีการโอนออกอันนั้นจะเปนยอดของพนักงานจางท่ี ที่
เปนพนักงานจางซึ่งของเราตอนนี้ไมสามารถจางได มีพนักงานจางไมเต็มอัตราเพราะ
มาตรา 35 เราโดนกระทบจากการตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการตั้ง 175 ลาน ทำ 
ใหพนักงานจางที่เปนพนักงานจัดเก็บขยะ กับพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแลว ลาออก
เนี่ยไมสามารถจางทดแทนได เราจึงเปนจางเหมาบริการนะคะ ซึ่งจะปรากฏในหนาที่ 
158 นะคะ เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ซึ่งทั้งป จะมียอด ที่เราจะใชอยูทั ้งหมด 
3,774,000 บาท ซึ่งตอนน ี ้สภามีการ แปรลดนะคะ 2,768,000 บาท คงเหลือ 
1,000,000 บาท ซึ่งจะทำใหเราสามารถที่จะจางเหมาบริการ พนักงานขับรถพนักงาน 
เก็บขนขยะและก็พนักงานกูชีพรวมพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขได ประมาณ 
3 เดือนกวาๆไมถึง 4 เดือนนะคะ ซึ่งก็จะกระทบกับการจัดเก็บขยะในพื้นที่เพราะวาเมื่อ
งบประมาณหมด ก็ยังไมทราบวาจะหางบประมาณไหนในการ จางเหมาพนักงานคะ
ขอบคุณคะ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 เรียนทาน
ประธานสภาถึงทาน ณัฐภัทร หงษสายพิน นะครับ ที่เกี่ยวกับอภิปรายนั้นมันอยูขอไหน
ของใครทานใดเปนคนแปรมันอยูขอไหน และเราจะไดเรียงลำ ดับใหถูกและตอนะครับ
เรียนทานประธานสภาถึงสมาชิกผูเขารวมประชุมทุกทานครับมาดูรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณป 2566 วันพฤหัสบดี ที ่8 กันยายน 
2565 เวลา 10:00 น ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาชั้น 3 ทานเปดไปมัน
จะมีเปนหนาเลยนะครับ เปดไปดูที่หนา 3บรรทัดที่ 3ขอที่ 13คาวัสดุการศึกษาหนาที่ 
144 จากงบประมาณ 150,000 บาท ปรับลดเหลือ 50,000 บาท เหตุผลควรใชวัสดุ
อยางประหยัด ตอมาขอที่ 36 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชน แกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทานดูนะครับ จากหนาที่ 13 จากขอที ่13 ไปหาขอ ที่ 36 นอกนั้น
ตกหมด เพราะไมไดบรรจุไวเหมือนกัน กับญัตติขอที ่5 ของผม ไอที่ลานโพธิ์ บรรจุเขาไม
ทัน ดูใหมครับ ทุกทาน นอกนั้นจากขอที่ 14 ไปจนถึงขอ 35 ไมไดเอาเขาในระเบียบ
วาระการประชุม ดูรายงานการประชุมวันท่ี 8 หนาที่ 3 เปนฉบับเดียวกันทั้งหมดที่ทาน
ประธานมอบใหนำสงกอน 3 วันการประชุม บรรทัดที่ 3 ครับ ขอที่ 13 วัสดุการศึกษา 
หนาที่ 144 แลวเราไปดูบรรทัดที ่5 ขอที ่36 นอกนั้นไมม ีตกครับ ทานประธาน ไปตาม/ที่ทานประธาน… 
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รางเดิมทั้งหมด ถือวาไมไดแปร ผมถึงเรียนทานประธานในที่ประชุมครับวาเรานาจะเริ่ม
ไปทีละขอของผูแปรทุกคนจะไดตามได ถึงทานจะไปในทิศทางไหนผมก็  หาเจอหมดครับ
ทาน ผมเรียนตรงๆ แลวที ่ผมใหทานเลขาคณะกรรมการแปรไดอานไปเมื ่อสักครู นี้ 
ระเบียบนั้นวาดวยการประชุมสภา ยังไมไดพูดเลยครับถึงจุดนั้นตกไปอีกหลายขอเลย ขอ
อนุญาตเรียนทานประธานถึงทานเลขาสภา ทานปรีชา สุขเศวตร ไดอานหนาท่ี 3 ครับ
บรรทัดที่ 3 เพ่ือจะไดบรรจุเขาการประชุมใหไดยินครับวาเรากำลังอภิปรายเรื่องอะไรจาก
หนาท่ี 3 ไปขอ 36 เหลือนั้นไมมีแสดงวาคณะกรรมการแปรชุดนั้นไมไดพูดขอที่ 14 ถึง
ขอ 35 เลย และไมมีการทวงติงของผูยื่นแปรของทานณัฐภัทร     หงษสายพิน ก็ถือวาตก
ไป หรือมันอยูสวนใดบางครับ ผมตามหาไมเจอเพราะมัน         ไมตอเนื่องในนี้ นาจะ
ตอเนื่องนะครับทาน ขออนุญาต ครับขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานณัฐภัทร ครับ 
 
 

นายณัฐภัทร หงสสายพิณ 
สท. เขต 2 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ของผมไดยื่นคำแปรญัตติ ไป 2 กองครับ ก็จะมีกองการศึกษาและกองสาธารณสุข ครับ
จากหนา ที่ทานธนบรรณไดกลาวมาเมื่อสักครูนี้ก็จะเปนของกองการศึกษา และมันจะ
สลับกับกองสาธารณสุข และก็จะมาจบที่กองการศึกษาตามหนาของหนังสือครับ ผมเรียน
แจงใหทราบแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ตามที่ผมอานรายงานการประชุมนะครับ ในสวนที่ทานบอกวามันหายไปแลวก็
ขามไปที่ขอ 30 ใชไหมครับ ผมจะอานใหฟงก็ไดครับขอ 26 โครงการสุขาภิบาลอาหาร     
สำหรับผูประกอบการดานอาหารหนา 160 จากงบประมาณ 30000 บาท รวมเปน       
0 บาท แลวก็โครงการที่ 27 โครงการอบรมใหความรูการปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนา 106 งบประมาณ 50,000 บาท ปรับลดเปน 
20,000 บาท แลว ขอ 28 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองทองถิ่นหนา 168 จากงบประมาณ 20,000 ปรับลด 5,000 บาทครับเหตุผล
อะไรตางๆ ก็คือขอ 29 ที่จะกลาวถึงไป อยูสำนักปลัดไปอยูในสำนักปลัดครับทาน แลวก็
คอยมาทานณัฐภัทร หงษสายพิน เปนขอ 30 ครับตอเนื่องไปเลยครับ เชิญทานธนบรรณ 
ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขอบคุณ ทานประธานก็นั่นแหละครับผมก็บอกวาทำไมเราไมเริ่มจะเอาของใครกอนนะ
ทานใดกอนขอไหนไลไปทีละทานจะไดจบครับ ตอนนี้วนไมมีจุดจบเสร็จแลวถาการ
อภิปรายเปนแบบนี้แลวเนี่ย สิทธิ์ของผูเปนสมาชิกอภิปรายเนี่ยจนกวาเหตุผลจะวกวน นะ
ครับถึงจะหยุดการอภิปรายได ทานครับเราทำไมไมกาวแรกไป เราจะไดเห็นครับทานจะ
เอาของทานผูบริหารกอนไหม เอาเขาใหคณะผูบริหารไดเสนอ และจะไดมีสมาชิกไดทวง
ติงกันหรือสนับสนุน ทานจะเอาของทานวนิดา วรยศ ญัตตินั้นเขาก็ได ผมใครเรียนเสนอ
ทานจริงๆ เราจะไดเดินหนาได ขอบคุณครบั 
 

/นายมนตรี  ... 



~ 64 ~ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานธนบรรณครับ ในสวนของญัตตินี้เราก็เรียงตามใบคำขอแปรญัตติ แลว
นะครับ คือทานนายกเทศมนตรีคณะบริหาร เปนคนยื่นทานแรก ใชไหมครับ ตอมาก็เปน
ของทานธนบรรณ ใชไหมครับแลวก็ตอไปก็เปนของทานณัฐภัทร ใชไหมครับ แลวก็ตอมา
ก็เปนของทานณัฐวัตรใชไหมครับ แลวก็ทานวนิดา แลวก็ทานปรีชาครับ คือผมเรียงตามที่
คำขอแปรญัตติที่ผมไดลงรับในเอกสาร มันจะเรียงกันไปเลยทาน ทานธนบรรณ เรียงกัน
ไปเลยครับ ผมก็นึกวาทานเขาใจ ทานอยูตรงนั้นนะ โอเคไหมครับ มีทานใดที่จะอธิบาย
เพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ เชิญทานประสงคครับ 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท. เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร แลวก็สมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน ก็ใน
สวนที ่จะชี้แจงนะครับ ทานธนบรรณนะครับ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ไมเขาใจ     
นะครับ ถาจำเปนก็ขอผมไดนะครับ ผมจะอานใหฟงนะครับวาในสวนของคณะกรรมการ
แปรญัตติเนี่ย ในชวงในหวงเวลารอสมาชิกที่จะมายื่นแปรญัตติ ทั้งหมดกี่วัน แลวก็มทีาน
ใดเขามายื่นบาง ลำดับที่เทาไหรถาเกิดวาตองการนะครับ ผมจะอานใหฟงนะฮะ ผมมี
รายละเอียดอยูครับ ครับผมขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานประสงคครับ มีทานสมาชิกทานใดที่จะอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ มีไหมครับ
เชิญทานธนบรรณครบั 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพนะครับ ผมนายธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ครับ ดูวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ของรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หนาที่ 3 ครับ 
เปนการแปรของทาน ณฐัภัทร หงษสายพิน จำนวน 20 ขอ เราเริ่มตนขอที ่1 อยูขอไหน
ครับ การพิจารณาคณะกรรมการแปรครับ ทานไลไปเลยนะครับ หลังจากที ่ทานสท.    
ณัฐภัทร หงษสายพิน ไดอานนะครับถือวาอานรายงานการแปรนะครับ ครั้งแรกไป 20 
ขอ ใชไหมครับทานประธาน ดูจากหนาท่ี 2 นะครับ ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ผูยื่น
แปร วรรคที่ 2 ตอจาก ทานประธานคณะกรรมการแปรทานมนตรี พั้วลี นะครับก็จะ
เริ่มตนดวยเรียนทานประธานคณะกรรมการแปรนี่ก็คือของทานณัฐภัทร หงสสายพิน 
และก็ไปสิ้นสุดที่หนาที่ 3 วรรคที่ทาน มนตรี พั้วลี ประธานกรรมการแปรขอบคุณทาน
สท.ณัฐภัทร หงษสายพินตรงนี้ถือวาทานอานญัตติแปรใชไหมครับ ถามทานประธานถึง 
ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพินอานญัตติที่ยื ่นแปรใชไหมครับ ขอถามครับเพราะวาอาน
ตั้งแตขอแรกไปจนถึงขอ 13 แลวก็ขอ 36 มาจน ถึงขอสุดทายนะครับขอที่ 42 อันนี้
เรียงมาทีละขอ ละขอ ละขอ ขอถามเทานี้กอนครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานณัฐภัทร ครับ 
 
 

นายณัฐภัทร หงสสายพิณ  
สท.เขต 2 

หมายถึงอานตั้งแตขอ 1 มาถึงขอ 13 ใชไหมครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ 
 
 

/นายณัฐภัทร... 
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นายณัฐภัทร หงสสายพิณ  
สท.เขต 2 

แลวก็หลังจากขอ 13 หายแลวก็มาตอที่ขอ 36 ใชไหมครับถูกตองใชไหมครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

อันนี้เปนการอานใชไหมครับ 
 
 

นายณัฐภัทร หงสสายพิณ  
สท.เขต 2 

ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

คือถาจะเอาภาษาราชการก็คือแถลงญัตติของผูยื่นแปรตอคณะกรรมการแปรนะครับวัน
นั้นตอเลยครับหลังจากนั้นมาทานประธานก็ ขอบคุณ ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ที่ได
แถลงนะครับไมไดชี ้แจง อันนี้ทานใชคำวาชี้แจงไมใชนะครับเปนแถลงจริงๆก็เปนแถลง
จริงๆนั่นแหละครับ แถลงญัตติ พอเสร็จแลวก็มีทานพิพิธนวัฒน ขันธิวัตร ผูที่เกี่ยวของ  
ก็มีทานมนตรีคณะกรรมการแปร ผมจะไมเนื้อรายละเอียดนะครับ ผมจะเอาเฉพาะชื่อ 
เดี๋ยวจะงงกันกินขาวไมอรอย หิวแลวละ แลวก็มีทาน ทานพิพิธนวัฒน มีทานมนตรี อันนี้
เราพูดถึงไปขอที่ไหนแลวครับ ไปขอที่ 1 สุดทายของทานมนตรีนะครับ ของหนาที่ 4 
ครับเปดดูใหทันขอที่ 1 แลวก็ ทานพิพิธนวัฒน ก็ อภิปรายแลวก็ทานมนตรีสรุป แลวก็
ทานมนตรีแลวก็ทาน พิพิธนวัฒน เปนขอท่ี 2 นะ เริ่มขอที่ 2 นะครับ ผมเรียนถามทาน
ประธานขอที่ 1 ผมไมเห็น ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน อภิปราย อยูในคณะกรรมการ
แปรตามการประชุม มีไหมครับ เรียนถามทุกทาน มีไหมครับชวงที่ทานสท.ณัฐภัทร        
หงษสายพิน อภิปรายนะครับ ในขอที ่1 นี้นะครับ ที่แปรลดนะครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ขอที ่1 ก็มีอยูนะครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

มีครับม ีมีของ ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน อยูตรงไหนครับ ที่ทานอภิปราย 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ก็มีขอที ่1 คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ทานใดอภิปรายครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ก็ทานณัฐภัทรครับ 
 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ตรงไหน ครับ วรรคไหนครับทาน 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

หนา 2 ครับ 
 
 

/นายธนบรรณ  ... 
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นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เมื่อกี้ผมถามแลวนะครับ หนา 2 นี้เปนการแถลง แปรญัตติของผูยื่นแปรญัตติ ผมถึงถาม
เมื่อสักครูแลว ทานณัฐภัทรตอบแลวครับวา เปนการแถลง แถลงนะครับผมถึงตอมาขอท่ี 
1 เลย ตอนนี้เรามาเริ่มขอที่ 1 เนี่ย ที่ทาน พิพิธธนวัฒน ขันธิวัตร มาขอท่ี 1 เนี่ยครับ 
หรือขอท่ี 1 ตรงไหนที่เร ิ ่มแลวมีทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ในฐานะผู ยื ่นแปรได
อภิปรายไปจนถึงหนาที่ 5 ทานพิพิธนวัฒน ขันธวิัตร ขอที่ 2 ขอที ่1 ไมมี ผมถึงเรียนถาม
ในที่ประชุมวา ระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภา ขอที่ 56 ญัตติคำแปรญัตติใดที่ 
ถึงวาระการพิจารณาในที่ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผู แปรญัตติไมขออภิปราย หรือไมอยู
ในที่ประชุมใหถือวา ถอนญัตตินั้นวันนั้นอยูครับ ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ไมไดชี้แจง
อะไรเลย ทานดูในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และก็มีอีกหลายขอ ทีนี้
ผมก็เลยบอกวาใหไลไปทีละขอ ผมจะไดบอกจดวาตรงนี้ละ เปนแบบนี้ เมื่อผูยื่นแปรไม
อภิปราย อยูๆครับแตไมอภิปราย ถือวาถอนญัตตินั้น 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ทาน ตามที่ผมอาน รายงานการประชุม ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน   
ก็ไดชี้แจง วาแปรญัตติเรื่องอะไร หัวขอไหนเหตุผล คือยังไง 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

อันนั้นยื่นแปรครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ยื่นแปรเรียบรอยแลวนะครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ยื่นแปรแลวครับทานบรรจุเขาไปแลว 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใช 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

แตตอนประชุมกรรมการ แปรเปนเรื่องสำคัญ 
 
 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ก็ประชุมกรรมการแปรญัตติ อยูนะครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ก็ประชุมอยูครับไมใชวาไมประชุม ไมใชวาอันนี้ตอบใหรั ้นกันเฉยๆนะครับ ไมไดจะ
เอาชนะ คอืผมตอเพ่ือใหรันกัน ประชุมอยูครับแตวาคณะที่ประชุม แตละขอนั้น เพราะวา
ยังไงก็ตองประชุมทีละขอ ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ไมไดอภิปรายท่ี จะบอกเหตุผล 
เพ่ิมเติมอะไรใดๆ การที่อานอันแรกที่หนา 2 นั้นเปนการ แถลง ใหทราบวาผมไดยื่นอันนี้
แลวนะ แลวก็มีเหตุผลของผมไวตรงนี้ถึงเวลาประชุมคณะกรรมการแปร อยางนอยทาน 
ณ วันนั้นนะประธานกรรมการแปรจะตองเปนกลางครับก็ถึงผูยื่นญัตติแปรแลวถาจะเริ่ม
ออก ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน วันนั้นจะเริ่มขอ 1 ก็ทานณัฐภัทร พอแถลงเสร็จแลว
ก็มาเริ่มขอที่ 1 ใหมพออานแลวเนี่ยคณะบริหาร ทานประธานจะตองถามวา คณะบริหาร

/ก็มาเริ่มขอที่ 1... 
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มีอะไรไหมเพราะวามันเกี่ยว ของกับญัตติคณะบริหาร ทานบริหารก็ตองตอบ ตองแยง 
สวนทานก็ตองอยูเปนกลาง 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

พอเปนอยางนี้ผมถือวา ในนี้เนี่ยผูแปรไมไดอภิปราย ผมก็มองวาขอที่ 56 ที่บังคับนั้น ถือ
วาตก เพราะถอน ตามขอบังคบัครับ ที่ผมทวงติงนั้น อยากใหทุกทานไดพิจารณาดีๆ กอน
กลับที่จะเดินหนาตอเพราะมีอยูหลายขอที่ไมมีใครพูดเลย 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานครับมีสมาชิกประทวงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ คือในสวนของรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ นะครับ      
ที่ประชุมแปรญัตติเนี่ย คือผูยื่นแปรญัตติ ก็ไดแถลงชี้แจง วาการแปรญัตติในขอนี้เนี้ย 
เหตุผลคืออะไรหลังจากเสร็จสิ้นผมก็มาถาม ในสวนของเจาหนาที่ ท่ีเปนเจาของโครงการ 
วาเหตุผลของทานผูยื่นแปรเปนอยางนี ้แลวทานจะมีเหตุผลยังไง กอนไลทีละรายขอ   จน
หมดทุกขอนะครับ ทานยังคาใจเรื่องอะไรครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมคาใจตรงท่ี ผูยื่นแปรไมไดอภิปราย เทานั้นเองครับไมได นี่ไมไดคาใจอยางอ่ืน ผูยื่นไม 
ไดอภิปราย 
 

นายปรีชา  สุขเศซตร 
เลขานุการสภา 

มีทานสมาชิกยกมือประทวงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานณัฐภัทร ครับ 
 
 

นายณัฐภัทร หงสสายพิณ 
สท.เขต 2 

ขอบคุณครับทานประธาน เรียนทานประธานสภานะครับ คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรง
เกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายณัฐภัทร หงษสายพิน สท.เขต 2 ครับตามที่
ขอ 56 ขออนุญาตอานนะครับ ญัตติหรือคำ แปรญัตติ ใดที ่ถึง วาระพิจารณาใน ที่
ประชุมแลว ถาผูเสนอญัตติหรือ ผูแปรญัตติไมขออภิปราย หรือไมอยูในที่ประชุมสภา
ทองถิ่นครับ ไมใชที่ประชุมสภาแปรญัตตินะครับ ใหถือวาไดถอนญัตติในหัวขอยื่นนั้น 
ครับผมแจงเพ่ือทราบครับขอบคุณครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมขออนุญาตตอเลยนะครับทาน ขอบคุณครับที่ทานณัฐภัทร หงษสายพินไดบอกวา ณ  
ที่ประชุมสภาเทานั้น แลวก็ตั้งทำ ไมละครับคณะกรรมการแปรญัตติ ใครเปนคนตั้งแลวตั้ง
เพื่อประชุมอะไรครับทานประธาน เพราะฉะนั้นคำ วาในที่ประชุมสภา คณะกรรมการ
กิจการสภา เปนสวนหนึ่งของสภาเพราะฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติเปน สวนหนึ่งของ
สภา เพราะฉะนั้นการประชุมสภานั้นคณะกรรมการแปรญัตติก็คือ กิจการของสภาครับใน
ที่ประชุมสภาครับ คิดดูดีๆนะครับทานผู ที่จะตอบไดคือผูบังคับบัญชาถาเราตอบกันเอง
ไมได คอืผูบังคับบัญชาครับถึงจะตอบได 
 /นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขออนุญาตครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ที่ผมอภิปรายนั้นผมจะทวงติง ทั้งหมดที่ไมมีผูอภิปรายในหัวขอยื่นแปรแตแถลง 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตทานธนบรรณครับ เอางี้ครับคือผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นะครับ ในสวนกระบวนการรายงานการประชุม ชุดนี้นะครับผมมั่นใจวาผมทำ ถูกตอง
แลวครับ ถาทานมั่นใจวามันผิดตรงไหนก ็คอยไปวากันครบั 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขอบคุณครับทานประธานครับ คำ นี้ของป 65 เมื่อป 64 ทานก็พูดแบบนี้ละครับ แลว
เราก็ประชุมกันตั้งหลายครั้งงบประมาณป 65 ไลมาป 65 ตั้งหลายครั้ง ก็ไมเสร็จก็เพราะ
คำๆนี้ ของทานพูดนี้ละครับวา ผมรับผิดชอบ และขอรับผิดชอบแลวผมก็พูดตอนนั้น
แหละครับวา ประชุมใหมตั้งหลายครั้ง แลวทานจะเอาอะไรรับผิดชอบ ผมขออยากถาม
ทานตรงๆครับทานประธาน นายอำเภอสั่งใหกลับมาประชุมใหมก็เริ่มแบบนี้แหละ ทาน
รับผิดชอบอะไรบางครับ ทานอยาเพิ่งไปตอนะครับผมถามทานตรงนี้วา ทานเอาอะไร
รับผิดชอบ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

คือในสวนของผม ในงบประมาณป 66 ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
ผมคิดวาผมทำ ถูกตอง ทุกขั้นตอน แลวทานจะติงอะไรยังไง วามันเปนยังไง เพราะวาใน
สวนทานที่มาชี้แจงบอกวา ของบอกวาคนที่ทาน ยื่นแปรญัตติ ไมไดอภิปราย แตเขาก็มี
การแถลง ไปทั้งหมดเรียบรอยแลว 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมก็ถามทานประธานเมื ่อสักครู ว า ที ่หนาที่ 1 หนาที่ 2 เนี ่ย ที ่ท านสท.ณัฐภ ัทร        
หงษสายพิน อานตั้งแตขอ 1 ไปจนถึงขอ 13 ขอ 35 ไปจนถึงขอ 10 นั้น เปนการอาน
ญัตติใชไหม ทานประธานขอให ทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิณ ตอบบอกวาใช แลวตอนนี้
ทานจะบอกวาอภิปรายแถลง แลวเรายังไมไดปดประชุมเลยนะครับทาน ทำไมเปลี่ยนไป
ละ ทำไมคำตอบของทานประธานถึงเอียงไปอยางนั้น ตอเลยนะครับทานการที่ผมพูดนั้น 
ผมก็ไมไดวาทานจะผิดหรือทานจะถูก ทานจะบอกวารับผิดชอบผมไมอยากไดยินคำนี้
เพราะการรับผิดชอบของทานกลับมาประชุมใหม แลวทานทำ อะไรในการรับผิดชอบนี้ 
ในสภาของเรานี่แหละครับวาจุดบกพรองตรงไหนผมก็ ตองหาของผม หาวาของเราทำถูก
ไหม ผมสงสัยผมก็ตองถาม แตถายังฝนทำ ตอ ถามวาผิดไหมผมไมรู ลงมติไปแลว
ผูบังคับบัญชา เปนผูตอบ แตทานก็บอกวาผมทำ ถูกผมรับผิดชอบ ตรงนี้ละครับผมจะ
ยอนคืน ทานเอาอะไรรับผิดชอบ ป 65 ของป ที่แลวเราประชุมตั้งหลายเดือนก็ไมเสร็จ 
คำ ตอบที่ทานณัฐภัทร หงษสายพินบอกวา ในที่ประชุมขอที่ 56 ก็คือในที่ประชุมสภา
เทานั้น ผมก็ตอบใหแลวครับวาคำ วาประชุมสภานั้นคณะกรรมการแปรญัตติก็เปนการ
ประชุมสภา ของข้ันคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานครบั ผมขอ พอแลวละครับทาน 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขอบคุณครับ 
 /นายธนบรรณ  … 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

พอแลวละครับคือทานไดอภิปราย เพิ่มเติมไหมครับหรือทานณัฐภัทร จะมีอะไรชี้แจง
เพิ่มเติมไหมครับ ไมมีนะครับ กอนที่จะเขาสูขบวนการ 3.1 การลงมติวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตตินะครับ ผมขออนุญาตพักเบรก 15 นาทีนะครับ กลับมาแลวคอยมาลงมติในวาระ 2 
ครับ 
 

พักเบรก 
นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

นายปรีชา ครับขณะนี้ก็ครบองคประชุมแลวนะครับ เรียนเชิญทานประธานนำคณะ
ประชุมตอเนื่อง ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับขอบคุณครับ ตอไปผมจะเขาสู ระเบียบวาระที่ 3.1 นะครับ พิจารณาใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ ปพศ. 2566 วาระที ่2 ขั้นแปรญัตติ 
ในสวนของการที่ผมจะขอมตินะครับวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติเนี่ยผมจะ ขอเปนรายญัตติ
และเปนรายขอ นะครับ เริ่มตนจากมติของคณะผูบริหารนะครับ ทานธนบรรณมีอะไร อีก
ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตนสท.เขต 1 เมื่อก้ีทานกำลังจะขอ
มตินะครับของข้ันแปรนะครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใชครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมยังอธิบายไมเสร็จเลยครับทาน การที่จะขอมติใดๆนั้น ถามีผูอภิปราย ที่ไมวกวนที่มี
เหตุผล ก็ตองใหอภิปรายจนจบกอน จริงๆแลวผมยังไมไดอภิปราย อีกหลายสวนครับทาน 
เพราะวามีผูยื่นมาตั้ง 6 ทาน ณขณะนี้ผมกำ ลังจะเริ่มครับเอาตั้งแตวันท่ี วันอังคารที่ 6 
กอน ในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตทานประธานครับ 
ตอเนื่องเลยนะครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

 แตสักครูนี้กอนที่ผมจะพักเบรค ผมไดถามไปแลวนะครับวามีทานใดจะอภิปราย เพิ่มเติม
ตอไหม ก็ไมมีใครยกมือถาไมมีผมก็เลยพักเบรค 15 นาท ีแลวมาลงมติวาระ 2 ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เวลาที่จะลงมติวาระ 2 นั้นทานจะเอาคำของทานเมื่อสักครูนี้เพื่อจะมาตัดเวลาที่จะบอก
วาผมพูดไปแลว แลวก็ไมมีใครอภิปรายตอนนี้ผมก็ลงมติอยางเดียว ซึ่งทานยังไมไดเขา
เรื่องเลยจริงๆ เขาเฉพาะของผม 5 ญัตติเทานั้นแลวก็ ตกไปแลว 1 ญัตติ คือญัตติ 5 
ขณะนี้ผมก็ยังมองอยูวา ถาเราเริ่มตนปบมีอะไรอีกไหม ผมก็ยังรอคณะบริหารอยูครับ 
ญัตติของคณะผูบริหารนั้นยังไมไดแถลง สวนที่ 1 ผมก็รอ ของคณะผูบริหารอยู ถาทาน
คณะผูบริหารไมอภิปรายในสวนที ่1 ผมก็จะเริ่มตอเลย ถาไมมีคนอ่ืน 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานผูบริหารมีอะไรไหมครับ เชิญทานนายกครับ 
 
 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ ขอบคุณครับทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผูเขารวม
ประชุมทุกทาน พี ่นองขาราชการนะครับ ครับจากการที่กระผมไดยื่นรางเทศบัญญัติ/นายโกเมศ … 
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งบประมาณรายจายประจำป 2566 ก็ดวยเหตุดวยผลเชนเดียวกันนะครับ ผมขออนุญาต
ไมลงรายละเอียดปลีกยอยนะครับ ผมจะขออนุญาต กลาวอภิปรายถึงความที่เปนเทศบาล
ความที่เปนสภานะครับ ก็พวกเราไมตองเสแสรง พวกเรายอมรับความจริงกันวาพวกเรา
มาจากคนละฐานของการเมืองของแตละขั ้วนะครับ ผมเองก็ได ร ับเล ือกให เปน
นายกเทศมนตรี ก็บริหารตามที่สภาเทศบาลอนุมัติงบประมาณให ทานไมอนุมัติใหก็
บริหารไปตามที่สภากำหนดนะครับ ก็ผมก็เลยอยากจะขอยอนกลับไปวา คือเราๆ ตองพูด
กันเรื่องจริงนะครับ ไมตองมาเสแสรงกันวามันคนละยุคคนละสมัย  ผูบริหารสมัยที่แลว
กับผูบริหารสมัยนี้คนละคนกันนะครับ ขอยอนไปถึงการบริหารของสมัยที่แลว ไดจัดตั้ง
งบประมาณประมาณการไวป 2560 ก็ 195,000,000 ป 61 189,000,000ป 62 
197,000,000 ป 63 205,000,000 ป 64 199,000,000  ซึ ่งเปนการตั้ง
ประมาณการจากผูบริหารชุดที่แลวนะครับ ในขณะเดียวกันผมก็ไดมาจัดงบประมาณ     
ป 2565 195,000,000 แตวาคณะสท. ก็ไดตัดเหลือ 175,000,000 นะครับ แลวก็
มาพอป 2 ปนี้ 2566 คณะสท.ก็ไดตัดโดยยอดรวมแลวเหลือ 183,000,000 ซึ่งถา
เทียบจากของเดิมป 2560 195,000,000 ผานมา 6 ป  ทานตัดงบประมาณให
เทศบาลบริหารนอยลงนะครับ อันนี้ก็ไมวาครับ พวกมากก็วากันไปนะครับ แตผมก็
อยากจะสอบถามวาเม่ือสักครูที่ทานผอ.กองสาธารณสุข ไดกลาวรายงานชี้แจงตอสภาอัน
ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้วาการโอนงบประมาณโอนไปทำไม ไปทำอะไร เพื่อจัดซื้อจัดจาง ก็คงจะ
ไมตองพูดซ้ำ ทานมีความรูสึกอยางไรกับคำที่ทานผอ.กองสาธารณสุขไดบอกวา เก็บขยะ 
งบประมาณที่พวกทานอนุมัติเนี๊ยะ เก็บขยะไดอีกเพียง 3 เดือน ทานมีความรูสึกอยางไร
ไหมครับ นั่นหมายความวาเดือนที่ 4 ขยะก็จะตกคางเพราะวาพวกทานไดตัดงบประมาณ
จัดจางไปนะครับ อันนี้ยกตัวอยางใหฟงนะครับ แลวก็การอภิปรายทานประธาน ในฐานะ
ประธานแปรญัตติ ทานก็พยายามชี้แจงเหตุผลของการตัดงบประมาณวาทำไมตองตัด 
อยางงั้นอยางงี้นะครับ ผมขอเอาความจริงมาพูดนะครับ ทานไดตัดงบประมาณบางสวน 
ซึ่งเยอะมาก 117 ขอ ผมขอยกตัวอยางเล็กนอยก็พอ เชน ทานตัดคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนะครับ ทานเปนคนตัดงบประมาณปฏิบัติงานนอกราชการ  
แตในขณะเดียวกัน ทานก็มาใชขาราชการของผมนอกเวลาราชการ เหตุผลมันขัดแยงกัน
อยูในตัวนะครับ ซึ่งขอเรียนนะครับวาสภาแหงนี้เปนสภาท่ีตองดูแลพ่ีนอง 30,000 กวา
ชีวิต ผมในฐานะผูบริหาร ผมไมเห็นแกพวกพองครับ ผมเห็นแกประโยชนสุขของพี่นอง 
30,000 กวาชีวิต 4,000 กวาครัวเรือน ที่อยูภายใตการบริหารของเทศบาล และอยู
ภายใตการกำกับดูแลดานงบประมาณของสภาแหงนี้นะครับ ก็อยากจะใหทานไดโปรด
พิจารณาถึงความถูกตองความเหมาะสมของการตัดนะครับ ทานก็ตัด ทานขออนุญาต
กราบเรียนชื่อ ณัฐวัตร จำปานุย ทานก็อยูบานกุดกวาง ทานไปตัดถนน ทานไปตัดไฟฟา
หมูที ่7 บานดอนบมนะครับ ทานยื่นตอกรรมการแปรญัตติ ซึ่งกรรมการแปรญัตติก็มีทาน
มนตรี ทานสุธัญญา ก็เปนคนบานดอนบม ทานก็ยินดีใหเขาตัดงบประมาณที่จะเขาบาน
ของทานดวย อันนี้ก็เปนเหตุผลที่ผมถามเฉยๆครับ เพราะวาผมไมเขาใจวาทานคิดอะไร
กันอยูนะครับ การตัดงบประมาณเนี่ย เปนการที จริงๆนักการเมืองเขาไมทำกันนะครับ มี
แตเคาจะไป หางบประมาณมาเพิ ่ม เพื ่อที ่จะดูแลพี ่นองประชาชน อยางเชน ผมได
พยายามติดตอของบประมาณนอก งบประมาณของเทศบาลมาทำถนน หนาเทพศิรินทร
ใชไหมครับ ครับ นั ้นก็ไดรับอนุมัติมาแลว 9,000,000 กวา  ผมพยายามที ่จะดึง
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งบประมาณเขามาสูในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกาใหมากที่สุด เพ่ือมาอำนวยประโยชนสุข
ใหกับพี่นองประชาชนที่ไดเลือกพวกเรามานะครับ ก็ประสบความสำเร็จแลว 1 เสน  ก็ยัง
เหลืออีก 3 เสน  ที่จะตองไปประสานมาใหพวกทานไดใชถนนนะครับ แลวก็ยังมีอีก
หลายๆอยางนะครับ ที่โดนตัดไป ผมเองก็ไดใชความสัมพันธสวนตัวกับพี ่นอง พอคา
คหบดี จัดผาปาบาง  จัดอะไรบาง นะครับ แลวก็เมื่อก้ีไดดคูราวๆ วามีการตัดงบประมาณ
การจัดแขงกีฬา 250,00 บาท เหลือ 0 บาท  ทานรูไหมครับวาเราจัดท่ีผานไปจบไปเมื่อ
สัปดาหที่แลว ประสบความสำเร็จมาก เด็กๆ ลูกหลาน สนุกสนาน ไดรับรางวัลก็ไปเลี้ยง
ฉลองกันนะครับ เนี๊ยะก็ทานมาตัดแบบนี้ ผมจึงก็มีความจำเปนที่จะตองไปรองขอใหเด็กๆ 
ถาจะมีการแขงขันก็อาจจะตองใชเงินสวนตัว แลวรางวัลตางๆ ก็คงจะตองไปขอกับหาง
รานตางๆที่อยูในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา เพื่อสนับสนุนใหเด็กๆ ลูกหลานไดเลนกีฬา
เพื่อตอตานยาเสพติด ไดผลดีมากนะครับ ผมเคยเรียนกับคณะพวกเราแลววาขอเชิญทุก
ทานไปชมการแขงขันในวันอาทิตย จะไดรูวาเด็กๆเขามีความสุขแคไหน ก็ไมรูมีใครบาง 
ไปบางไมไปบาง นะครับ แตก็มาเห็นวาถูกตัดงบประมาณ ซึ่งก็เปนสิทธิ์ของทานนะครับ 
ก็เปนสิทธิ์ของสภาแหงนี ้ แลวก็เปนสิทธิ์ของผมที่จะ ถึงแมไมมีงบประมาณ ผมก็จะ
ดำเนินการจัดโดยใชเงินนอกงบประมาณนะครับ อันนี้กราบเรียนใหทานทราบไวดวย   
นะครับ เเลวก็หลายๆอยางที่ทานตัดเนี่ย ก็จะเปนขวัญกำลังใจ คาตอบแทนหลายๆอยาง
นะครับ  ซึ่งวิธีปฏิบัติของเทศบาลตำบลเมืองเกา เขาประพฤติปฏิบัติมาตั้งแตเปนสมัย 
อบต.  ตั้งแตสมัยประธานบริหารจนเปลี่ยนมาถึงเทศบาลในยุคที่ผมเปนนายกรอบแรก  
ก็มีการจายคาตอบแทนกันเสมอมา จนกระทั่งมาถึงยุคนี้ละครับที่มีการตัด ซึ่งผมก็ทราบ
เหตุผลสวนตัวนะครับ เหตุผลสวนตัวคือ อันนี้ขอไมพูดก็แลวกัน ขอพูด ไมพูดในสภา   
นะครับ จะขอพูดสวนตัวนะครับ คือการตัดงบประมาณแบบนี้ทำใหการบริหารติดขัด
แนนอนพวกทานก็ทราบดี ผมสังเกตุดูคณะทานอานรางเทศบัญญัติทุกตัวอักษรขยันมาก
นะครับ ก็อยากจะขอใหทานพิจารณาไปถึงสิ่งที่ทานตัดไปแลว ลูกหลานเด็กเล็กๆ ตัวดำๆ 
คนแก คนเฒา จะอยูกันยังไงนะครับ ขอยยาคิดถึงแกพวกพองตัวเอง จนลืมนึกถึงพี่นอง
ประชาชนนะครับ ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ เชิญทานณัฐวัตร จำปานุย  
 
 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท. เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหาร พี่นองราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ ผม นายณัฐวัตร จำปานุย สมาชิกสภาเขต 1  ตามที่ทานนายกไดพาดพิงถึงผม ที่วา
ผมไปตัดงบประมาณของพี่นองเขต 2 บานดอนบม ผมวาที่ผมตัดไปปนี้ ผมวาพี ่นอง
ประชาชนยังสัญจรไดครับ แตที่สำคัญผมอยากใหทำพนังกั้นน้ำระหวางดอนบม โนนตุน  
เพราะวาพี่นองหมูบานถาวร หมูบานโนนตุน น้ำทวมทุกป ถาทานไปทำตรงนั้น ผมวา
ไมใชผมหรอกครับที่ถูกพี่นองชมเปนคนแรก ผมวาคนแรกที่พ่ีนองจะชมคอืทานนายกครับ
ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานณัฐวัตรครับ เชิญทานธนบรรณครบั 
 
 

/นายมนตรี  … 
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นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตนครับ สท.เขต 1 ครับ ตาม
รายงานการประชุมชี้แจงของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณป 66 
นะครับของวันที่ 6 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาครับ ผมก็ยังย้ำนะครับวา
คณะกรรมการแปรญัตตินั ้นก็คือการประชุมสภาเปนกิจการสภา แมกระทั่งการเชิญ
ประชุมก็ยังประชุมที่หองประชุมสภา ไมใชเปนอยางอื่น ครับ ที่ผมเอยเกริ่นไปแลวนั่นก็
เพราะวาเราเปดไปดูหนาที่ 2 ครับ เปนญัตติของทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร กับที่ทานได
ยื่นแปรมา ทั้งหมดนะครับ 20  โครงการนะครับทาน สท.ปรีชา ขออนุญาตครับทานเลขา 
ครับ พอเปนอยางนั้นแลวครับในรายงานการประชุมครับของคณะกรรมการแปรครั้งนั้นก็
จะมีทานประธานมนตรี พ้ัวลีทานเปนกรรมการแปรแลวก็ทานประสงคครับทานเปนเลขา 
แลวก็แลวก็ทานสุธัญญา กองเพชร เปนกรรมการนะครับ ครับแลวก็จะมีคณะบริหารที่
มอบหมายใหผูที่เกี่ยวของกับขาราชการไปชี้แจง ครับ พอไปเปดดูหนาหลังขอ อา หนาที่ 
2 นะครับ ถึงหนาที่ 3 นั้นก็จะเปนการแถลงญัตติ ของทาน สท.ปรีชาเหมือนกันครับกับที่
ผมไดอภิปรายไป พอจบแลวมาดูหนาที่ 4 ครับ มาเริ่มตนขอที่ 1 ซึ่งทานมนตรี พั้วลี ครับ
ของวรรคที่ 2 ผู ผูเปนประธานนะครับ ครับ ก็จะเจอขอที่1นั้น อา ของผูที่ ที่แปรนั้นก็คือ
คาตอบแทนหนวยราชการอันเปนประโยชนแกการปกครองสวนทองถิ่น ไลไปเรื่อยๆครับ 
ไปจนถึงหนาที่5 ขอที่2 ครับทานมนตรี พั้วลี ทานประธานกบอกวาขอที่ 2 แลวครับ ที่
ผมพยายามไปชาๆ เพราะอยากใหทานดูรายงานการประชุมนั ้นมีทาน สท.ปรีชา ได
อภิปรายไหมครับ หลังจากแถลงไปแลว เกี่ยวกับขอที่ 1 การตัดลบงบประมาณครับ 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน อานไปเรื่อยๆเลยนะครับ เพราะวาเรา
พิมพใหหมดทุกคน สงใหหมดทุกคนแตผมจะทราบวาทานมีของทาน สท.ปรีชา ในขณะ
นั้นผูยื่นแปรไดถกไหมครับ เก่ียวกับขอที่1 ผมไมเห็นมีผมนึกวาอันนี้ตกไปตามรางเดิมถือ
วาไมไดตัด ตอไปครับ หนาที ่ 5 เหมือนกัน ทานประธานมนตรี พั ้วลี ครับประธาน
กรรมการ บอกขอที่ 2 ครับ ขอที่ 2 คาตอบแทนนอกเวลาราชการหนาที่ 228 ไลไป
เรื่อยๆครับ ก็เปนทานนาย ทานมนตรี ประธานแปรไดพูดไปสลับกับทาน           อา 
ทานธนันพัชร ไชยประเสริฐ ครับแลวก็มีทานมนตรี แลวก็ทานคณะกรรมการไปจนถึงขอ
ที่3 ก็คือกรรมการแปร เห็นนะครับวาขอที่ 3 ครับ ของหนา ของขอ ของหนาที่ 6   นะ
ครับ ไปเริ่มตนขอที่ 3 แลว หนาที่ 6 นะครับ ของ อา ของนางธนันพัชร ไชยประเสริฐนะ
ครับ ครบัขอที่ 3 นี่คือคำชี้แจงของผูที่ อา ตัวแทนของคณะบริหาร แตผมไมเนนดูขอที่ 2 
ครับ ไมมีการอภิปรายของทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร ผูยื่นแปร ผมก็มองวาขอที่ 2 ตกอีก
ขอนึงยืนตามรางเดิม ครับพอเปนขอที่ 3 ครับ ก็จะไลไปเรื่อยๆครับ ก็จะมีคุณวุฒิพงษ 
แสนคำ นักวิชาการเกษตรแลวก็มีทาน สท.ปรีชา ผมนึกวาขอที่3 นั้น อา  ไมตกเพราะวา
ทาน สท.ปรีชา มีเหตุผลในการพูดถึงจะพูดไมก่ีคำ ผมก็ถือวาทานใชสิทธิ์อภิปรายในญัตติ
แปรลด เขามาดูหนาที่7ก็เปนการแปรของทาน อา ทาน สท.ปรีชา ก็พูดครับ ดูนะครับ 
เนี๊ยะ ขอที่3นี้ผมถือวาไดขอแปร ตอไปครับขอเรียนถามทาน สท.ปรีชา ทานเลขา นะ
ครับ ในฐานะเปนเลขาสภา ขอที่4ครับ เริ่มจากตรงไหนครับ ที่เราอภิปรายแปรในข้ันแปร
ญัตติในวันที่6 ขอเรยีนถามทานผูแปรนะครับ ขอ4เราเริ่มจากตรงไหน ถาหาเจอแลวชวย
เรียนผมดวยครับแจงใหผมทราบดวย แตหนาที่8ครับ ตรงที่ทานประธานเขามาเปนนาย
มนตรี พั้วลี ครับอยูวรรคทายมันมีขอที่5 ครับทานประธาน มีขอที่5ของการแปรกับคา
วัสดุ ปรับลด เปดดูครับ แตขอที่4 ผมหาไมเจอ ครับมาดูตอครับ หนาที่9 มีขอที่4 
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นางธนันพัชร ไชยประเสริฐ ครับ ขอที่ 4 คะ ของผอ.กองเกษตร แลวก็ไลตอไปแตมายอน
ดูขอที่5 ในวรรคนี้จากหนา8ไปหาหนา9 ผมไมเห็นในรายงานการประชุมวาทาน สท.
มนตรี โทษครับ ทาน สท.ปรีชา สุขเวศต ผูยื่นแปรนั้นไดอภิปราย ผมคิดวาขอนี้ตกครับ
ยืนตามรางเดิม สำหรับขอที่5นะครับ เรากลับมาขอที่4ใหมของหนาที่9 ครับ เราก็จะ
เห็นขอที่4คะ ผมจะยอออกไปกอนนะครับ แลวก็นั้นจะเห็นจากการใหเหตุผลของคณะ
บริหารในฐานะที่ตัวแทน ก็จะมีทานมนตรีในฐานะกรรมการแลวก็มี อา นางธนันพัชร 
ไชยประเสริฐ ครบั นายมนตรี พ้ัวลี อันนี้ในฐานะขอที่4นะครับ ไปสิ้นสุดอยูตรงไหนครับ
ทานประธานเรียนหาทานผูยื่นแปรครบั สำหรับขอนี้ คอยๆหาครับใจเย็นๆ นี่เปนขอ5นะ
ครับ อันนี้เปนขอ4 โทษที เพราะขอ5นี้ผมก็ถือวาตก สวนขอ4 เพราะวาไปพูดขอ5กอน 
หรือจะลงขอผิดผมไมทราบ เราดูในเหตุแตเหตุสำคัญนั่นก็คือทาน สท.ปรีชา ไมได
อภิปรายในฐานะผูยื่นแปรเลย ถาทานเห็นชวยทวงติงดวยนะครับ แลวไปที่สิ้นสุดไปถึงขอ
ที่6อยูตรงไหน เรียนทานประธานสภาถึงทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร ในฐานะผูที่ยื่นแปร  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ขออนุญาตครับ อา ตามที่ทานไลมาสักครูนี้นะตามที่ผมอานดูในรายงาน
การประชุมนะครับ คือผูยื ่นบัญญัตติเขาก็ไดแถลงชี้แจงไปแลวนะครับ แลวผมในฐานะ
ประธานกรรมการแปรญัตติผมก็ใหเขาคนที่ ที่มีสวนเกี่ยวของอะไดตอบขอซักถามเปน
รายขอ  
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ทานครับ ขออนุญาต ขณะนี้กำลังเปนการอภิปรายในสวนผูที่ทั้งฝายสนับสนุนหรือที่ผูที่
ไมเห็นดวย สวนผมนั้นก็พยายามที่จะทำหนาที่ของผมครับ จะอภิปรายหรือไมอภิปราย
นั ้น ผมก็ไมไดวาเพียงแตวาผมเห็นแลวผมก็ตองชี้ ถาทานเห็นวาอา สมาชิกผู ที ่ยื่น
อภิปรายอยูตรงไหนก็ใหเขาแยงมา ครับก็แยงมาครับ ขณะนี้เปนการประชุมซึ่งผมก็
เริ ่มตนแลว เอาทานแรกกอนเลย ทาน สท.ปรีชา เสร็จแลว ผมก็จะไลไปทีละขอๆ 
เพราะวาในนี้มีทั้งหมดเปน 100 ขอ ลวนแตมีเหตุผลของผูที่จะสนับสนุนและคัดคาน   
นะครับ เห็นตาง 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เพราะในสวนของเหตุผล เหตุผลตรงนี้นะทานธนบรรณครับ ขออนุญาตครับ ขออนุญาต
ครับดวยความเคารพนะครับ เพราะมันอยูในกระบวนการของคณะกรรมการแปรญัตติ
เสร็จสิ้นไปแลวนะครับ เสร็จสิ้นไปแลวนะครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ตรงนั้นก็แลวแตเหตุผลของทานประธานครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ เสร็จสิ้นไปแลว ทีนี้นี่ผมนัดประชุมวันนี้เนี๊ยะ วันที่ 22 เนี๊ยะครับ วันเนี๊ยะ ก็คือใน
สวนของทานที่ผูยื่นแปรญัตติมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรไหมหรือไมมีหรือมีขอซักถาม
อะไรไหม อภิปราย ถาไมมีผมจะไดของมติครับเพราะวาสวนที่ทานพูดมาเนี๊ยะทานไมได
เปนคนยื่น 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ทานครบั 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใชไหมครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมจะอธิบายตออีกก็ไดสักนิดนึง เรียนทานประธานที่เคารพครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ไมครบัๆ 
 

 
นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตนะครับ ผมจะพูดเรื่องกฎระเบียบนะครับ ผมไมไดไปอิงเปนอยางอื่นเรื่อง
กฎระเบียบเรื่องการประชุมสภาในขั้นแปรญัตตินั้นเขาใหประชุมเฉพาะญัตติที่มีผูยื่นแปร
เทานั้นไมมีขออ่ืนเขามายุง 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใชครับ  
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ถูกนะครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใชครับ  
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ขอที ่2 หลังจากที่ยื่นแลวกรรมการแปร เชิญทานสมาชิกผูยื่นเขารวมประชุมตามวันเวลา
นัดหมายซึ ่งผมกำลังอานตรงนี ้ พอหลังจากที ่คณะกรรมการแปรประชุมเสร็จแลว 
ประธานแปรสรุปประชุมสงใหทานประธานสภา ในขั้นตอนประชุมสภากำลังดำเนินการ
อยูนี้  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

แตทานก็ไมไดเปนคนยื่นในรายการ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ผมยังพูดไมจบทาน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทาน ขออนุญาตครับ  
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ขออนุญาตนะครับทาน ผมยังพูดไมจบ ทานมีแตจะเบรกมันไมใช ฟงผมกอนผมพูดผิดผม
ก็ไมไดเสียหายอะไร แตอาจจะไดความรูเพ่ิมถาผมพูดถูก 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ถากรณีคือ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ตอนิดนึงทาน ตอนิดนึงเดี๋ยวก็จบ  
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ถาเปนทาน ทานเปนคนยื่นเอง ก็อีกอยางนึงนะครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ทาน เดี๋ยวก็จะถึงตรงที่ผมพูด ผมพูดเสร็จแลวผมจะขอนำเรียนทานประธานสภา ใหปลัด
วาที่วีระวัฒ ปาระแกว ไดอธิบายเรื่องกฎระเบียบขอนี้ เพราะผม ผมก็อานระเบียบ     คือ
อยางงี้ทานอธิบายตอนิดนึงหลังจากที่เอาเขาไปในตรงนี้แลวนี่การประชุมในครั้งนี้เนี๊ยะ ผู
ย ื ่นแปรกับคณะบริหารผู เปนเจาของญัตติจะตองถกกัน ดวยเหตุและผล เสร็จแลว
คณะกรรมการแปรนั้นก็มีสิทธิ์ที ่จะชี้แจงชวยทั้งคณะบริหารและชวยทั้งฝายผูยื ่นแปร     
วาอันนี้สมควรปรับลดหรือไมปรับลด มีอยู 2 ทางคณะกรรมการแปรมีสิทธิ์เปนอยางนั้น 
แตพอเขาที่ประชุมแลวเนี๊ยะ การทำตรงนี้แลวหลังจากที่พูดแลวสมาชิกในสภานั้นมีสิทธิ์ที่
จะพูดสนับสนุนและคาน เฉพาะในขอที่ยื่นญัตติเทานั้น เรียนทานประธานสภา          ขอ
อนุญาตใหทานปลัดไดอธิบายขอกฎหมายขอนี้สักนิดนึงครับไมงั้นผมก็ไมอยากจะพูด
หรอกครับ ขออนุญาตนิดนึงครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

อา ไดครบัแตถาทานปลัดเสร็จปุบเนี๊ยะผมขอมติเลยนะครับ ผมไมให 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ไมไดนะครับ ถายังใหมีสิทธสมาชิกพูดผมก็ตองขอ ผมก็ตองอภิปรายตอครับเพราะผมมี
สิทธิ์ที่จะสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่งทั้งผูแปรแลวก็ผูถูกแปร ทานจะมาลงมติไดอยางไรครับ 
ในเมื ่อมันยังไมจบตอนนี้ผมจะเริ ่มกอง ทานแรกเลยทานสท.ปรีชา แลวถาทานไมให
สมาชิกพูดแลวทานสงไปทำไมวาระการประชุมใหสมาชิกที่ไมไดแปร แลวทานจะเชิญมา
นั่งตรงนี้ทำไม  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานครบั 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

พูดความจริงนะครับทาน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ใช 
 

 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ก็เพราะตองการใหสมาชิกที่เปนสมาชิกที่ไมไดยื่นแปรนั้นดูเหตุผลทั้งสองฝายเพ่ือที่จะตอง
สนับสนุนและคัดคานขออนุญาตครบัทานปลัดนิดนึง 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 
 

อา เชิญทานปลัดครบั 
 

วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัดเทศบาล 

ครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขออนุญาตในเรื่องของวาดวยการอภิปรายนะครับใน
หมวดที่ 5 วาดวยการอภิปราย ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ/วาที่ร.ต.วีระวัฒน... 
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ประชุมสภาทองถิ่นพุทธศักราช 2547 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
นะครับ ในหมวดท่ี 5 การอภิปรายขอ 64 ถาทุกทานมีเอกสารก็สามารถเปดดูไดนะครับ 
ขอ64ครับ เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั ้นอภิปราย 
เมื่อผูคัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั ้นอภิปราย
และประธานสภาทองถิ่นตองใหอภิปรายสลับกันไป ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะ
อภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยูใหประธานสภาทองถิ่นใหผูประสงค
อภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได เมื่อไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนละหนึ่งแลว    ให
ประธานสภาทองถิ่นถามวาผูใดจะอภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภา
ทองถิ ่นอนุญาตใหอภิปราย แลวดำเนินการใหอภิปรายสลับกันตอไปถาไมมีก ็ให
ประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายตอเนื่องไปได ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน 
ประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตใหผูใดอภิปรายกอนก็ไดแตใหคำนึงถึงผูเสนอ ผูรับรอง
และผู ที ่ยังไมไดอภิปรายดวย ครับอันนี ้คือที่เกี ่ยวของโดยตรงนะครับ เกี ่ยวกับการ
อภิปรายนะครับ ขอ 65 ตอนิดนึงนะครับ ขอ 65 ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไปใหถือวา
เปนการปดอภิปราย หรือถามีแตประธานสภาทองถิ่นเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว 
ประธานสภาทองถ่ินจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการ
อภิปรายตามความในขอ 72  เมื ่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหที่
ประชุมลงมติ อันนี้คือขอที่เกี่ยวของนะครับเเตทีส่ำคัญก็คือจะตองใหมีการอภิปรายใหสิ้น
กระแสความทั ้งหมดกอนถึงจะถือวาสมบูรณนะครับในเรื ่องของการอภิปรายครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ขออนุญาตตอนะครับทานประธาน 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ พี่จะพูดพ่ีพูดตอเลยครับ 
 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ครับ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อตางคนตางมองคนละมุมแลวสิ่งที่ตองพึ ่งไดก็คือ
กฎระเบียบ กฎระเบียบนั้นสามารถบังคับไดทั้งผูมีอำนาจและไมมีอำนาจเหมือนกัน เสมอ
ภาค เทาเทียมกัน แลวแตกฎระเบียบนั้นจะอยูเฉพาะในสวนใดซึ่งขณะนี้ผมทำหนาที่เปน
สมาชิกสภาในการประชุมสภาเพื ่อพิจารณางบประมาณ ผมก็จะใชความสามารถ
เฉพาะตัวของผม ที่จะนำพาซึ่งใหไดงบประมาณผานสภาไปใหประชาชนในหมูบานของ
เราครับ ซึ่งผมก็พยายามที่จะชี้แจงแตถาทานประธานสภายังจะขอเปนอยางอื่นผมก็ตอง
หาคนที่เชื่อไดวาที่ประชุมฟงแลวก็นาจะเปนที่ไวใจเพราะมันเปนกฎระเบียบจริงๆ แลวก็
อยากจะเรียนทานประธานสภาถึงทานสมาชิกที่นั่งอยูดวยกันทั้งหมดเราอยูมาชวยกัน
เกือบ 2 ปแลว ขณะที่เรานั่งประชุมอยูนี้โดยเฉพาะทานสมาชิกผมไมเห็นหนังสือหรือสมุด
วาดวยระเบียบการประชุมสภาวางอยูตรงหนาสักทาน ขอโทษนะครับดีมากก็ผมอยากให
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ยกขึ้นเนี๊ยะละครับ เมื่อยกเสร็จแลวนี่ใหดูตามกฎระเบียบที่ทานปลัดไดชี้แจง เพราะวา
เวลาผมทวงติงไปทานประธานสภาผูตรงนั้นแลวคนที่จะตองรับผิดชอบทานแรกคือทาน
เลขาสภาจะตองอานกฎขอบังคับใหทานประธานสภาในหนาที่ชวย ครับ ถาเรามัวแตมา
คานดวยคนหนึ่งมีอำนาจเปนประธานสภาแลวก็คานใหหยุด ผมก็ตองหาวิธี ขอตอเลยนะ
ครับ ทานครับที่ผมพูดไปนั้น พอถึงหนาที่ 5 หนาที่ 6 หนาที่ 7 หนาที่ 8 พอไปถึงหนาท่ี 
9 ดูขอที่ 5 ครับ ขอที่ 4 นั้นผมไมเห็นทานสท. ปรีชา ผูยื่นแปรญัตติอภิปรายผมก็ถือวา
ขอที่4 นั้นตก ยึดตามรางเดิม สวนขอที่ 5 หาดูครับทาน สท.ปรีชา ครับวาทานไปพูด
เกี่ยวของกับญัตติที่ทานยื่นขอที่ 5 นั้นอยูตรงไหน เพราะวาเปนเกี่ยวของกับทานเปนคน
ยื่นญัตติ แตทานแลวไมเจอผมก็ถือวาญัตติขอนี้ตกไปตามรางเดิม หนาที่ 9 ทั้งหนา ไมมี
การอภิปรายของทานสท. ปรีชา หนาที่ 9 นะครับ หนาที่ 10 ทั้งหนาไมมี หนาที่ 11    
มีไหมครับ ผมไมเห็นมีในฐานะผูยื่น หนาที่ 12 ครับ ไมมีครับ ผมจะไมอานรายละเอียด
วาทานไดอภิปรายอยางไรเพียงแตวาผมตองการเนนที่ผูยื่นญัตติ ถึงเวลาประชุมแลวนั่ง 
เขารวมแตไมอภิปรายถือวาญัตตินั้นถอน ไปถึงหนาที่ 13 ครับ ถาทานไดเห็นทานสท.
ปรีชา ไดอภิปรายในญัตติที่ทานอภิปรายไดยื่นญัตติไปนั้นในสวนไหน ผมก็จะไดมองตาม
ทานดวย ไปถึงหนา 14 ผมก็ยังไมเห็น แตวันนั้นทาน สท.ปรีชา นั่งอยู หนาที่ 15 ก็ไม
ปรากฏ มีไหมครับถาไมมีดูหนาที่ 16 ครับ ไปถึงขอไหนแลวครับทานผูยื่นแปรทาน สท.
ปรีชา ครับ พอถึงหนา 16 เราไปถึงขอไหนแลวครับของท่ีทานยื่น ดูหนาที่ 17 ครับ     ดู
หนาที่ 18 ครับ ดูหนาที่ 19 ครับ ดูหนาที่ 20 ครับ มีไหมครับ ไปจนถึงหนาที่ 21 ครับ 
บรรทัดแรกที่มันโลงๆอยูตรงกลาง ไปถึงขอที่ 17 แลวนะครับ โดยนางธนันพัชร       ไชย
ประเสริฐ เปนผูชี้แจงในที่ประชุมกับทานประธานแปรญัตติเพราะฉะนั้นตั้งแตนูนมาจนถึง
ขอที่ 17 ตก ตามรางเดิมเพราะผูยื ่นไมไดแปร ไมได ไมไดแถลง โทษครับ ไมได ไมได
อภิปราย ดูนะครับ พอดูหนาที่ 22 ครับ ถึงเห็นทานสท.ปรีชา พูดเรื่องคาไฟฟา โรงสูบ
น้ำ มันอยูท่ีขอที่ 17 เพราะฉะนั้นขอที่ 17 นั้นไมตก พูดมากพูดนอยผมก็ถือวาอภิปราย 
ขอที่17 ยังอยูครับ หนาที่ 22 นะครับ ไปเกี่ยวของกับทาน สท.ปรีชา ขอที่ 17 ยังถูก
แปรนะครับ แปรมากแปรนอยผมไมตองไปอานรายละเอียด แตตอจากนั้นไปแลว 17 ขอ
ที่ 18 เรามาเจอขอที่ 19 อยูหนาที่ 23  เพราะฉะนั้นขอที่ 18 ไมปรากฏทาน สท.ปรีชา 
อภิปราย หมดครับขอที่ 20 ก็ไมมี ถือวาตก ขอตอนะครับทานประธาน รายงานการ
ประชุม ชี้แจงของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2566 วันที่ 6 กันยา เวลา 10 นาิกา ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ชั้น 
3 เพราะฉะนั้นกิจการสภาคณะกรรมการแปรญัตติก็เปนสวนหนึ่งของการประชุมสภา ผม
ยังคงเนนย้ำอยูนะครับ เปนญัตติของคณะบริหารครับทาน อันนี้คณะบริหารเปนผู ตอบ 
หาเหตุผลใหปรับลด ไปเพ่ิม มีผูที่เก่ียวของครบถือวาญัตตินี้ยังอยูนะครับ ทานดูไปเรื่อยๆ
นะครับไปถึงหนาที ่ 5 ถึงหนาที ่ 6 ยอนมาหนาที ่ 5 ครับ เปนญัตติของผมเอง ซึ่ง       
นายธนบรรณ  อาจตน ครับ ผูยื่นแปรครับ ขอบพระคุณครับ ไลไปเลยครับทีนี้เปนญัตติ
ของผมครับ ตามที่ผมไดอภิปรายไปเมื่อสักครู ทั้งหมด 5 โครงการ ที่ยื่นแปร 5 ญัตติแต
ญัตติที่ 5 นั้นทานยังไมไดบรรจุเขามา ถาจะขอใหบรรจุดวนเขามานี้คิดวาไมทันครับ ดวย
หวงเวลาปลอยตกก็อยูในรางเดิม แลวก็ไปเปลี่ยนคำชี้แจงกันใหม ไปจนถึงหนาท่ี 8 ครับ 
หนาที่ 8เปนญัตติของทานณัฐวัตร จำปานุย สุดทายนะครับ ทายๆของหนาที่ 8 กราบ
เรียนทานประธานแปรญัตติและทานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายณัฐวัตร    

/หวงเวลา... 
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จำปานุย สมาชิกครับผูขอยื่นแปร บอกนะครับวาเปนผูขอยื่นแปรจริงๆก็เปนผูขอยื่นแปร 
เสร็จแลวก็มีคาตอบแทนครับขอที่ 1 เลยครับ ขอที่ 2 ครับนี่อานไปเรื่อยๆครับ ทั้งหมด 
23 โครงการใชไหมครับทานณัฐวัตร จำปานุย ครับตามนั้นขออนุญาตถาม ตอเลยนะครับ 
หลังจากนั้นเราก็เขาเลยครับ ครับทั้งหมดย 23 แตทานณัฐวัตร ก็บอกวาขอที่ 28 นั้น
ถอนอันนั้นไมเปนไรครับ เพราะวาผานการพิจารณาไปแลวเมื่อสักครู แตยังไมไดลงมติ
เทานั้นเอง กระบวนการทั้งหมดถูกหมดครับไปเลยครับไปเรื่อยๆ เรียนถามทานณัฐวัตร 
จำปานุย ครับ เรามาเริ่มตนพิจารณาขอที่ 1 อยูตรงไหนหนาไหนครับทานในฐานะผูยื่น
แปร  ทานประธานครับ เรียนทานประธานที่เคารพครับมีผูยื่นยกมือ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ เชิญทานณัฐวัตรครับ 
 
 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท. เขต 1 

ครับ ในขอที่ 1 นะครับที่ผมยื่นอยูหนาที่ 8 ครับ ผมอานเปนครั้งเดียวรวดแลวใหเหตุผล
ความจำเปนที่ผมตัดงบ ครับ แลวอยูในหนาที่ 8 ครับขอ 1 ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ออครับ แสดงวามีการแถลงแลวก็ชี้แจงเหตุผลเรียบรอยทุกขอ 
 
 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท. เขต 1 

ครับ ยาวทุกขอแลวคอยใหทางผูบริหารตอบเปนขอครับ  
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม 
 
 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท. เขต 1 

คือผมไดชี้แจงอภิปรายใหเหตุผลไปครั้งเดียวในตอนแรกจนถึงขอ 1 ถึง ขอ 23 ครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ขอบคุณครบั 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ครับ ทานประธานที่เคารพครับ หลังจากหนาที่ 8 แลวก็หนาที่ 9 มาถึงหนาที่ 10 นะ
ทั้งหมด 23 ขอ กำลังจะเขาพิจารณาขอที่ 1 ของทานณัฐวัตร จำปานุย ผมก็เลยเรียน
ถามทานประธานถึงทานณัฐวัตรวาเราเริ่มตนขอไหนกอนอยูในนี้ในตรงนี้ผมเห็นอยูครับ
แตผมอยากรูวาเราเริ่มตรงไหนเหมือนกับที่ผมเห็นของทาน สท.ปรีชา เพราะขอที่ 1 
เนี๊ยะ ของทาน สท. ปรีชา แลวไมมีการอภิปรายตรงนั้นนะผมจะไปตรงนั้น ก็เลยนำเรียน
ทานวาไปเริ่มตนตรงไหนครับในการประชุมกรรมการแปร 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทาน ทานธนบรรณครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

เสร็จแลวเมื่อสักครูทาน  
 /นายธนบรรณ  ... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ขออนุญาตครับ ทานสท. ณัฐวัตร ก็ไดชี้แจงไปแลวนะครับวาในคือไดมี
การแถลงเปนรายขอใชไหมครับ เปนรายขอพรอมดวยเหตุผล ผมก็ในฐานะประธาน
กรรมการแปรญัตติผมก็ใหคนท่ีมีสวนเก่ียวของไดชี้แจงเหตุผลในการทำงบประมาณแตละ
ขอที่ทาน สท.ณัฐวัตร  จำปานุย เปนคนยื่นแปร  คือกระบวนการนี้นี่ผมเปนคนดำเนินการ
ในฐานะ ประธานกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมเปนคน คนกลางระหวางคนที่ยื่นแปรกับ
เจาหนาที่ แตการแถลงเนี๊ยะแถลงไวตั้งแตแรกแลวครับ  
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ทานประธานที่เคารพครับเปนสิทธิ์ของทานสมาชิก ท่ีผมเอยนามที่จะตอบผมก็จะอธบิาย
ไปเรื่อยๆในสวนที่เกี่ยวของโดยไมไดซ้ำขอนะครับเเลวก็ไมไดวกวน ผมถามแลวตอบได
ตอบตรงไหนผมก็ไมไดวาผิดหรือถูกผมก็ไมไดวา เพราะผมกำลังไปเริ่มตน  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เพราะผมไมเขาใจวาทานนะถามทำไม เพราะวาในสวนของ ในสวนของ ในสวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติเนี๊ยะทานเลขากรรมการแปรญัตติไดแถลงชี้แจงเหตุผลผูบริหาร 
เหตุผลผูยื่นรวมท้ังหมดไปเรียบรอยหมดแลวนะครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ใชครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ในขณะนี้กำลังการประชุมพิจารณาแปรขั้น ขั้นแปรนะครับทาน ที่ทานปลัดพูดเมื่อสักครู
นี้นี่เปนขอกฎระเบียบซึ่งผมก็กำลังเดินของผมไปมันเปนขอสงสัยของสมาชิกที่อยูในสภา 
ทานจะตอบแลววาทำแลวก็แลวแตทาน แตผมกำลังจะพิจารณาแตละขอนะครับ ผม
กำลังพิจารณาแตละขอซึ่งเปนหนาที่ของกระผมยกเวนทานสมาชิกยกมือแลวจะอภิปราย
ผมอาจจะหยุดไปกอนใหทานสมาชิกอภิปรายไปแลวผมก็จะมาเริ่มตนของผมใหมจนครบ
ทั้ง 6 ทาน สวนผลจะเปนอยางไรนั้นอีกเรื่องนึงครับ ทานจะบอกวาทานประชุมแลวก็
แลวแตทานจะใหเหตุผล สวนเหตุผลผมตอนนี้ผมกำลังไลไปทีละขอนะทานขออนุญาต
ครับเดี๋ยวทาน 

นายมนตรี  พัว้ลี 
ประธานสภา 

ทานไลดวยเหตุผลอะไรครับ  
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ทานครบั นี่คือเหตุผลนะครับ จริงๆแลวนี่คือเหตุผลเลย 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เพราะเหตุผลของผูที่ยื่นแปรญัตติเขาก็มีเหตุผลมาแลว เขาแถลงไปทั้งหมดทุกขอแลวนะ
ครับแลวก็มีเหตุผลประกอบ แลวในสวนของแตละเจาหนาที่ในสวนเกี่ยวของก็มาชี้แจง 
ชี้แจงผานผมโดยที่ผมนั่งเปนประธานกรรมการแปรญัตตินะครับ  
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ทานประธานขออนุญาตตอนิดนึงครับ   
 

นายมนตรี  พั้วล ี เชิญทานประสงคครับ 
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ประธานสภา  
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมประสงค พฤกษาเจริญครับ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 
ผมฟงทานธนบรรณพูดมาเนี๊ยะกินเวลานานมากนะครับ แลวก็สักครูเนี๊ยะทานประธาน  
ก็ไดพูดแลวนะครับวา ผมในฐานะเลขากรรมการประธานนะฮะประธานแปรญัตติก็ได
ชี้แจงไปหมดแลววา ไมวาจะเปนเหตุผลของผูยื่นแปรญัตตินะครับเหตุผลของ          คณะ
ผูบริหารครับ ตอนนี้ทานธนบรรณทานก็พูดวนไปวนมานะครับ วนอยูนี ่แหละ ผมก็ไม
เขาใจนะฮะ นั่งฟงแลวผมก็งงๆมากวาทานตองการเหตุผลอะไร ยังไง แบบไหนนะครับ 
ผมวาขั้นตอนในการคณะกรรมการแปรญัตติเนี๊ยะมันจบแลว มันจบไปแลวนะครับ มันจบ
ไปแลวนะครับ ก็เดี๋ยวฝากทานประธานสภาใหทวงติงตรงนี้นิดนึงครับวาผมขอคำตอบให
ชัดเจนวาที ่ทานสอบถามในตอนนี้เนี ๊ยะทานตองการอะไร แลวจุดประเด็นนะครับ 
ประเด็นของทานเนี๊ยะเพ่ืออะไรนะครับ กราบขอบพระคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทาน สท.ประสงค พฤกษาเจริญ ครบั เชิญทานวนิดาครับ  
 
 

นางวนิดา วรยศ 
สท. เขต 2 

เรียนทานประธานสภาคะ ตามที่ดิฉันยื่นญัตติทั้ง 6 ทานก็มาอานรายละเอียดในวัน
ประชุมแปรแลวก็ใหเหตุผลของคณะเจาหนาที่ที่งบประมาณที่แตละทานไดยื่นแปรไปก็มา
อธิบายใหหมดทุกขอทุกคนทุกทานไปแลวนะคะแลวจะมาติดคางอะไรอีกแลวละคะ ดิฉัน
ยังไมเขาใจเลยวากระบวนการตอไปของของเอยชื่อนะคะ ทานธนบรรณ นะไปขั้นตอน
ไหนอีกมันก็วกวนอยูนี้ละคะไปไมเปนเลย ขอบคุณคะ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานวนิดาครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ทานประธานที่เคารพครับ เราอยูมา 12 เดือน เดือนละ 15,000 กวา นั่งทำนา ทำไร 
ไถนา นั ่งอยูบาน กินเวลามาแลว ก็มันเสียเวลาไหมครับที ่เราจะตองมานั่งพิจารณา
งบประมาณหนึ่งเงินเปนรอยลาน ถาทานจะทวงติงเดี๋ยวมันกินเวลาผมวาสามวันสามคืนก็
ยังคุมเลย สิ่งที่ผมพูดอภิปรายก็ไมไดวกวนไปเปนขอๆ เพราะทานไมเริ่มเปนขอ ผมก็ตอง
มาเริ่มเอง ของผมเพราะวาทานบอกวาทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายผมก็ใชสิทธิ์ตรงนั้น 
แลวผมก็เริ่มแลวทีละขอเลยนะครับไมไดวกวน 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทาน ทานธนบรรณครับ ขออนุญาตครับ ในการที่ทานจะอภิปรายเนี๊ยะมันไปซ้ำซอนกับ
ทางผูที่ยื่นคำแปรญัตติเขาแลวก็ในสวนของคณะกรรมการแปรญัตติโดยทานเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเปนคนชี้แจงแถลงไปแลวนะครับวาเหตุผลผูยื่นแปรคืออะไร 
กอนที่จะ กอนที่จะทานเลขาจะไดแถลง วันที่ประชุมแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตตกิ็
ไดรับทราบ วาคนที่ยื่นแปรนะ เขามีเหตุผลอะไรในการแปรเขาแถลงมาทุกคนแลวครับ 
ไมตองมาอานใหฟงอีกครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

อานครับ  เพราะเปนสิทธิ์ของสมาชิกในการประชุมสภา ตอนิดนึงขณะที่ผมถาม ทาน   
ณัฐภัทร หงษสายพิน วานี่คือคำแถลงนะ ใชคำอานญัตติที่เปนผูยื ่น ไมใชคำอภิปราย
โตแยงหาเหตุผลระหวางคณะบริหารกับผูยื ่น ขณะเดียวกันทานดูรายงานการประชุม
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ทั้งหมดที่ไมไดพูดเลยไมไดแยงเลยเนี๊ยะ ทานใหเหตุผลตั้งแตทีแรกวาเรื่องนี้เพราะวามนั
ไมคุม โนนนี่นั่นแตขณะเดียวกันคณะบริหารใหผูที ่มีสวนเกี่ยวของชี้แจงทานนั่งฟงเรา
เฉยๆ ไมสงวน ไมยืนยันวาผมเอาตามรางเดิม เอาตามญัตติเดิม นั่นแหละครับผมถึงวามัน
ขาดองคประกอบเหตุผลทำไมตองพูดไปทีละขอเพราะวา หลังจากประชุมแลว ถาเปนไป
อยางตามนี้ผมก็เรียนทานตอครับวาผมกำลังจะรองตอไปทางผูบังคับบัญชาวาการประชุม
นั้นไมชอบดวยกฎระเบียบขอบังคับมันจะเสียเวลา แลวเรื่องมันก็เกิดไปแลวครับ เมื่อป 
65 ที่เราประชุมกันงบประมาณ แลวจะบอกวาผมวกวน ทานหาอันอื่นที่ชี้แจงวาใหมัน
เปนเหตุผลได ผมก็จะไมวา ตอนนี้ผมไปเปนเรื่องเปนราวครับ ทีละขอ ประชุมวันนี้ไป
เสร็จทานเบรกประชุมหยุดแลวพรุงนี้มาตอก็ได ตอเลยนะครับ ดูนะครับทานณัฐวัตร ที่
เรากำลังประชุมนี้เราเริ่มตนพิจารณาทุกขอไหนหลังจากคณะบริหารแลว  ดูขอหนาที่ 10 
ครับ หลังจากที่ทานณัฐวัตร จำปานุย ครับ ไดอานญัตติที่ยื่นมาตอคณะกรรมการแปรก็
เปนทานนายมนตรี พั้วลี ประธานกรรมการแปรครับ  และก็ทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร 
แลวก็ทานมนตรี แลวก็ผม แลวก็ทานนายมนตรี แลวก็ทานณัฐวัตร จำปานุย ขอที่ 18 
คือทานพูดเรื่องที่ถอนญัตติที่ทานยื่นเพ่ือใหญัตติที่ผมไดยื่นนั้นเดินหนาตอซึ่งก็ผานไปแลว
นะครับ เสร็จแลวเราก็ไปเลยครับเที่ยวนี้ ไปจนถึงสุดทายมาทานศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา 
ครับของกองชางครับ ไดอภิปรายไปเรื่อยๆครับเปนทานมนตรีหนาที่ 12 แลวก็ทานวา
ที่ร.ต.วีระวัฒน   ปาระแกว ทานปลัด แลวก็ทานมนตรี ทานพันตำรวจโทนภดลครับ  
ทานรองนายก แลวก็ทานมนตรี แลวก็ผม แลวก็ทานมนตรี มีไหมครับ ผูยื่นญัตติครับ  
แปรแลวไมไดอภิปรายแลวก็มีในนี้มีไหมครับที่ๆพูด ไปดูหนาขอ 16 ครับ สุดทายเลย
ครับ ทานศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา ขอที่ 4 แตแลว 1 2 3 นั้นไมมีผูยื่นญัตติแปรญัตตินั้น
อภิปรายตก ขอที่ 4 ก็ไมมีครับ ไปถึงหนาขอ 17 ก็ตก จะตกหรือไมตกก็แลวแตทานสภา
จะพิจารณา แตก็ยังมีผูที่เหนือกวาสภาครับจะพิจารณาตออีกครั้งนึงแตเปนสิทธิ์ของผมที่
จะอภิปราย ดูหนาที่ 17 ครับ ไปถึงขอที่ 5 ก็มีขอที่ 5 ไปถึงขอหนาที่ 18 ครับ ขอที่ 7 
แสดงวานอกนั้นไมมีผูยื่นญัตติแปรอภิปราย ไปถึงขอที่ 9 ของหนาที่ 19  ขอเรียนทาน
ประธานถึงผูยื ่นแปรดวยนะครับ ทานณัฐวัตร จำปานุยครับ ที ่ทานยื ่นนั้นทานไปถึง
ตรงไหนแลวทานบอกผมดวย จะไดไปพรอมๆกัน  
 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท.เขต 1 

ผมฟงอยูครับ อภิปรายตอเลยครับ เดี๋ยวผมจะตอบครั้งเดียว 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 

ไปถึงขอที่ 12 หนาที่ 21 ก็ไมมี ขางหนา 22 ก็ไมมีครับ 23 ก็ไมมี เปดไปถึงหนาไหน
ครับมีและชวยแจงผมดวย การที ่ผู ยื ่นแปรยื ่นญัตติของคณะกรรมการแปรแลวเวลา
ประชุมแลว คณะบริหารแจงทั้งหมดเลยครับเหตุและผล สวนผูยื่นนั้นนั่งฟงอยูนะครับแต
นั่งฟงไมไดแยงเลย แตในเอกสารการยื่นมีเหตุผลในการแยง ผมเขาใจวามีแตตอนประชุม
พิจารณาไมมีแยงกลับวาอันนี้มันจะตองเพ่ิมเติมอยางนี้ไปอยางนั้น แลวทำไมญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายป 2566 ทานนายกยื่นญัตติแลวทานนายกก็ตองแถลงใน
สภา แลวทานทำไมทานนายกจะตองมาตอบซักถามของสมาชิก 
 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 

เหมือนกันครับ ผูยื่นมีเหตุผลเพียงพออยางละเอียดท่ีจะยื่นแปรหรือยื่นเพ่ิมได แตถึงเวลา
แลวก็ตองครับ เพราะฉะนั้นตก ตอนะครับ รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
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 รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ชั้น 3 ก็จะมีผูเขารวมตามรายงาน
ครับ เสร็จแลวเปนของทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับของกองการศึกษา อานเรียงเปน
บรรทัดครับ ไมไดเรียงไวทีละขอ ทานณัฐภทรอานนะครับบรรทัดที่ 3 ขอยื่นเสนอคำแปร
ญัตติดังนี้ แลวก็ขอ 1 ไปเรื่อยๆ จนถึงหนาที่ 3 ครับ ก็จะมีทานมนตรี พั้วลี ประธาน
กรรมการแปร ครับขอบคุณครับทานสธณัฐภัทร  หงษสายพิน ก็จะตอดวยทานพิพิธ
ธนวัฒน ขันธิวัฒน ผอ.กองการศึกษา พออานดูทานก็ใหเหตุผลในฐานะคณะบริหารครับ 
ไปจนถึงหนาที่ 5 ถาเจอตรงไหนแลวบอกผมดวยนะครับ หนาที่ 7 หนาที่ 8 หนาที่ 9 
หนาที่ 10 ลวนแตมีทานประธานกับผูรับมอบอำนาจจากทานนายกครับ ไมมีโตแยง
เหตุผลใดๆ ในการเสนอขอแปรลด แตในรายงานมีครับ แตถึงเวลาประชุมเราก็ตองถก
เหมือนกันกับที่ผมกำลังถกอยูตรงนี้ละ อภิปราย หนาที่ 2 ครับ หนาที่ 3 ครับ ไปดูหนาที่ 
14 ครับ นี่แหละครับ คือการโตแยงหาเหตุผลของสมาชิกผูยื่นแปร ดบูรรทัดสุดทายครับ
วรรคสุดทายของเหตุผลทานณัฐภัทร  หงษสายพิน เพ่ือหาเหตุผลไปคานกับคณะผูบริหาร
ผูเปนเจาของญัตติ นี่คือความสมบูรณแตเฉพาะขอนะครับ อยากจะเรียนถามทานณัฐภัทร 
หงษสายพิน ครับ ขอไหนครับที่ทานอภิปรายอยูที่หนา 14 ขอที่ 10 ครับ ซึ่งอยูหนาที่ 
22 ขอนี้ไมตก ไมไดถอนโดยกฎขอบังคับ วงเล็บไวดวยนะครับ แลวก็ตอไปเรื่อยๆ เลย
ครับเที่ยวนี้ หนาที่ 15  หนาที่ 16  หนาที่ 17  หนาที่ 18 หนาที่ 19 หนาที่ 20 หนาที่ 
21 หนาที่ 22 ครับ ถาเจอแลวชวยแจงผมดวยนะครับ หนาที่ 23 หนาที่ 24 หนาที่ 25 
หนาที่ 26 หนาที่ 27 หนาที่ 28 หนาที่ 29 หนาที่ 30 ครับ หมดญัตติของทานณฐัภัทร  
หงษสายพิน นั้น อภิปรายอยู 2 ขอ 2 ญัตติ ตั้งแตขอ 1 ถึงขอ 20 โทษนะครับตั้งแตขอ 
1 ถึงขอ 13 ตั้งแตขอ 14 ถึงขอ 45 42 ครับ โทษที ไมตกอยู 2 ขอ นอกนั้นตกหมด 
อภิปรายดูหัวขอนะครับ  วาตกลงขอไหนบาง เอาเฉพาะที่เหลือนะครับท่ีไมตก ดูรายงาน
การประชุมครับ คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2566 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน อันนี้ภาคบาย ก็มีผูเขารวมประชุมครับ เปนญัตติของ
ทานณฐัภัทร หงษสายพิน จากขอ 14 มาครับ ทานก็จะไลของทานไปเรื่อยๆ จากขอ 14 
ถึงขอ 26 ดูหนาที ่ 3 ครับ ทานณัฐภัทร  หงษสายพิน ผู ย ื ่นแปรขอ 26 โครงการ
สุขาภิบาลประกอบอาหารหนาที่ 160 อันนี้ทานณัฐภัทรอภิปรายครับ ขอ 31 ขอ 32 ดู
หนานะครับเปนหลัก หนาที่ 4 นั้นมีทานณัฐภัทร หงษสายพิน เปนคนแรกครับ เปนขอที่ 
30 อันนี ้คงอยู ครับถอดเทปวาระการประชุมใจเย็นๆนะครับทาน เพราะมันเปน
รายละเอียด พอหนา 4 แลวตอมาเรื่อยๆครับ หนาที่ 5 หาหัวขอนะครับจากขอที่ 31 

นายมนตรี พ้ัวล ี 
ประธานสภา 

ขออนุญาตนะครับ เชิญทานณัฐภัทรครับ 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน  
สท.เขต 2 
 

ขออนุญาตครับ ขอบคุณครับทานประธาน ผมณัฐภัทร หงษสายพิน สท.เขต 2 ครับ    
ผมขออนุญาตเรียนแจงนะครับ ว ารายละเอียดการที ่ผมไดชี ้แจงอภิปรายเพื ่อให
คณะกรรมการแปรญัตติไดลงมติความเห็นของคณะกรรมการ ผมก็เรียนแจงไปตอนที่ผม
ยื่นเสนอแปรญัตตินะครับ แลวทางคณะกรรมการก็จะมีขอสงสัยในการที่เหตุผลของผม
กับคำแปรญัตติของคณะผูบริหารที่เสนอเขามานะครับ ผมก็คิดวาผมไดเรียนแจงไปตรง
นั้นก็นาจะเปนประโยชนกับทางคณะกรรมการแลว แตถาทานธนบรรณบอกวาตองมีการ
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ตอบโตตอบแยง ผมก็แคเสนอแลว…ครับ เลยๆ ก็ไดใชไหมครับ ถาจะมีในรายงานการ
ประชุมทุกขอขนาดนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา      

ครับขอบคุณทานณัฐภัทร หงษสายพินครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน   
สท.เขต 1 

ผมตอครับ ขอบคุณครับทานประธาน ครับตอไปดูหนาที่ 14 ของทานณัฐภัทร หงษ
สายพิน มันเปนขอที ่ 31 แลวก็โตตอบกันไปเรื ่อยๆ ครับ มีทานมนตรี ทานปรีชา  
นางสาวอภินันท ชนะศึก ครับ ในฐานะเปนตัวแทนคณะบริหารก็ไลมาจนถึงหนาที่ 5 ไล
ไปเรื่อยๆ นี่ขอ 31 นะครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี    
ประธานสภา 

เชิญทานประสงคครับ 
 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ  
สท.เขต 1 
 

กราบเรียนทานประธานสภาครับ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ผมประสงค พฤกษา
เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เทศบาลตำบลเมืองเกา ขออนุญาตเอยนามนะครับ
ทานสท. ธนบรรณ อาจตน ทานก็ไดแถลงมาพอสมควรแลว ผมก็เลยอยากจะฝากเรียน
กับทานประธานสภานะครับวา รบกวนทานประธานสภาตรวจสอบเอกสาร ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น ปพุทธศักราช 2547       
นะครับ ในหนาที่ 16 ครับ ขอ 62 ครับ ฝากทานประธานสภานะครับ พิจารณาขอนี้      
นะครับ ขอนี้แลวก็ใชดุลพินิจในการควบคุมการประชุมสภาในครั้งนี้ดวยนะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ หนา 16 ครับ หนาที่ 16 ขอที่ 62 กราบขอบพระคุณครบั 
 

นายธนบรรณ  อาจตน   
สท.เขต 1 

ทานประธานชวยอาน 36 ดวยครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ครับ ทานสท.ประสงค เชิญอานเลยครบัในขอ 62 ครับ ที่ทานพูดนะครับ 

นายประสงค พฤกษาเจริญ  
สท.เขต 1 
 

กราบขอบคุณทานประธานสภา ผมประสงคพฤกษาเจริญ สท.เขต 1 ครับ ในระเบียบ
ขอบังคับขอ 62 ที ่ผมไดอานสักครู นะครับ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพุทธศักราช 2547 ในขอ 62 ก็ฝากทานประธานใช
ดุลพินิจในการพิจารณาอีกครั ้งหนึ ่งนะครับ ขอ 62 ไดกลาวไววา เมื่อไดอภิปรายไป
พอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปดอภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่น
พิจารณากอนรับหลักการตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิก
สภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม เพราะวาสักครูผมเห็นทานธนบรรณ ผมก็ไดติงทานมา
รอบนึงแลว ทานก็ยังยืนยันของทานอยู ผมก็ยังไมรู ฟงไปแลวมันวนไปวนมานะครับ ผม
วามันจะไมเดินหนานะครับ ยังไงก็ฝากทานประธานสภาครับพิจารณาในขอ 62 ดวยครับ 
กราบขอบพระคุณครบั 
 

นายมนตรี พ้ัวลี   ครับขอบคุณทานประสงคครับ ทานธนบรรณอีกเยอะไหมครับ 
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ประธานสภา  
 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 

จนครบ 6 ทานครับ และอธิบายตอครับตามที่ทานประสงคไดอานไปเมื่อสักครูขอ 62 
ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

เชิญทานประดิษฐครับ 
 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม  
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ นายประดิษฐ อุนสิม สมาชิกสภา
เขต 1 ครับ ที่ทานธนบรรณอภิปรายมานะครับ ผมวาทานทำถูกแลวครับ เพราะวาผู
อภิปรายผูยื ่นแปรญัตติหลายทานครับ ตองใหรายละเอียดทานเถอะครับเพราะวาใน
เอกสารผมก็กำลังฟงไมมีการโตแยงอะไรที่ทำในรายงานการประชุมมานะครับ ผมวาทาน
ทำถูกครับ เพราะฉะนั้นสมควรใหทานอภิปรายตอครับ ขอบคุณครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 
 

ขอบคุณทานประดิษฐครับ คือในสวนของการเสนอแปรญัตติครับ ผมก็พูดไปหลายรอบ
แลวนะครับวา ในสวนของผูที่ยื่นแปรญัตติไดแถลงพรอมเหตุผล  แตทานธนบรรณก็ไมฟง 
ทานธนบรรณก็บอกวา OK ผมจะพูดทานก็พูดไปเลยครับ เชิญครับเพราะผมคุยไป
หมดแลวครับ 
 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1   

ขอบคุณครับทานที่ใหโอกาส คนที่ยืนอยูนี้ตั้งแตนาทีแรกจนขนาดนี้ไมไดรูสึกเหนื่อยเลย
ครับทาน บากบั่นมุมานะเพื่อที่จะใหชาวบานไดรับผลประโยชน เรานั่งอยูนี่ก็กินเงินเขา 
ตอเลยนะครับ ไปถึงหนาที่ 7 เห็นไหมครับผูอภิปรายมีสวนใดบางครับ หนาที่ 8 หนาที่ 
9 เรามาดูหนาที่ 9 นับรายชื่อตั้งแตดานลางขึ้นไปครับ ทานมนตรี วาที่รอยตรีวีระวัฒน 
ทานปลัด แลวก็นางสาวอภินันท แลวก็มีวาที่รอยตรีวีระวัฒน ปาระแกวครับ ตอนนี้ 39 
เกือบ 40 แลว ก็คือขอ มันจะไปถึงขอ 42 ครับถาจำไมผิดในญัตติของทานณัฐภัทร  
หงษสายพิน  ไมปรากฏวานาย ขอโทษทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ไดอภิปรายหา
เหตุผลใหกับคณะบริหารมีแตฝงบริหารครับชี้แจงไปทั้งหมด พอเห็นรายงานแลวก็เตรียม
ที่จะตอบ เปดไปที่หนาที่ 10 11 12 13 ครับ ที่ผมเปดหนาขึ้นรายงานการประชุม
เพราะตองการแปรนะครับ ของวันที่ 8 ภาคบาย ไปถึงหนา 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 ครับ มาดูรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรครับ หนาที่ 23 ในรายงาน
การประชุมของทานณฐัภัทร หงษสายพิน อันนี้เปนขอที่ 19 นะครับทาน ของหนาที่ 22 
ยังคงอยู เพราะทานณัฐพัชร  หงษสายพิน ใชสิทธิ์ผูยื่นแปรครับ นอกนั้นมีไหมครับทาน 
ถาผูอยูรวมประชุม ผูยื่นแปรไมอภิปรายก็ถือวาญัตตินั้นถอน ตอครับรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครับ งบประมาณรายจายประจำป 2566 วันที่ 6 นะครับ ณ 
หองประชุม ขอโทษครับอันนี้อันเดิมผมมีหลายชุด วันที่ 7 ครับ รายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจายประจำป 2566 วันพุธที่ 7 กันยายน 
2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลชั้น 3 ครับ ก็จะเปนรายงานการ
ประชุมเราเปดไปที่หนา 2 เปนทานสท.วนิดา วรยศ ผูยื่นแปร เรียนคณะกรรมการแปร
ญัตติ ดิฉันนางวนิดา วรยศ สท.เขต 2  ดิฉันขอเสนอแปร คืออานญัตติที่ยื่นเสนอแปร
ญัตติตอคณะกรรมการทานดูนะครับวาทานวนิดา ตั้งแตหนา 2 มาทานก็รายงานรายยาว
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มาเลยครับ พอหนาที่ 3 ทานนงลักษณ นาทองบอ  หนาที่ 4 หนาที่ 5 หนาที่ 6 หนาที่ 
7 เรามาดูหนาที่ 7 นะครับ ผูชี ้แจงคือนางสาวนงลักษณนาทองบอ ผอ.กองคลัง ตอไป
เปนขอที่ 17 นั่นก็แสดงวา1-16 นั้นผูยื่นแปลไมไดอภิปรายเลย นั่งฟง ถือวาถอนครับ
โดยปริยาย แลวมาตอครับของหนาที่ 7 
 

นางวนิดา  วรยศ   
สท.เขต 2 

ขออนุญาตคะทานประธาน 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

เชิญทานวนิดาครับ 
 
 

นางวนิดา  วรยศ  
สท.เขต 2 

ตามที่ทาน สท.ธนบรรณ อาจตน เอยชื่อคะ ดิฉันไดนั่งฟงเพราะวาฉันไดอานจบหมดทุก
ขอที่ดิฉันไดยื่นญัตติไปแลว สุดทายคือเจาหนาที่ตองมาตอบขอซักถามขอที่ดิฉันยื่นญัตติ
ไปไมไดตอบเปนรายขอ ๆ มาตอบครั้งสุดทายครั้งเดียวคะ ไมไดตอบเปนขอ ๆ แตไมได
ตอบเปนขอๆในชวงดิฉันอานไปแตเจาหนาที่มาตอบเปนขอๆตอนสุดทายคะ ขอบคุณคะ 
 

นายมนตรี  พั้วลี    
ประธานสภา 

ผมเขาใจครับ แตทานธนบรรณก็ไมฟงทานจะพูดก็ใหทานพูดใหจบครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน   
สท.เขต 1  

ขอบคุณครับทานประธาน ผมขอตอครับ หนาที่ 7 ครับ ตรงวัดที่ทานผอกองคลังครับ 
เปนขอที่ 7 หนาที่ 109 ของรางเทศบัญญัติที่เรารับรางไปแลว ไลไปเรื่อยๆครับ หนาที่ 
8 หนาที่ 9 หนาที่ 10 ทานครับไมมีการอภิปรายของผูเสนอญัตติ สวนหนาที่ 11 นั้นก็
จะเห็นทานสท.วนิดา วรยศ ครับ ผูยื่นแปรเปนการอานนะครับ อานการยื่นแปร ก็จะเห็น
ขอที่ 22 ของหนาที่ 22 ครับ ขอ 22 ก็ไลไปเรื่อยๆครับทาน ไมปรากฏทานสท.วนิดา 
อภิปรายหาเหตุผลชวงการประชุมคณะกรรมการแปรเลย ตามหนาที่ผมอานและก็ไมได
ทวงติงวาตรงไหนที่มันยังคงอยูทานดูเลยนะครับ ไปถึงหนาขอที่ 16 โทษครับหนาที่ 16 
หนาที่ 17 หนาที่ 18 หนาที่ 19 หนาที่ 20 หนาท่ี 21 หนาที่ 22 หนาที่ 23 หนาที่ 
24 หนาที่ 25 หนาที่ 26 หนาที่ 27 หนาที่ 28 หนาที่ 29 หนาที่ 30 หนาที่ 31 
หนาที่ 32 หนาที่ 33 หนาที่ 34 หนาที่ 35 หนาที่ 36 บรรทัดสุดทายปดประชุมเวลา 
13.30 น. ไมปรากฏวาทานสมาชิกสภาผูยื่นญัตติแปรไดอภิปรายใชสิทธิ์ในการอภิปราย
ตอหนาคณะกรรมการแปรญัตติทานประธานในขณะนั้น และก็ยังมีอีกครับทานเปน
ลักษณะเดียวกันแตอยูในรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร ถาในรายงานนั้น     
ผูยื่นแปรไมไดอภิปราย ผมถือวาญัตตินั้นถอนครับ โดยขอบังคับการประชุมสภาขอที่ 65 
ญัตติคำแปรถึงวาระการประชุมแลวผูเสนอหรือผูแปรยื่นญัตติไมอภิปรายหรือไมอยูในที่
ประชุมสภาทองถิ่นใหถือวาผูนั้นถอนญัตตินั้น คำวาการประชุม คำวาทองถิ่นนั้นคือการ
ประชุมในครั้งนีก็้เปนสภาทองถิ่น คณะกรรมการแปรก็มาจากสภาทองถิ่นเปนการประชุม
สภาทองถ่ิน เรียนทานประธานสภาครับ วาที่ผมอภิปรายนั้นลวนเปนกฎระเบียบที่ตองใช
ดุลยพินิจ ขณะเดียวกันการอภิปรายของผมนั้นในสวนที่ผิดผมเชื่อวาตก หากสภาเราทาน
ประธานสภาจะขอมติที ่ประชุมผมก็ขอแยงทานประธานนะครับวาทานเปนประธาน
กรรมการแปร ทานเอาญัตติที่ไมชอบดวยกฎระเบียบเขามาในวาระการแปรญัตติซึ่งมันตก
ไปแลวทานเอากลับมาพิจารณา ผมถือวาเปนญัตติที่ไมชอบดวยกฎหมาย พอเสนอเขามา

/ดุลยพินิจ... 



~ 86 ~ 
 

ที่ประชุมสภาแลวทานเปนประธานสภา ทานประธานแปรญัตติ ชื ่อนายมนตรี พั้วลี 
ขณะเดียวกันประธานสภาก็ชื่อนายมนตรี พ้ัวลี ยื่นใหนายมนตรี พ้ัวลี แลวขออนุญาตครับ
ทานประธานสภากำลังจะขอมตินั้นผมกลัววาทานขอมติไมชอบในสวนที่ผิดครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา   

ครับผม หมดแลวใชไหมครับ ตอไปผมจะไดเขาสูวาระที่ 3.1 นะครับ ถาไมมีทานใดที่จะ
อภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ 2566 วาระที่ 2 ทานแปรญัตตินะครับ  ผมจะไดขอ
มติเปนรายญัตติเปนรายขอนะครับ เริ่มจากญัตติของคณะผูบริหารนะครับ รางเดิม 
ครุภัณฑกอสรางรถบดถนนเครื่องดีเซลนั่งขับขนาด 2 ลูกกลิ้ง จำนวน 600,000 บาท 
นะครับ รางใหมครุภัณฑกอสรางรถบดถนนเครื่องดีเซลนั่งขับ ขนาด 2 ลูกกลิ้ง ปรับลด
เปน 0 บาท นะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

10 ทานครบั ไมออกเสียง 2 ทานครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบกับรางเดิมขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 ครับ ครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทรกเตอรรางเดิม ครุภัณฑการเกษตร รถ
ฟารมแทรกเตอร  ชนิดขับเคลื ่อน 4 ลอ ขนาด 85 แรงมา หนา 203 จำนวน 
1,205,000 บาท รางใหม ขอแปรญัตติเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงคครุภัณฑฟารม
แทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 85 แรงมา ใบมีดดันดินหนาและติดตั้งเครื่องตัด
หญาไหลทาง จำนวน 1 คัน เปนเงิน 1,805,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับ
รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ มีทานสมาชิกประทวงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ผมขอขอนี้ใหเสร็จกอน มีทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

10 ทานครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานธนบรรณประทวงเรื่องอะไรครับ 
 
 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ธนบรรณอาจตน เม่ือสักครูที่ทานขอมติไปจริงๆผมก็
ยังตามไมทันนะครับ ทานใจเย็นนิดนึง สำหรับผมนะครับผมตามไมทันจริงๆ เดี๋ยวจะเปน
การไขวเขวในการตัดสินใจ การขอมติของการแปรญัตตินั้น จะมีอยู 2 สวนครับ ถามีการ
แปรลดและไปตั้งจายเปนรายการใหมจะตองขอมติที่สภาใหแปรลดกอน เสร็จแลวถึงจะ
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ไปวาดวยการตั้งงบประมาณใหมคือแปรเพิ่มครับ เทานั้นครับ ขอนำเรียนเอาใหมไดไหม
ครับ ตั้งแตญัตติแรกที่ทานขอของคณะผูบริหาร 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ไมครบั ผมเดินหนาตอเลยครับ ญัตติของทานสท.ธนบรรณครับ รางเดิม โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอประสิทธิ ์ บานกุดกวาง ที ่ 4 หนา 213 จำนวน 
396,000 บาทครับ รางใหม ขอตั้งจายเปนรายการใหมเปนโครงการวางทอระบายน้ำ 
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ถนนพนังกั้นน้ำ หมู 4 ตอจากเดิมนะครับ (บานพอศูนย) หนา 
213 จำนวน 396,000 บาทนะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมครับ ขอมติ
ครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี พ้ัวลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 นะครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

ทานสมาชิกประทวงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานธนบรรณประทวงเหรอครับ 
 

 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 
 

ไมไดประทวงครับทาน ผมกำลังจะชี้แจงใหทานประธานครับไดเดือนหนาใหมันถูก ญัตติ

ของผมเมื่อกี้นี้เปนการปรับลดนะครับ ทานดูดีๆครับ ปรับลดเหลือ 0 บาทครับ เสร็จแลว

ไปตั้งจายเปนรายการใหม การปรับลดของผมนั้นมันเกี่ยวของกับไปตั้งจายเปนรายการ

ใหมเก่ียวกับคณะบริหาร แตคณะบริหารไดยินยอมเซ็นอนุมัติได เพราะวาตองไดรับความ

ยินยอมจากคณะบริหาร แตสะพานนั้นจะตองใชมติวาขอปรับลดเหลือ 0 บาทกอน 

เฉพาะโครงการนี้ของรางเดิม แลวก็มติใครจะใหลดก็คือรถไมลดก็คือไปไมไดนี่คือทางถูก

นะครับ ชที่ผมพูดคอืทางถูก เสร็จแลวพรอมมติวาใหปรับลดไดแลวไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม โครงการนี้มีทานใดเห็นชอบ นั่นแหละครับถึงจะถูกครับ เพราะเมื่อก้ีทานรวบรัดเลย 

มันไมไดครบัทานเพราะมติตองใช 2 ทาง เม่ือสมัยที่แลวทานก็ทำตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 
 

ผมเริ่มของทานใหมก็แลวกัน ของทานสท.ธนบรรณ อาจตน นะครับ ขอที่ 1 รางเดิม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอประสิทธิ์ บานกุดกวาง หมู 4 หนา 
213 จำนวน 396,000 บาท ขอปรับลดเปน 0 บาทนะครับ แลวก็ขอมาตั้งจายเปน
รายการใหม 
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ปรีชาสุข เศวตร   
เลขานุการสภา 

ขอมติกอน 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี  
ประธานสภา 

มตินะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแปรลดเปน 0 บาทครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  

เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอมาตั้งจายเปนรายการใหมนะครับ เปนโครงการวางทอระบายน้ำ เสนผาศูนยกลาง 

ขนาด 80 เซ็น ถนนพนังก้ันน้ำ หมู 4 ตอจากของเดิม (บานพอศูนย) หนา 213 จำนวน 

396,000 บาท ทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี  

ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 
 
 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 ครับ รางเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพนังก้ันน้ำลำหวยกุดกวาง 

แยกบานพอศูนยถึงถนนคนเดินบานกุดกวาง หมู 4 หนา 213 จำนวน 401,000 บาท 

ขอแปรลด 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแปรลด ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 
 

รางใหมนะครับ ขอตั้งจายเปนรายการใหมเปนกอสราง 
 

นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 
 

ไมไดประทวงครับทาน ผมกำลังจะชี้แจงใหทานประธานครับไดเดินหนาใหมันถูก ญัตติ
ของผมเมื่อกี้นี้เปนการปรับลดนะครับ ทานดูดีๆครับ ปรับลดเหลือ 0 บาทครับ เสร็จแลว
ไปตั้งจายเปนรายการใหม การปรับลดของผมนั้นมันเกี่ยวของกับไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมเก่ียวกับคณะบริหาร แตคณะบริหารไดยินยอมเซ็นอนุมัติได เพราะวาตองไดรับความ
ยินยอมจากคณะบริหาร แตสภานั้นจะตองใชมติวาขอปรับลดเหลือ 0 บาท กอนเฉพาะ
โครงการนี้ของรางเดิม แลวก็มติใครจะใหลดก็คือลดไมลดก็คือไปไมไดนี่คอืทางถูกนะครับ 
ทานที่ผมพูดคือทางถูก เสร็จแลวพรอมมติวาใหปรับลดไดแลวไปตั้งจายเปนรายการใหม 
โครงการนี้มีทานใดเห็นชอบ นั่นแหละครับถึงจะถูกครับ เพราะเมื่อกี้ทานรวบรัดเลย มัน
ไมไดครับทานเพราะมติตองใช 2 ทาง เมื่อสมัยที่แลวทานก็ทำตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

/โครงการนี้... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ผมเริ่มของทานใหมก็แลวกัน ของทานสท.ธนบรรณ อาจตน นะครับ ขอที่ 1 รางเดิม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอประสิทธิ์ บานกุดกวาง หมู 4 หนา 
213 จำนวน 396,000 บาท ขอปรับลดเปน 0 บาทนะครับ แลวก็ขอมาตั้งจายเปน
รายการใหม 
 

ปรีชาสุข เศวตร   
เลขานุการสภา 

ขอมติกอน 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

มตินะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแปรลดเปน 0 บาทครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอมาตั้งจายเปนรายการใหมนะครับ เปนโครงการวางทอระบายน้ำ เสนผาศูนยกลาง 
ขนาด 80 เซ็น ถนนพนังก้ันน้ำ หมู 4 ตอจากของเดิม (บานพอศูนย) หนา 213 จำนวน 
396,000 บาท ทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอที่ 2 ครับ รางเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพนังก้ันน้ำลำหวยกุดกวาง 
แยกบานพอศูนยถึงถนนคนเดินบานกุดกวาง หมู 4 หนา 213 จำนวน 401,000 บาท 
ขอแปรลด 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแปรลด ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

รางใหมนะครับ ขอตั้งจายเปนรายการใหมเปนกอสรางถนน คสล. ขางสนามกีฬาหมู 16 
ตอจากของเดิม กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
480 ตารางเมตร จำนวนเงิน 401,000 บาท สมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ 
ขอมติครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 /นายมนตรี  … 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอที่ 3 รางเดิม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพนังลำหวยกุดกวาง ตอจาก
ของเดิมบานกุดกวาง หมู 4 หนา 213 จำนวน 500,000 บาท ขอแปรลด 0 บาท ทาน
สมาชิกทานใดเห็นชอบแปรลด 0 บาทครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

เปนรางใหมนะครับ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเปนจุดเริ่มตนจากถนนมิตรภาพถึงแยกถนน
ปยสมบูรณ จำนวนเงิน 500,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมครับ   
ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

12 เสียงครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี  
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 4 รางเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี overlay ถนนลานโพธิ์ กุดกวาง หมู 
16 จำนวน 500,000 บาท ขอแปรลด ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนะครับ                ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี overlay ในสวนของรางเดิมนะ
ครับ ถนนลานโพธิ์ บานกุดกวาง หมู 16 จำนวนเงิน 500,000 บาท ธนบรรณแปรลด  
0 บาท นะครับ 

 
นายธนบรรณ อาจตน   
สท.เขต 1 

ขออนุญาตครบัทานครับ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 
คำในญัตติขอนี้หนา 223 นั้น ทานประธานแปรญัตติไมไดบรรจุเขาระเบียบวาระการ
ประชุมทำใหญัตติของผมนั้นตก ถือวาตกครับ เพราะไมไดบรรจุซึ่งผมก็หารือกับทาน
ประธาน ทานประธานวาจะใชสภานี้เอาสภานี้บรรจุเขาไป ผมเกรงผิดกฎระเบียบครับ 
แลวจะทำใหเสียหาย ขณะเดียวกันก็กลับไปอยูรางเดิมครับ ถนนเสนเดิมเพียงแตวาปลอย
ผานเลยครับอันนี้ลงมติไมได และประชุมสมัยหนาครั้งหนา หลังจากที่ตราเปนเทศบัญญัติ
แลวใหทานสมาชิกบานกุดกวาง ขออนุญาตเลยนะครับ ยื ่นตอคณะบริหารเพื ่อขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ที่เริ่มตนจากหนาวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน ใหมาเริ่มตนใหม
อยูทายบานกุดกวาง หมู 16 ไปหาวัดปาแกงน้ำตอนครับ เปนอยางนี้ครับ อันนี้ไมได
พิจารณาครับทาน ครับผม ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

สรุปโครงการนี้คงไวเปนรางเดิมใชไหมครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน   
สท.เขต 1 

ครับผม ไมไดขอมติครับ  
 
 

/นายมนตรี  … 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ตอไปขอที่ 5 ครับ  ขอที่ 4 ครับ รางเดิม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
วิธี overlay ถนนทางเขาหมูบานพิมานธานี บานฉัตรทอง หมูที่ 11 หนา 219 จำนวน 
1,200,000 บาท ขอแปรลด 470,000 บาท ผมจะไดขอมติทานสมาชิกนะครับทาน
ใดที่เห็นชอบการแปรลดนะครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

4 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี  
ประธานสภา 

เปนรางใหมนะครับ ตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ขนาดกวาง 
40 เซ็น ลึก 40 เซ็น ความยาวไมระบุนะครับ ในคำแปรญัตตินะครับ ขอแปรลดจาก
จำนวนเงิน 1,200,000 บาท เหลือ 730,000 บาท ขอแปรลดความยาวใหเหลือ 
250 เมตร ปริมาณไมนอยกวา 1,723 ตารางเมตร นะครับ ผมจะไดขอมติทานสมาชิก
นะครับ ทานใดเห็นควรเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ตอไปเปนญัตติของทานณัฐภัทร  หงษสายพินนะครับ รางเดิม ขอที่ 1 คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 131 งบประมาณ 
100,000 บาท รางใหม คาตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนา 131 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดที่
เห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที ่ 2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 131 จากงบประมาณ 
50,000 บาทนะครับ คือรางเดิม สวนเปนรางใหมนะครับ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หนา 131 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดที่
เห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 
 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปเปนขอที ่ 3 ครับ รายจายเพื ่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 132 จากงบประมาณ 
1,000,000 บาท ในสวนของรางเดิมครับ เปนรางใหมนะครับ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ หนา 132 ปรับลดเปน 100,000 บาท ผมขอมติสมาชิกนะครับ ทานสมาชิก
ทานใดที่เห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี พ้ัวลี   
ประธานสภา 

ขอที ่  4 ร างเด ิม คาใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 133 จากงบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหม คาใชจาย
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หนา 133 ปรับลดเปน 
50,000 บาท ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 5 รางเดิม คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 133 จากงบประมาณ 120,000 
บาท เปนรางใหมนะครับ คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 133 ปรับลดเปน 
50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอที่ 6 รางเดิม คาโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หนา 134 
งบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมครับ คาโครงการศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา หนา 134 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ
กับรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี พ้ัวลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 7 รางเดิม คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 134 จากงบประมาณ 200,000 
บาท เปนรางใหมครับ คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 134 ปรับลดเปน 100,000 
บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับขอมติครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี พ้ัวลี  
ประธานสภา 

ขอที่ 8 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนา 140 จากงบประมาณ 80,000 บาท ในสวนของรางเดิมนะครับ รางใหม
ครับ คาตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
หนา 140 เปนเงิน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมครับ ขอ
มติครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

/นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอที่ 9 โครงการวันเด็กแหงชาติ หนา 141 จากงบประมาณ 100,000 บาท ของราง
เดิมครับ เปนรางใหมครับ โครงการวันเด็กแหงชาติ หนา 141 ปรับลดเปน 50,000 
บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี พ้ัวลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 10 รางเดิม โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน หนา 141 จากงบประมาณ 
50,000 บาท ในสวนของรางเดิมครับ เปนรางใหมนะครับ โครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาจีน หนา 141 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอ
มติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ มติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 11 รางเดิม โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนา 142 จากงบประมาณ 
385,000 บาทครับ เปนรางใหม โครงการสงเสริมการเรียนรูอังกฤษ หนา 142 ปรับลด
เปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 12 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ หนา 142 จากงบประมาณ 50,000 
บาท ในสวนของรางเดิมครับ เปนรางใหมครับโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
หนา 142 ปรับลดเปน  0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวย
ครับ 
 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 13 รางเดิม คาวัสดุการศึกษา หนา 144 จากงบประมาณ 150,000 บาท เปนราง
ใหมครับ คาวัสดุการศึกษา หนา 144 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับทานสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอ 14 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนา 148 จากงบประมาณ 320,000 บาท เปนรางใหมนะครับ คาตอบแทนผู

ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 148 ปรับลดเปน 

50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 15 ร างเด ิม คาใช จ ายในการเด ินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 150 งบประมาณ 100,000 บาทเปนรางใหมครับคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หนา 150 ปรับลดเปน 
50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

/นายมนตรี  … 



~ 96 ~ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ถาสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา  

ขอ 16 รางเดิม คาลงทะเบียนในการฝกอบรมหนา 151 จากงบประมาณ 100,000 
บาท เปนรางใหม คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 151 ปรับลดเปน 50,000 บาท
ครับ ถาสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 17 รางเดิม คาวัสดุงานบานงานครัวหนา 152 จากงบประมาณ 400,000 
บาท เปนรางใหมนะครับ คาวัสดุงานบานงานครัว หนา 152 ปรับลดเปน 100,000 
บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปเปนขอ 18 รางเดิม คาวัสดุยานพาหนะและขนสง หนา 153 จากงบประมาณ    5 
00,000บาท ครับ เปนรางใหม คาวัสดุยานพาหนะและขนสง หนา 153 ปรับลดเปน 
100,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 
 

/นายมนตรี  … 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 19 รางเดิม คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หนา 153 งบประมาณ 200,000 
บาท เปนรางใหมครับ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หนา 153 ปรับลดเปน 
100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 20 รางเดิม คาเครื่องแตงกาย หนา 154 จากงบประมาณ 200,000 บาทนะ
ครับ เปนรางใหมครับ คาเครื่องแตงกาย หนา 154 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ 
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 21 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนา 157 จากงบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมครับทคาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนา 157 ปรับลดเปน 
10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 22 รางเดิม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 158 งบประมาณ 
120,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 
158 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวย
ครับ  

/นายปรีชา  … 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 23 รางเดิม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 158 งบประมาณ 3,768,000 
บาทนะครับ เปนรางใหม รายจายเพื ่อใหไดมาซึ ่งบริการ หนา 158 ปรับลดเปน 
1,000,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นชอบใหเปนรางใหมครับ ดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 24 รางเดิม โครงการฝกอบรมใหความรู เฝาระวังและควบคุมโรค หนา 159 
งบประมาณ 50,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการฝกอบรมใหความรูเฝาระวังและ
ควบคุมโรคหนา 159 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับ
รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 25 รางเดิม โครงการรณรงคปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ หนา 159 ประมาณ 
50,000 บาทครับ เปนรางใหมครับ โครงการรณรงคปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ หนา 
159 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวย
ครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 
 

/นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 26 รางเดิม โครงการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูประกอบการดานอาหาร หนา 160 
งบประมาณ 30,000 บาท เปนร างใหมคร ับ โครงการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
ผูประกอบการดานอาหาร หนา 160 ปรับลดเปน 0 บาท ครับ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบกับรางใหมขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 27 รางเดิม โครงการอบรมใหความรู การปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนา 160 จากงบประมาณ 50,000 บาทนะครับ ในสวน
ของรางเดิม เปนรางใหมนะครับ โครงการอบรมใหความรูการปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนา 160ปรับลดเปน 20,000 บาทครับ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 28 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น หนา 168 ประมาณ 20,000 บาทครับ เปนรางใหมนะครับ คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 168 ปรับลดเปน 
50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

เดี๋ยวครับ 5,000 บาท 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

5,000 บาท โทษทีครับ รางใหมนะครับขอนี้ คาตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนา 168 ปรับลดเปน 5,000 บาทครับ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 29 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนา 169 งบประมาณ 20,000 บาท เปนรางใหมนะครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนา 169 ปรับลดเปน 5,000 
บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 30 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น หนา 173 จากงบประมาณ 10,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 173 ปรับลดเปน 
10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 31 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 175 จากงบประมาณ 65,000 บาท เปนรางใหม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 175 ปรับลดเปน 10,000 บาท
ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครบั 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 32 รางเดิม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 157 จะงบประมาณ 7,000,000 
บาท เปนรางใหม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 157 ปรับลดเปน 3,000,000 
บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 33 รางเดิม โครงการฝกอบรมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน
ตำบลเมืองเกา หนา 175 จะงบประมาณ 30,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการ
ฝกอบรมพัฒนากรรมการกองทุนขยะเพ่ือสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเกา หนา 175 ปรับ
ลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 35 รางเดิม โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขนขยะติดเชื้ออยางถูกวิธี 
หนา 176 งบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานขนขยะติดเชื้ออยางถูกวิธี หนา 176 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ 
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 
 
 

3 เสียงครบั 

/นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 35 ครับ ร างเดิม โครงการรณรงคและแกไขปญหาขยะตกคาง หนา 176 
งบประมาณ 50,000 บาทครับ เปนรางใหมครับ โครงการรณรงคแกไขปญหาขยะ
ตกคาง หนา 176 ปรับลดเปนเปน 0 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอมติ
ครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 36 ครับ รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรสวนทองถ่ิน
หนา 182 จะงบประมาณ 30,000 บาท เปนรางใหม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 182 ปรับลดเปน 30,000 บาทครับ 
3,000 บาทครับ โทษทีครับ ปรับลดเปน 3,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ
กับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 37 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนา 183 งบประมาณ 30,000 บาท เปนรางใหม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 183 ปรับลดเปน 3,000 บาท
ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครบั 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 
 
 
 

/นายมนตร ี ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 38 รางเดิม โครงการกีฬาตานยาเสพติดเมืองเกาเกมส หนา 184 จะ
งบประมาณ 250,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเมือง
เกาเกมส ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครบั 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครบั ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 39 รางเดิม โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อำเภอเมือง หนา 184 จากงบประมาณ 60,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการ
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นอำเภอเมือง หนา 184 ปรับ
ลดเปน 30,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 
 
 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 40 รางเดิม โครงการฟุตบอลเมืองเกาลีกคัพ หนา 185 จากงบประมาณ 
420,000 บาทครับ เปนรางใหมนะครับ โครงการฟุตบอลเมืองเกาลีกคัพ หนา 185 
ปรับลดเปน 200,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 41 รางเดิม โครงการสงเสริมฝกทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเมืองเกา 
หนา 185 จากงบประมาณ 150,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการสงเสริมฝกทักษะ

/นายมนตร ี ... 
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กีฬาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเมืองเกา หนา 185 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ 
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ถาสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครบั ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 42 รางเดิม คาวัสดุกีฬา หนา 185 งบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหม 

วัสดุกีฬา หนา 185 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับ

รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปเปนญัตติของทานสท.วนิดา วรยศ นะครับ ลำดับที่ 1 รางเดิม แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น หนา 89 งบประมาณ 1,000,000 บาท เปนรางใหมนะครับ แผนงาน
บริหารงานทั ่วไป ประเภทคาตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนา 89 ปรับลดเปน 300,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบกับรางใหม ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 รางเดิม หมดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 90 จะ

งบประมาณ 900,000 บาท เปนรางใหมครับ หมดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อให/นายมนตรี  ... 
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ไดมาซึ่งบริการ หนา 90 ปรับลดเปน 300,000 บาทครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับ

รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 3 รางเดิม รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ หนา 90 จากงบประมาณ 

200,000 บาท เปนรางใหม รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ หนา 90 ปรับลด

เปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที ่ 4 รางเดิม คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั ้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หนา 92 งบประมาณ 100,000 บาทครับ เปนรางใหมนะครับ คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หนา 92 ปรับลด
เปน 50,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ถาสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครบั ขอมติครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 5 รางเดิม ถาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 93 งบประมาณ 100,000 บาท 

รางใหมนะครับ คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 93 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 

/นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 6 รางเดิม โครงการพัฒนาองคกร(OD)ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง หนา 93 งบประมาณ 300,000 บาทครับ เปนรางใหม 

โครงการพัฒนาองคกร(OD)ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง หนา 93 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 7 รางเดิม คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 93 จัดงบประมาณ 300,000 บาท 

เปนรางใหมนะครับ คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 93 ปรับลดเปน 100,000 บาท

ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครบั 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติดวยครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 8 รางเดิม คาวัสดุสํานักงาน หนา 94 งบประมาณ 260,000 บาทครับ เปนรางใหม

นะครับ คาวัสดุสำนักงาน หนา 94 ปรับลดเปน 150,000 บาทครับ ทานสมาชิกทาน

ใดเห็นชอบรับรางใหม ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 

/นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 9 รางเดิม คาวัสดุงานบานงานครัว หนา 94 จากงบประมาณ 100,000 บาท เปน

รางใหมครับ คาวัสดุงานบานงานครัว หนา 94 ปรับลดเปน 50000 บาทครับ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 10 รางเดิม คาวัสดุยานพาหนะและขนสง หนา 95 จากงบประมาณ 100,000 

บาท เปนรางใหมครับ คาวัสดุยานพาหนะและขนสง หนา 95 ปรับลดเปน 50,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 

 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 11 รางเดิม คาวัสดุคอมพิวเตอร หนา 95 จะงบประมาณ 150,000 บาท เปนราง

ใหม คาวัสดุคอมพิวเตอร หนา 95 ปรับลดเปน 100,000 บาท ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

/นายมนตร ี ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปขอ 12 รางเดิม คาโตะผูบริหาร หนา 100 จากงบประมาณ 48,000 บาทครับ 

เปนรางใหมนะครับ คาโตะผูบริหาร หนา 100 จากงบประมาณ 48,000 บาท ปรับลด

เปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 13 รางเดิม กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพรอมเลนสและแฟลช หนา 101 จาก

งบประมาณ 70,000 บาท เปนรางใหมนะครับ กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพรอม

เลนสและแฟลช ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมติ

ครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 14 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนา 105 งบประมาณ 90,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น หนา 105 ปรับลดเปน 
10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมตดิวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

/นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 15 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนา 108 จากงบประมาณ 600,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนา 108 ปรับลดเปน 
100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 16 รางเดิม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 109 งบประมาณ 

100,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 

109 ปรับลดเปน 50000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ     ขอ

มติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 17 รางเดิม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการหนา 109 จากงบประมาณ 150,000 

บาท เปนรางใหมครับ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการหนา 109 ปรับลดเปน 100,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 
/นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 18 ร างเด ิม คาใช จ ายในการเด ินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร หนา 110 จากงบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหนา 110 ปรับลดเปน 

50,000 บาททานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 19 รางเดิม คาลงทะเบียนในการฝกอบรมหนา 110 จากงบประมาณ 100,000 

บาท เปนรางใหมครับ คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 110 ปรับลดเปน 50,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 20 รางเดิม คาวัสดุสำนักงาน หนา 111 จากงบประมาณ 200,000 บาท เปนราง

ใหมครับ คาวัสดุสำนักงาน หนา 111 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิก

ทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

/นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 21 รางเดิมคาวัสดุคอมพิวเตอรหนา 113 จากงบประมาณ 100,000 บาท เปน

รางใหมนะครับ คาวัสดุคอมพิวเตอร หนา 113 ปรับลดเปน 50,000 บาท ทานสมาชิก

ทานใดเห็นชอบเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 22 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หนา 118 งบประมาณ 25,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 118 ปรับลดเปน 5,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 23 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนา 120 งบประมาณ 2,250,000 บาท แปรลด 2,000,000 บาท เปนราง
ใหมนะครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนา 120 ปรับลดเหลือ 250,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอ
มาติดดวยครับ ขอโทษทีครับ ตัวนี้คงเปนรางเดิมครับ 
ขอ 24 รางเดิม คาโครงการฝกซอมแผนปองกันและฝกซอมแผนอพยพหนีไฟเทศบาล
ตำบลเมืองเกา หนา 122 จากงบประมาณ 50,000 บาท เปนรางใหมครับ คาโครงการ
ฝกซอมแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟเทศบาลตำบลเมืองเกา หนา 122 ปรับลด
เปน 0 บาท ตัวนี้ใหคงไวเปนรางเดิมนะครับ 
ขอ 25 รางเดิม โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
เมืองเกา หนา 123 งบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองเกาหนา 123 ปรับลดเปน 
50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

/ชุดปฏิบัติการ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 26 รางเดิม คาวัสดุเครื่องแตงกายหนา 125 จากงบประมาณ 150,000 บาท เปน

รางใหมครับ คาวัสดุเครื่องแตงกาย หนา 125 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 27 รางเดิม คาวัสดุเครื่องดับเพลิง หนา 125 จากงบประมาณ 150,000 บาท เปน

รางใหมครับ คาวัสดุเครื่องดับเพลิง หนา 125 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 28 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหนา 178 งบประมาณ 50,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติ

/นายมนตร ี ... 
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ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับลดเปน 5,000 บาทครับ 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 29 รางเดิม โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นและจัดเวทีประชาคม หนา 179 

งบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นและ

จัดเวทีประชาคม หนา 179 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 30 รางเดิม โครงการฝกอบรมพัฒนากลุ มสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว หนา 179 จากงบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการ
ฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว หนา 179 ปรับลด
เปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 31 รางเดิม โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนและประชาชนทั่วไปสราง

ชุมชนทองถิ ่นเขมแข็ง หนา 180 งบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหมนะครับ 

/นายมนตร ี ... 
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โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนและประชาชนทั่วไปสรางชุมชนทองถิ่น

เขมแข็ง หนา 180 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปน

รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 32 รางเดิม โครงการสงเสริมอาชีพสรางรายไดแกประชาชนตำบลเมืองเกาตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง หนา 180 จากงบประมาณ 100,000 บาท รางใหมนะครับ 

โครงการสงเสริมอาชีพสรางรายไดแกประชาชนตำบลเมืองเกาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง หนา 180 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับราง

ใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิม ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปเปนญัตติของทานณัฐวัตร  จำปานุย นะครับ ลำดับที่ 1 รางเดิม คาตอบแทนผู

ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนา 194 งบประมาณ 

600,000 บาท เปนรางใหมคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนา 194 ปรับลดเปน 200,000 บาทครับ 20,000 บาทครับ 

ปรับลดเปน 20,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหม ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับขอมติครับ /นายมนตร ี ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 รางเดิม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 195 งบประมาณ 

100,000 บาท เปนรางใหมครับ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนา 

195 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติ

ดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 3 รางเดิม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการหนา 195 งบประมาณ1,400,000 บาท

ครับ เปนร างใหมนะครับ รายจายเพื ่อใหไดมาซึ ่งบริการ หนา 195 ปรับรถเปน 

500,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที ่  4 ร างเด ิม คาใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร หนา 196 งบประมาณ 150,000 บาทครับ เปนรางใหมครับ คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หนา 196 ปรับลด

เปน 50,000 บาทครับ ถาสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั  

 

/นายมนตร ี ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 5 รางเดิม คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 196 งบประมาณ 150,000 บาท

ครับ เปนรางใหมนะครับ คาลงทะเบียนในการฝกอบรม หนา 196 ปรับลดเปน 50000 

บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิม ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 6 รางเดิม วัสดุสำนักงาน หนา 197 งบประมาณ 185,000 บาทครับเปนรางใหม

ครับคาวัสดุสำนักงาน หนา 197 ปรับลดเปน 80,000 บาท ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิม ขอมติครับ 

 

นายปรชีา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 7 รางเดิม คาวัสดุกอสราง หนา 198 งบประมาณ 600,000 บาทครับ เปนราง

ใหมนะครับ คาวัสดุกอสราง หนา 198 ปรับลดเปน 200,000 บาท ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั /นายปรีชา  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 8 รางเดิม คาวัสดุจราจร หนา 201 งบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหมนะ

ครับ คาวัสดุจราจร หนา 201 ปรับลดเปน 100,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิม ขอมติดวยครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 9 รางเดิม รถฟารแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 85 แรงมา หนา 203 

งบประมาณ 1,205,000 บาท เปนรางใหมนะครับ รถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน 

4 ลอขนาด 85 แรงมา หนา 203 ปรับลดเปน 0 บาทครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ

เปนรางใหมขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 10 รางเดิม คารถบดถนนเครื ่องดีเซลนั ่งขับขนาด 2 ลูกกลิ ้งหนา 203 จาก

งบประมาณ 600,000 บาท เปนรางใหมครับ คารถบดถนนเครื่องดีเซลนั่งขับขนาด 2 

ลูกกลิ้ง หนา 203 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหม   

ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมขอมติครับ 

 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 11 รางเดิม ถาชุดเครื่องมือสวานกระแทกไรสายและเครื่องเจียรไรสาย กำลังไฟไม

นอยกวา 18 โวลต จำนวน 4 ชุด งบประมาณ 64,000 บาทครับ เปนรางใหมครับ คา

ชุดเครื่องมือสวางกระแทกไรสายและเครื่องเจียรไรสาย กำลังไฟไมนอย 18 โวลต หนา 

204 ปรับลดเปน 2 ชุดเปนเงิน 32,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับราง

ใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 12 รางเดิม เครื่องพิมพคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพ

ขนาดไมต่ำกวา 19 นิ้ว) หนา 205 จำนวน 4 เครื่องงบประมาณ 88,000 บาทครับ 

เปนรางใหมนะครับ เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพ

ขนาดไมต่ำกวา 19 นิ้ว) หนา 205 ปรับลดเปน 2 เครื่องนะครับ เปนเงิน 44,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 13 รางเดิม คาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ หนา 206 

จากงบประมาณ 100,000 บาทครับ เปนรางใหมครับคาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ หนา 206 ปรับลดเปน 0 บาทครับทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

/นายมนตรี  ... 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 14 รางเดิม คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ ่น หนา 209 งบประมาณ 300,000 บาทนะคร ับ เป นร างใหมนะครับ 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนา 209 

ปรับลดเปน 20,000 บาท สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 15 รางเดิม คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 210 จากงบประมาณ 2,000,000 

บาทครับ เปนรางใหม คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 210 ปรับลดเปน 1,000,000 

บาท ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 16 รางเดิม คาปรับปรุงระบบหอกระจายขาวชุมชนบานเอ้ืออาทร บานดอนบม หมูที่ 

7 หนา 210 งบประมาณ 50,000 บาท เปนรางใหมนะครับ คาปรับปรุงระบบหอ

กระจายขาวชุมชนบานเอื้ออาทร บานดอนบม หมูที่ 7 หนา 210 ปรับลดเปน 30,000 

บาท ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

/นายปรีชา  ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 17 รางเดิม โครงการกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหนอง

โสกแก ทิศตะวันตก บานดอนบมหมูที่ 7 หนา 216 งบประมาณ 403,000 บาท เปน

รางใหมครับ โครงการกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบหนองโสก

แกทิศตะวันตก บานดอนบม หมู 7 หนา 216 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทาน

ใดที่เห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 18 รางเดิมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพนังกั้นน้ำลำหวยกุดกวาง แยก
บานพอศูนยถึงถนนเดิมบานกุดกวางหมู 4 หนา 213 งบประมาณ 401,000 บาท 
ญัตตินี้ผูยื่นแปรไดขอถอนญัตตินะครับ 
ขอ 19 รางเดิม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีoverlay ถนนทางเขา

หมูบานพิมานธานี บานฉัตรทอง หมู 11 หนา 219 งบประมาณ 1,200,000 บาท 

เปนรางใหมครับ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีoverlay ถนนทางเขา

หมูบานพิมานธานี บานฉัตรทองหมู 11 หนา 219 ปรบัลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิก

ทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 20 รางเดิม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีoverlay ถนนทางเขา

หมูบานริมบึงธานี บานตูมนอย หมูที ่ 9 หนา 218 งบประมาณ 710,000 บาท เปน

/พิมานธานี... 
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รางใหม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีoverlay ถนนทางเขาหมูบาน

พิมานธานี บานตูมนอยหมู 9 หนา 218 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 21 รางเดิม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีoverlay ถนนประชา

สามัคคี บานดอนบม หมูที่ 6 หนา 215 งบประมาณ 481,000 บาทครับ เปนรางใหม

ครับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีoverlay ถนนประชาสามัคคี บาน

ดอนบมหมูที่ 6 หนา 215 ปรับลดเปน 0 บาทครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปน

รางใหมครับขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 22 รางเดิม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีoverlay ถนนสาย    
ภูริผดุงถึงแยกปยสมบูรณ บานกุดกวาง หมูที่ 4 หนา 212 งบประมาณ 500,000 บาท
ครับ ทางผูยื่นญัตติไดขอถอนญัตตินะครับ 
ขอ 23 รางเดิม โครงการไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้ง ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 

ถนนสายพนังกั้นน้ำบานดอนบม เสน ขก.ถ.49-003 บานดอนบม หมูที่ 7 หนา 225 

งบประมาณ 1,437,000 บาทครับ เปนรางใหมครับ โครงการไฟฟาสาธารณะพรอม

ติดตั้งถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนสายพนังกั้นน้ำบานดอนบม เสน ขก. ถ.49-003 

บานดอนบม หมูที่ 7 หนา 225 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบกับ

รางใหม ขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปเปนญัตติของทาน สท.ปรีชา สุขเศวตร นะครับ ลำดับที่ 1 รางเดิม คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น หนา 228 จาก
งบประมาณ 100,000 บาทครับเปนรางใหมครับ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 228 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ 
ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 2 รางเดิม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหนา 228 งบประมาณ 

40,000 บาท เปนรางใหมนะครับ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา หนา 228 ปรับ

ลดเปน 10,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 3 รางเดิม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการหนา 229 งบประมาณ 100,000 บาท

นะครับ ในสวนของรางเดิมนะครับ ตอไปเปนรางใหมนะครับ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บริการหนา 229 ปรับลดเปน 50,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนราง

ใหมขอมติดวยครับ 

/นายมนตร ี ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 4 รางเดิม โครงการจัดทำหมันสุนัขแมวจรจัดในพื้นที่ตำบลเมืองเกา หนา 230 

งบประมาณ 200,000 บาทนะครับ เปนรางใหมนะครับ โครงการจัดทำหมันสุนัขแมว

จรจัดในพื้นที่ตำบลเมืองเกา หนา 230 ปรับลดเปน 50,000 บาท ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 5 รางเดิม โครงการปองกันโรคโคลัมปสกินและโรคระบาดที่อุบัติใหม หนา 230 

งบประมาณ 50,000 บาท เปนรางใหม โครงการปองกันโรคลัมปสกินและโรคระบาดท่ี

อุบัติใหม หนา 230 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม

ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 6 รางเดิม โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานเกษตรตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง หนา 230 งบประมาณ 100,000 บาท เปนรางใหมนะครับ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หนา 230 ปรับลดเปน 50,000 บาท ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติ

ดวยครับ 

/นายมนตร ี ... 
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นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 7 รางเดิม โครงการฝกอบรมสงเสริมสวนสมุนไพรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หนา 

231 งบประมาณ 50000 บาทครับ เปนรางใหมครับ โครงการฝกอบรมสงเสริมสวน

สมุนไพรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หนา 231 ปรับลดเปน 20,000 บาทครับ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 8 รางเดิม โครงการสงเสริมทำประมงน้ำนอย หนา 231 จากงบประมาณ 100,000 

บาทนะครับ เปนรางใหม โครงการสงเสริมทำประมงน้ำนอย หนา 231 ปรับลดเปน 0 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 9 รางเดิม โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนา 

232 งบประมาณ 500,000 บาท เปนรางใหมครับ โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนา 232 ปรับลดเปน 100,000 บาท ทานสมาชิก

ทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

/นายมนตร ี ... 
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นายปรีชา  สขุเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอที่ 10 รางเดิม คาบำรุงรักษาและซอมแซมหนา 233 งบประมาณ 200,000 บาท 

เปนรางใหมครับ คาบำรุงรักษาและซอมแซม หนา 233 ปรับลดเปน 100,000 บาท

ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 

 
นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 11 รางเดิม คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ หนา 233 งบประมาณ 40,000 บาทครับ เปน

รางใหม คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ หนา 233 ปรับลดเปน 10,000 บาท ทานสมาชิกทาน

ใดเห็นชอบใหเปนรางใหมครับ ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 12 รางเดิม คาวัสดุงานบานงานครัว หนา 234 งบประมาณ 20,000 บาท เปนราง

ใหม คาวัสดุงานบานงานครัว หนา 234 ปรับลดเปน 10,000 บาท ทานสมาชิกทานใด

เห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 
 

9 เสียงครบั 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 
 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 13 รางเดิม คาวัสดุกอสราง หนา 234 จากงบประมาณ 40,000 บาท เปนรางใหม 

คาวัสดุกอสราง หนา 234 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ

ใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 14 รางเดิม คาวัสดุยานพาหนะและขนสง หนา 235 งบประมาณ 100,000 บาท

นะครับเปนรางใหมครับ คาวัสดุยานพาหนะและขนสงหนา 235 ปรับลดเปน 50,000 

บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 15 รางเดิม คาวัสดุเกษตร หนา 235 จากงบประมาณ 200,000 บาท เปนรางใหม 

คาวัสดุการเกษตร หนา 235 ปรับลดเปน 0 บาทครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปน

รางใหมขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
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นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 16 รางเดิม คาวัสดุดับเพลิง หนา 236 งบประมาณ 100,000 บาท ขอนี้ใหคงไว
เปนรางเดิมนะครับ ใหคงไวเปนรางเดิม 
ขอ 17 รางเดิม คาไฟฟา หนา 236 งบประมาณ 200,000 บาทเปนรางใหม คาไฟฟา 

หนา 236 ปรับลดเปน 10,000 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม

ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิม ขอมติครับ 

 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 18 รางเดิม โครงการวันดินโลก หนา 240 งบประมาณ 30,000 บาท รางใหมครับ 

โครงการวันดินโลก หนา 240 ปรับลดเปน 0 บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให

เปนรางใหมขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมขอมติครับ 
 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 19 ครับ รางเดิม โครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน หนา 241 งบประมาณ 50,000 
บาท นะครับเปนรางใหมโครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน หนา 241  ปรับลดเปน  0 
บาทครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับเดิมขอมติครบั 
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ประธานสภา  
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอ 20  ครับโครงการวันตนไมแหงชาติ หนา 241 งบประมาณ 50,000 บาทนะครับ
ในสวนของรางเดิมครับแลวมาเปนรางใหมครับโครงการวันตนไมแหงชาติหนา 241 ปรับ
เปน 0 บาทครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางใหม ขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปนรางเดิมครับ ขอมติครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 เสียงครบั 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ครับในสวนของระเบียบวาระที่ 3 ขอ3.1 นะครับ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายประจำป พ.ศ.2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับทางสภาก็ได
มีการลงมติไปเรียบรอยกอนจะขึ้นระเบียบวาระที่ 3.2 ครับผมขอพักเบรกกอน 15 นาที
กอนนะครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเปนรางใหม  9 เสียง 
เห็นชอบเปนรางเดิม 3 เสียง 

พักเบรก 15 นาที 
นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

ครับขณะนี้ก็ครบเวลาพักเบรกแลวนะครับ เรียนเชิญทานประชุมตอเนื่องครับ 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ตอไปก็เขาสู ระเบียบวาระที ่ 3 ขอ 3.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปพ.ศ. 2556 นะครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

มีสมาชิกยกมือครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

เชิญทานธนบรรณครบั 
 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน เขต 1 จริงๆแลวก็กำลัง
จะเขาระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่องการตรานะครับทาน จะตองไมมีการอภิปรายซึ ่งตอง
ขอบคุณครับทานประธานที่ไดอนุญาตใหผมพูดคืออยางนี้ครับที่ผมยกมือนั้นขอเรียนทาน
ประธานสภานะครับวายังมีเวลาพอผมขอเสนอใหทานนะครับไดถอนญัตติในการแปร
ญัตติที่ไดลงมติตามรางใหมของรางใหมทั้งหมดถาเปนไปไดผมอยากใหทานเสนอในท่ี
ประชุมสภาใหมเพื่อในการขอมติทั้งสภาในการถอนญัตติของรางใหมนะครับครับที่ทั้ง 4 
ทานไดเสนอไปนั้นดวยความเคารพแลวก็แลวแตทานประธานครับใครขออยางนั้นจริงๆ
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เหตุที่เปนอยางนั้นเพราะวาผมก็หวังดีสั้นๆไมไดหวังที่จะไปทำรายใครขออนุญาตตอเลย
นะครับเอกสารที่กำลังวางอยูตรงนั้นผมก็เพ่ิงรูเหมือนกันเปนเอกสารถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ที่ผมรองไปยังศาลปกครองหนังสือมาถึงพอดีเปนเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณป 65 ลวน
ลวนจึงเปนเหตุใหผมตองขอโอกาสตรงนี้ครับเรียนหารือในที่ประชุมถาจะกอนถาจะถอน
แลวกลับมาประชุมใหมไปทางที่ถูกก็ไมสายเกินไปถาเกิดพลาดตรงนั้นครับทางเดินทุก
ทานท่ีมีสวนเก่ียวของตองเดินไปในตรงนั้นครับในสวนที่มีสวนเก่ียวของจริงๆครับขอหารือ
ขอกราบเรียนดวยความเคารพครับขอบคุณ 
 

 3.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติฯ) 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอบคุณความหวงใยครับทานธนบรรณ อาจตนครับผมก็มันไดลงมติไปแลวนะครับตอไป
ผมเขาสูระเบียบวาระที่ 3.2 เลยนะครับระเบียบวาระที่ 3.2 นะครับพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ. ๒๕66 วาระที่ 3 ขั้นการลงมติ
ใหตราเปนเทศบัญญัตินะครับผมจะไดขอมติทานสมาชิกนะครับผมจะขอมติทานสมาชิก
นะครับทานใดที่ใหความเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ. 
2566 นะครับขอมมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

9 ทานครับทานที ่ 1  ทานประสงค  พฤกษาเจริญ   ทานที ่ 2  ทานณัฐภัทร หงษ
สายพิน  ทานที่ 3  ทานวนิดา วรยศ ทานที่ 4  ทานสุธัญญา กองเพชร ทานท่ี 5 ทานณัฐ
วัตร จำปานุย ทานที่ 6 ทานคำภู มีกุญชร ทานที่ 7 ทานชัยยุทธ เตยแกว ทานที่ 8 ทาน
ปรีชา สุขเศวตร ทานท่ี 9 ทานมนตรี พั้วลี 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ครับเดี ๋ยวขอมติทานสมาชิกนะครับทานใดที ่ไม เห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปพ. ศ. 2566 ครับ ขอมติครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร  
เลขานุการสภา 

3 ทานครับทานแรกทานธนบรรณ อาจตน  ทานที่ 2 ทานประดิษฐ อุนสิม ทานที่ 3 ทาน
เพ็ญศรี ประวัตินภานะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำงบประมาณ 2566 ดังนี ้
เห็นชอบ 9 เสียง 
ไมเห็นชอบ 3 เสียง 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ระเบียบวาระที่ 3 ก็เสร็จทั้ง 2 ขอแลวนะครับตอไป ขอแลวนะครับตอไปเขาสูระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆครับ เชิญทานประดิษฐครับ  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ  
นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมประดิษฐ อุนสิม สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1 ครับ ครับมติสภาก็เปน 9 ตอ 3 ตามที่คาดนะครับ  เพราะวาตามที่
ผานมาสรุปผลแปรญัตติก็  9,3 9,3 นะครับ ก็เลขสวยเหมือนกันนะครับ ครับสำหรับ
วันนี้ก็การประชุมสภาก็ถือวานานๆทีเตือนกันครั ้งนึงนะครับ ผมก็ใครจะตำหนิทาน
ประธานสภา หนอยนะครับ เพราะวาตำหนิทานวาเวลาเชิญประชุมตรงกับทางอำเภอ
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ครับ แลวก็อำเภอเขาจะขางลางเราเราจัดขางบน นายอำเภอก็ออกมาทานก็ตำหนิอันนี้ไม
ทราบวาใครออกบันทึกกอนนะครับแตผมมีความสงสัยวา ทำไมตองทำแบบนั้นดวย
อำเภอเราเปนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ สวนที่ 2 ครับการนัดประชุมทำไมตอง
นัด 5 โมงเชาครับนี่แหละครับเวลามันยืดออกมาบางทานก็ยังไมไดกินขาวเที่ยงเลยนะ
ครับสงสารสมาชิกบางนะครับ สงสารสมาชิกบางนะครับ นัดมาประชุมอยางนอยก็นาจะ
สัก9 โมงอยางนี้ ก็คอยยังชั่วแลวครับหรือไมก็ 13:00 น ไปเลยนะครับวันนี้ผมขอเสนอ
ทานประธานสภานะครับขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ครับผมตอบขอซักถามทานประดิษฐ อุนสิมนะครับเมื่อสักครู ผมไมทราบวาจะมีการ
ประชุมนี้เลยผมออกหนังสือเชิญประชุมแลวผมคอยทราบครับแลวก็ในสวนของผมมา
ทราบแลวก็มันเปนเหตุการณที่ตอนแรกผมวาจะประชุม 10:00 น ใชไหมครับผมเลย
ขยับมาที่ 11:00 น นะครับ เชิญทานธนบรรณ ครับ 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายธนบรรณ อาจตน สท. เขต 1 ครับ
นัดกันอยางนี้เราก็ไดประชุมสภามาสำหรับวันนี้เปน 2 วาระครับวาระแรก ก็คือวาระขั้น
แปรญัตติและวาระขั้นตรา ซึ่งพอถึงถึงขั้นตราเสร็จเรียบรอย ขณะนี้เปนวาระอื่นๆ ผมก็
ยังยืนยันครับวากระบวนการแปรญัตติขั้นแปรของคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดมา
จนถึงเขาบรรจุระเบียบวาระการประชุมของสภาของเราที ่ประชุมวันนี้ตอนนี้ก็ยังผิด
กฎระเบียบ ซึ่งการลงมติที่แลวมานั้นการเปลี่ยนแปลงไปตั้งเปนรางเทศบัญญัติรางใหมนั้น 
ถือวาผิดระเบียบการประชุมทานประธานสภาบรรจุเรื่องญัตติที่ผูเสนอแลวไมไดอภิปราย
แลว เอามาบรรจุพิจารณาในข้ันที่ 2 แลวก็ลงมติขั้นตรา ถือวาผิดซึ่งหลังจากนี้แหละผมก็
คงจะตองทำหนังสือ  ไปทาง อำเภอเพื่อใหพินิจพิเคราะหเรื่องที่ผมรองไปนั้นจะออกมา
เปนอยางไรซึ่งผมก็ขอเรียน ใหทราบลวงหนาเปนอยางนั้นจริงๆผลออกมาเปนอยางไรเปน
แนวทางใหสมาชิกสภาหลัง 12 ทาน และขาราชการพรอมทั้งคณะบริหารไดรับรูรวมกัน
ผมไมไดมีเจตนาที่จะไปกลั่นแกลงใครหากแตวาความจริงนั้นในระเบียบมันบังคับใหทำเรา
ก็ตองทำอันไหนถูกสำหรับผมคิดวาถูกผมก็ทำแตในสวนที่จะสวนตัวนั้นไมมีครับทาน
ประธานในขณะเดียวกันครับขอเรียนวาในฐานะที่ผมรองผมก็ไดทำหนังสือรองครับขอ
อนุญาตครับตอนนี้อยูที ่รองไปยังศาลปกครองของรางเทศบัญญัติประมาณป 65 ครับ
แลวก็ในสวนตัวนะครับที่เปนผูรองก็ไมขอกาวลวงเพราะอยูในชั้นศาลแตขณะเดียวกันนั้น
รายละเอียดตางๆก็ปรากฏวาตองหาแลวหาอีกเพราะวาเนื่องดวยอาจจะไมถนัดสำหรับตัว
ผมเองผมก็ตองทำชี้แจงไปหลายครั้งเรียนทานประธานครับครั้งนี้ก็จะหารือไปทางอำเภอ
ครับวาการประชุมครั้งนี้ชอบหรือไมชอบผลเปนประการใดตอไปผมก็คงจะตองนำเขาศาล
ปกครองอีกขั้นหนึ่งสำหรับป 65 ขอเรียนทานประธานสภาชี ้แจงใหทานสมาชิกคณะ
บริหารและขาราชการทุกคนไดรับทราบเพราะวากอนผมจะทำอะไรลงไปนะผมพยายาม
เตือนครับวาสิ่งไหนพอไปไดก็ไปแลวแตจะตัดใจครับผมเรียนตรงๆครับวาดวยความเปน
หวงผมก็รักประชาชน 30,000 กวาคนเหมือนกับทานทุกคนครับอิสระที่จะเปนทาง ทาง
การเมืองเพ่ือพิสูจนตัวเองครับเทียนจะมีแสงก็ตอเม่ือเปนเทียนครับเทียนไมมีแสงเขาเรียก
ไข มันไมมีแสงตองมีไสคิดอยางนั้นรักนองนุงพี่ๆทุกคนครับอยูในนี้บานเมืองไมใชของเรา
คนเดียวของทุกคนการที่ทานจัดตัดไปแลวมันก็เปนหนาที่ของสมาชิกที่ใหความเห็นชอบ
การตัดสินใจ แตผมก็มองไปสวนนึงครับวา 8 ปที่แลวผมเปนประธานสภานายวิทิต ทอง
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โสภิต เปนนายกไมเคยมีการตัดเลยแมแตบาทเดียวทานสมาชิกที่เปนสมัยนั้นรวมทั้งทาน
ประธานสภามีทานชัยยุทธ  ทานเลขา ทานวนิดาขอเอยนามนะครับไมเคยอภิปรายเลยจึง
เปนเหตุมุมมองสำหรับสวนตัวเปนอยางอื่นแตก็มีคนพูดไวเปนเพราะอะไรแตก็เห็นใจสท.
ใหมทั้ง 4 ทาน ทานประสงค ทานณัทรภัทร ทานณัฐวัฒน พอคำภู ทานสุธัญญา      กอง
เพชร ในฐานะที่เปนคนใหมก็ไมอยากอะไรมากนี่คือสวนหนึ่งครับที่หลังจากอภิปรายไป
แลวลงมติไปแลวผมก็พยายามจะลาก  ใหพินิจพิเคราะห ขอนำเรียนตออีกครับวาในเมื่อ
เปนวาระเรื่องอ่ืนๆแลวในเทศบาลนี้ตัวกระผมเองมีสวนแกไขภายในพอสมควรเยอะหลาย
เรื่องซึ่งถาจะพูดทั่วไปเราก็ไมอยากพูด แตก็ขออนุญาตพูดในสภา เพราะวานอกสภาถา
พูดไปแลวเหมือนกับวาเราไปมันจะมีบวก มีลบ ระดับบริหารของเทศบาลคือปลัดครับ 
ตำแหนงปลัดเทศบาลอันนี้ผมก็ชวยพูดอยู 3 ป ปละครั้งทานปลัดถาเราไปดวยกันไมได
ยายไดไหม 1 ปตอมาพูดอีกครั้งหนึ่ง 1 ป ตอมาผมก็พูดอีกครั้งเขาไปพูดถาไมเดินหนา
แกไขซึ่งผมรูครับทานมนตรีเรียนตรงๆทานก็เปนผูนึงที่รับรูจากการเดินของผมเองในเมื่อ
ขาราชการการที่ผมอุตสาหขอรองอะไรแลวจะพูดไปหมดเขาก็ไมไดซึ่งเขาก็คงจะรับรูเอง
สุดทายก็เปนไปตามอยางที่คดิขณะเดียวกันผมก็บอกฝายคณะบริหารทานวิทิตขออนุญาต
เอยนามอีกครั้งครับเหมือนกัน วาขั้นตอนตอไปตองเปนแบบนี้นะและก็จะตองเดินไปแบบ
นี้เพราะกฎระเบียบบังคับไวอยางนี้ทานวิทิตไมฟงสุดทายทานปลัดคนนั้นปจจุบันกลับมา
เปนปลัดเหมือนเดิมผมก็จะไมขอเอยนามเพราะเขาไมอยูที่นี่นาสงสารนะครับนี่คือผมที่ทำ
ในที่นี้อยูขางหลังชวย ผอ. กองชางระดับ 8 คนแรกในประเทศไทยที่มารับตำแหนงเปน
ผอ. ขออนุญาตครับทานเดชอิทธินันท ใตชัยภูมิ เปนผอ.คนแรกในประเทศไทยที่มาบรรจุ
ที่นี่ระดับ 8 ในฐานะที่เปนนองก็มาอยูดวยกันแลวสมัยนั้นผมก็เปนรองนายกคูกับนายก
โอนี่แหละครับคูกันกับรองเหนงทานนายกโอไดเปนนายกทานประเสริฐเปนรองนายกผมก็
รองนายกผมดูแลกองชางในจำนวน 2 กอง มันก็เกิดปญหาภายในเทศบาลเรา ผมครับ 
ทานผอ.ไปแบบนี้ไดไหม เดินตรงนี้ไดไหม คือผมรูครับวาขางบนกำลังทำอะไร ขางลาง
เปนอะไรหวงขาราชการก็หวง หวงนักการเมืองก็หวงผมเดินตรงนี้ ทานที่ 3 ครับ ทาน
สนใจ บุญแกว ขอรองใหปรับตัว รักไมใชไมรักทานก็เปนขาราชการวัยวุฒิและวิชามากแต
ขณะเดียวกันเดินทางมันตองเปนหลายๆอยางพรอมที่จะละลายตัวเอง ถามันเค็มเกินไป
เราก็เติมน้ำใหมันจืดลงถามันหวานเราก็เติมน้ำใหมันเจอจางความหวานก็ละลายไป 
เทาน ั ้นคร ับในส วนของผมและสมัยที ่ท านว ิท ิตเป นนายกผมก็ส วนหน ึ ่งคร ับที่
ประคับประคองใหทานเดินใหครบใหได 8 ป โดยไมมีอุปสรรคผมก็เอาผมเปนตัวลอเปา
ในฐานะที่ตำแหนงประธานสภา วาระอ่ืนๆครับทาน ตำแหนงประธานสภา ทานสท.วิทูรย
ขออนุญาตเอยนามนะครับถือแกวพรอมที่จะบินทานก็รูลอเพื่อใหสมาชิกไมเขาไปโจมตี
คณะบริหารเพราะวาญัตติที่ผู บริหารกำลังประชุมตองอาศัยสภาในการลงมติยอมที่จะ
เสียสละใหเขาดาสุดทายก็ไปรอดแตเสียอยูอยางนึงเทานั้นครับเสียดายเสียดายทานวิทิต
นะครับทานก็เปนผูบริหารดีอยูไมใชไมดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียนในที่ประชุมใหพ่ีๆ
นองๆทุกคนไดรับรูผมไมไดอวดเกงไมไดอวดรูไมไดยุแยงตะแคงยุแยงตะแคงรั่วไมใช
พรอมที่จะประสานใหทุกคนทุกทานพอเราประชุมเสร็จแลวเชื่อไหมครับวาในสวนตัว
เล็กๆแตละคนเดินออกจากที่นี่แลวก็ไมมีความสุขหรอกครับทุกคนคนรวมทั้งขาราชการ 
ทานสท.ทุกคนนักการเมืองเพราะความขัดแยงที่มองตางมุมจะวาความขัดแยงผมก็ไม
อยากพูดเอาเปนวาเรามองตางมุมกันรื่องตางๆท่ีเกิดขึ้นในเมืองเกานี้กระจายไปทุกที่ครับ

/นายมนตรี  ... 
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ผมเดินไปทางไหนก็มีแตคนถามวาเปนอยางไร ซึ่งผมจะตอบเขาขางผมก็ไมใชเราก็ตอบ
เปนการสวนรวมก็แลวแตความคิดของแตละคนครับทานครับที่อภิปรายขอสั้นๆเทานี้
เพียงแตวาเปนเครื่องเตือนใหเราไดรับรูรับทราบครับขอบคุณครบั 
 
 
 
 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ขอบค ุณคร ับท านธนบรรณ อาจต นนะคร ับ ในความห วงใยนะคร ับเช ิญท าน
ประสงค  พฤกษาเจริญ 
 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกา เขต 1 ครับ  ขอบพระคุณทุกๆทานนะครับขอบคุณทานธนบรรณ อาจตน
ขออนุญาตเอยนามครับถือวาทานใหคำชี้แนะนะครับใหโอวาทกับบรรดาสท.ใหมๆนะครับ
ที่เขามาทำงานการเมืองนะครับจริงๆทุกคนก็ตั้งใจที่จะเขามาพัฒนาบานเมืองโดยเฉพาะ
เทศบาลตำบลเมืองครับของเรานะครับฝากกราบขอบพระคุณขาราชการทุกกรมทุกกอง
นะครับ  คือขาราชการ การเมืองผมเรียนเลยนะครับเดี๋ยวมาแลวเดี๋ยวก็ไปนะครับสมัย
หนาอาจจะไมไดเจอกันแลวอันนี้ก็แลวแตบุญพาวาสนาสงนะครับก็คือกราบเรียนเลยวา
ขาราชการทุกคนขอใหมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะครับแลวก็ใหรักเกียรติรัก
ศักดิ์ศรีสมกับที่เปนขาราชการของแผนดินนะครับใหเหมาะสมที่จะสวมชุดสีกากีซึ่งเปนสี
ของแผนดินนะครับใหมีเกียรติใหมีศักดิ์ศรีนักการเมืองมาแลวเดี๋ยวก็ไปครับผมเขามา
เปนสท. สมัยแรกไมคาดหวังวาจะไดเขามายืนตรงนี้แตในเมื่อเขามาแลวก็ขออนุญาต
ทำงานนะครับทั้งในสภาทั้งนอกสภาใหมันมีบทบาทนะครับ ผลมันจะออกมายังไงขอบคุณ
ที่ทานไดเตือนไวนะครับในการประชุมสภามันจะเปนเปนการการประชุมสำคัญจริงๆก็คือ
เพ่ือที่จะตราเปนเทศบัญญัตินะครับงบประมาณรายจายประจำป 2566 นะครับหลังจาก
นี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคนที่ทานแนะนำชี้แนะไวนะครับผมก็ถือวาการทำงานของผม
ในสวนที่เก่ียวของเริ่มตั้งแตเปนคณะกรรมการแปรญัตตินะครับหรือวาทุกสวนท่ีเขามานะ
ครับก็นอมรับนะครับก็ดำเนินการการกันไปนะครับมีอะไรก็ไปพิสูจนกันนะครับซึ่งมันซึ่ง
อันนี้ก็ถือวาใหมันครบถวนกระบวนความแลวก็ทายสุดก็คงไมมีอะไรมากเราก็ไดประชุม
มาตั้งแต 11:00 น แลวนะครับทุกคนก็นาจะเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจนะครับวันนี้ก็ถือวา
ภารกิจเราคอนขางที ่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ ขออนุญาตเสนอทานประธานสภานะครับถึง
คณะผูบริหารขาราชการ กรม กองนะครับแลวก็พี่นองประชาชนที่เขารวมขอเสนอใหทาน
ประธานสภาดำเนินการประชุมขอบพระคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วลี   
ประธานสภา 

ครับผมตามที่ทานประสงค พฤกษาเจริญเสนอนะครับปดประชุม  ผมขออนุญาตปด
ประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา 18.10 น. 
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